
หญิงไทยติดฝดาษลิงราย7 ชาวบานเครียดปญหาศก.

แนะ‘ธปท.’ชะลอขยับดบ.

ประวิตรฟตแก‘นํ้าทวม’

บ้ีผูวาฯอยุธยาชวยปชช.

‘อนุทิน’โวตอกเสาเข็มแดนใต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอกรวมกับวงสายใยจามจุรี ในงานสังคีตสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เน� อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

พรอมแกนนําพรรค เปดตัววาที่ผูสมัคร ส.ส.สงขลา 7 เขต จากทั้งหมด 9 เขต และ 2 วาที่ผูสมัคร ส.ส.บัญชีรายช� อ ที่ศูนย

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” นั่งหัวโตะ ครม.

ครั้งแรก 30 ส.ค.นี้ จับตา “บิ๊กตู” เขารวม

ดวย “อนุทิน” เผยยังไมมีสัญญาณปรับ ครม. 

ทํางานยังไมสะดุด “องอาจ” เช� อรัฐบาล

อยูครบวาระ รอกระชับอํานาจใหเรียบรอย 

“พท.” เยยรัฐบาลเปดงอย จี้ “ประยุทธ” 

พูดคําวาผมพอแลว “ชนะศักดิ์” อัดอยา

ทําตัวเปนศาลตัดสินนายกฯ เอง “วัชระ” 

ปูด “ปอม” โทร.คุย “โทนี่” ตลอด นี่แหละ

พี่ใหญตัวจริง คณะหลอมรวมฯ ชุมนุมตอ 

“จตุพร” ชําแหละเกม 3 ป.ออกแบบไมให

มีการเลือกตั้งทําให กม.ลูกออกไมทัน ปลุก 

ปชช.-นักการเมือง ไล 3 ป.พนการเมือง  

เม� อวันอาทิตย ผูส� อขาวรายงานความ

เคล� อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม วาในวันที่ 

29 ส.ค. เวลา 08.00 น. กระทรวงกลาโหม

จัดพิธีเปดงานนิทรรศการอุปกรณปองกัน

ประเทศ (Defense & Security 2022) ที่

อาคารชาเลนเจอร 1 ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยใน                                              

กําหนดการ มีคณะ รมว.กลาโหม ผูบัญชา 

การเหลาทัพ เดินทางเขารวมงานดวย ทั้งนี้ 

การจัดนิทรรศการดังกลาว ทุกป พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ

รักษาราชการแทนนายกฯ จะเดินทางไปเปน

ประธานเปดงาน อยางไรก็ตาม เบื้องตน

คาดวาในปนี้ พล.อ.ประยุทธจะเดินทางไป

รวมงานและเปนประธานเปดงาน

งานดังกลาวมี รมว.กลาโหมและผูนํา

หน�วยงานทางดานในกลุมประเทศอาเซียน

และจากภูมิภาคตางๆ ของโลก รวมถึงจาก

สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชน

จีนเขารวมดวย นอกจากนั้นยังมีหน�วยงาน

และบริษัทอาวุธยุทโธปกรณชั้นนําของโลก 

รวมแสดงผลิตภัณฑ งานการวิจัยพัฒนายุท 

โธปกรณในงานนี้ดวย

สวนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร รักษา

ราชการแทนนายกฯ จะทําหนาที่ประธาน

การประชุมเปนครั้งแรก โดยเปนที่น�าจับตา

วา พล.อ.ประยุทธ ในฐานะ รมว.กลาโหม 

จะเดินทางเขารวมประชุมดวยหรือไม เน� อง 

จากกอนหนานี้ พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล 

รมช.กลาโหม ทําหนาที่รายงานวาระของ

กระทรวงกลาโหมใหท่ีประชุม ครม.รับทราบ

มาโดยตลอด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ                                                       

มนตรีและ รมว.สาธารณสุข

กรุงเทพฯ • ซูเปอร โพลเผยคนไทยสวน

ใหญ 80% กังวลปญหาเงินขาดมือ ชัก

หนาไมถึงหลัง ซ้ําราย 43% รับหวงอนาคต 

“นักวิชาการ” ชี้ปรับคาแรงไรความหมาย 

เพราะเฉลี่ยต่ํากวาเงินเฟอ แนะแบงกชาติ

อยาเพิ่งขยับดอกเบี้ย

เม� อวันอาทิตย ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล ไดเผย

ผลสํารวจเร� อง ขอกังวลของประชาชน  กรณี

ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 

จํานวน 1,145 ตัวอยาง พบวา สวนใหญ

หรือ 80.1% ระบุเงินขาดมือ ชักหนาไมถึง

หลัง เศรษฐกิจย่ําแย ปญหาหนี้สิน

ไทยโพสต • ไทยพบฝดาษลิงรายที่ 7  เพศ

หญิงอยู กทม. มีประวัติสัมพันธใกลชิดกับ

ชายตางชาติ เฝาระวังกลุมเสี่ยงสูง 3 ราย 

สธ.จับตาใกลชิด “ไขหวัดมะเขือเทศ” ยันยัง

ไมพบในประเทศ แจงไมน�ากังวลระบาดวง

จํากัด คลายโรคมือเทาปากในเด็กเล็ก 

เม� อวันที่ 28 สิงหาคม นายแพทย

โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุม

โรค เปดเผยวา ไดรับรายงานจากสถาบัน

บําราศนราดูรวา พบผูปวยยืนยันโรคฝดาษ

วานรรายที่ 7 เปนเพศหญิง อาศัยอยูที่

กรุงเทพฯ จึงมอบหมายใหทีมปฏิบัติการสอบ                                                                

สวนโรค กองระบาดวิทยา ลงพื้นที่รวมกับ                                                                 

เจาหนาที่ระบาดวิทยา สถาบันบําราศนรา 

ดูร ดําเนินการสอบสวนโรคในวันที่ 27 ส.ค.

65 เพ� อยืนยันการระบาดและสายพันธุของ

เชื้อกอโรค พรอมคนหาผูปวยเพิ่มเติมและ

ฆาเชื้อเพ� อปองกันการแพรระบาด รวมถึง

แนะมาตรการสําหรับการปองกันควบคุมโรค

ที่เหมาะสมใหกับผูเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ํา

จากการสอบถามประวัติของผูปวย  

เปนเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 37 ป มีโรค

ประจําตัว อาศัยอยูบานคนเดียวที่กรุงเทพฯ 

ไมมีประวัติสัมผัสสัตวฟนแทะ และไมไดไป

ประเทศท่ีมีการระบาด พบประวัติมีเพศสัม 

พันธกับชายตางชาติผิวสีกอนมีอาการปวย

‘ลาออก’ เพ� อใคร

สงขลา • “อนุทิน” นําทีมเปดตัววาที่ผู

สมัคร ส.ส.สงขลา 7 เขต ลั่นไมหวังแลนด

สไลด แตตองการตอกเสาเข็มในหัวใจคน

ไทย โวกวาดเกาอ้ีท้ัง 9 เขตแน� พรอมเปด                                                       

นโยบายใหมเพ� อคนดามขวาน ทั้งพักหนี้ 3                                                          

ป-ภาษีบานเกิดเมืองนอน-ไฟฟาประชาชน 

“ไพร” เช� อคนเชียร ปชป.หันมาเชียร ภท. 

แทน “สอท.” เปด 5 พันธกิจรีเซตประเทศ

เม� อวันอาทิตย มีความเคล� อนไหวทาง                                                                

การเมืองท่ีน�าสนใจของหลายพรรคการเมือง 

โดยที่ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรอม

แกนนํา อาทิ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม เลขาธิการพรรค, นายสรอรรถ 

กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค และ

นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.การทอง

เที่ยวและกีฬา รองหัวหนาพรรค เปนตน

ไทยโพสต • “พล.อ.ประวิตร” รักษาราช 

การแทนนายกฯ ฟตวันหยุดสายตรง ผวจ.

อยุธยา เรงแกน้ําทวม ระดมชวย ปชช. 

หลังอวม 8 อําเภอ 10,530 ครัวเรือน พื้นที่

เกษตร 2,793 ไร ดาน “ชัชชาติ” ปลื้ม “บิ๊ก

ปอม” สายตรง ย้ําตอไปทํางานเร็วขึ้น ลด

ขั้นตอนส� อสาร 

เม� อวันที่ 28 ส.ค. พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราช 

การแทนนายกรัฐมนตรี ได โทรศัพทสายตรง                                                               

พูดคุยกับนายวีระชัย นาคมาศ ผูวาราช 

การจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนพื้นที่                                                              

ที่กําลังประสบปญหาอุทกภัยอยูในขณะนี้                                                           

และเกิดผลกระทบเปนวงกวาง ซึ่ง พล.อ. 

ประวิตรไดกําชับและสั่งการเรงรัดใหเกิด                                                                   

การทํางานรวมกันของทุกหน�วยงานที่เกี่ยว                                                                     

ของในพื้นที่ ใหสถานการณกลับเขาสูภาวะ                                                                       

ปกติโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการบริหารจัด 

การน้ําในพื้นที่ใหระดับน้ําไมสงผลกระทบ

กับประชาชน โดยเฉพาะกรมชลประทาน

และกรมปองกันสาธารณภัย ในการตรวจ

สอบเคร� องจักรเคร� องมือ เคร� องสูบน้ํา ประ 

ตูระบายน้ํา ระบบไฟ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

24 ชั่วโมง เพ� อใหการเรงระบายน้ําออกจาก

พื้นที่โดยเร็ว

ขณะเดียวกัน ตองจัดกําลังเจาหนาที่

เขาไปใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

นํ้าทวมทันที ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีกรมปอง                                                            

กันและบรรเทาสาธารณภัย หน�วยทหาร 

ตํารวจ หน�วยงานจิตอาสา ในการอํานวย

ความสะดวกในการสัญจร  สิ่งของที่จําเปน                                                              

ในการดํารงชีพ รวมถึงเจาหนาท่ีดานสาธารณ 

สุข เพ� อใหความชวยเหลือประชาชนในดาน

สุขภาพท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  3  ค่ํา  เดือน  10  ปขาล

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9420

อิสรภาพแหงความคิด

7

14

5หนา...

หนา...

หนา...

หรือศึกสูเงินเฟอของสหรัฐฯ

จะหนักหนวงกวา

สงครามยูเครน?

‘คลัง’ ลุยปรับ

เพดานหนี้ ม.28

อานตอหนา 3

อานตอหนา 2

อานตอหนา 3

จตุพรอัดเล็งจัดม็อบกลางกรุงไล/จับตา‘บ๊ิกตู’ประชุมครม.

เกม3ป.ยื้อเลือกตั้ง!
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายกําพล ยอดแกว กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ราย

การ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเทสโก โลตัส แมสอด 

เลขที่บัญชี ๐๓๑-๘-๔๐๗๔๗-๙ ช� อบัญชี 

MR.SOE LIN 

- MR.SOE LIN ๒,๓๖๐,๒๘๓.๑๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัลเวิลด เลข

ที่บัญชี ๗๗๒-๒-๐๖๑๕๒-๑ ช� อบัญชี 

MR.SOE LIN

- MR.SOE LIN ๗๙๐,๙๗๗.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยสาขาวรจักร เลขที่บัญชี 

๐๓๐-๑-๙๙๑๑๕-๐ ช� อบัญชี นายกําพล 

ยอดแกว

- นายกําพล 

ยอดแกว

๑,๐๓๘.๒๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาสามโคก ปทุมธานี 

เลขที่บัญชี ๐๙๗-๓-๙๖๑๓๐-๖ช� อบัญชี 

นายชัยชาญ  ไมยาก

- นายชัยชาญ 

ไมยาก

๒๐.๑๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาสามโคก ปทุมธานี 

เลขที่บัญชี ๐๘๐-๘-๓๖๔๐๗-๗ช� อบัญชี 

น.ส.จุลลา บรรเทา

- น.ส.จุลลา 

บรรเทา

๑๕,๐๘๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาโลตัส ลําลูกกา (คลอง 

๖) เลขที่บัญชี ๐๙๑-๘-๒๖๙๑๗-๗ ช� อ

บัญชี MR.MAR MET SALIN 

- MR.MAR MET 

SALIN 

๑๑๔.๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาซอยจารุรัตน เลขที่

บัญชี ๐๗๑-๒-๐๒๙๙๕-๓ ช� อบัญชี นาย

สมพิศ เนียมเกิด

- นายสมพิศ 

เนียมเกิด

๕๑๗.๔๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเฉวง เกาะสมุยเลขที่

บัญชี ๐๗๔-๓-๑๖๕๘๙-๖ ช� อบัญชี นาย

ชิด โก โก อู 

- นายชิด 

โก โก อู 

๖๑.๓๓ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเทสโก โลตัส แมสอด 

เลขที่บัญชี ๑๑๕-๑-๓๗๒๐๔-๖ ช� อบัญชี 

นางแกว 

- นางแกว ๔,๔๗๒.๔๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทบัญชีเงินฝากเผ� อเรียก 

สาขาคลองตัน เลขที่บัญชี ๐๒๐-๓-

๑๖๖๒๕๘๙-๔ ช� อบัญชี นางสมพิศ 

เนียมเกิด

- นายสมพิศ 

เนียมเกิด

๑๒.๕๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๓ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี

เงินฝากออมทรัพย สาขาลาดกระบัง 

เลขที่บัญชี ๓๙๕-๒-๐๒๕๑๖-๒ ช� อบัญชี 

นายสมพิศ เนียมเกิด

- นายสมพิศ 

เนียมเกิด

๑๔.๐๑ บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย สาขาแฟชั่น 

ไอสแลนด เลขที่บัญชี ๔๖๗-๑-๔๑๔๗๖-

๘ ช� อบัญชี นายชัยชาญ ไมยาก

- นายชัยชาญ 

ไมยาก

๐.๙๗ บาท (ณ 

วันที่ ๒๖ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย สาขายะลา 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๑-๕๘๗๔๒-๐ ช� อบัญชี 

นายมูฮาหมัด มะแซ

- นายมูฮาหมัด 

มะแซ

๙.๑๘ บาท (ณ 

วันที่ ๒๖ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาบางกรวย เลขที่บัญชี 

๑๐๙-๑-๒๖๔๐๐-๗ ช� อบัญชี นายบํารุง 

วานิชคาม

- นายบํารุง 

วานิชคาม

๒,๘๔๔.๑๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาบิ๊กซี สะพานควาย

เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๓๓๑๒๕-๘ ช� อบัญชี 

นางแกว

- นางแกว ๔,๐๙๖.๕๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาโรบินสัน แมสอดเลขที่

บัญชี ๖๖๑-๑-๖๖๓๗๗-๐ ช� อบัญชี นาง

แกว

- นางแกว ๔,๕๐๐.๙๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี

เงินฝากออมทรัพย สาขาเทสโก โลตัส 

แมสอด (ถนนสายเอเชีย)เลขที่บัญชี 

๔๑๙-๐๓๖๔๙๑-๐ ช� อบัญชี MR.SOE 

LIN

- MR.SOE LIN ๙๓๔,๐๓๓.๗๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๑๗ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔,๑๑๘,๐๘๐.๖๗ บาท   

(ส่ีลานหน่ึงแสนหน่ึงหม� นแปดพันแปดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายกําพล ยอดแกว กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี 4

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายปนิธาน ชอผูก)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ รถจักรยานยนต ย่ีหอ 

DUCATI รุน PANIGALE 

V4 S เลขทะเบียน ๗กฮ 

๘๘๙๙ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายประสิทธ์ิ 

จักรวาลพิทักษ

๙๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๒ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

FORD รุน RANGER เลข

ทะเบียน ๘กต ๖๘๕๗ 

กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นายอิลยัส 

มะเย็ง

๖๒๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๓ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

HONDA รุน ACCORD 

เลขทะเบียน ๑ขร ๙๓๖๔ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายอิลยัส 

มะเย็ง

๕๗๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๔ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

MERCEDES BENZ รุน C 

220 d เลขทะเบียน ๙กฐ 

๔๔๐๔ กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นางสาวดวงพร 

เอ่ียมสุวรรณมณี

๑,๘๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕(อยูใน

ระหวางการดําเนินการ

ติดตามเพ� อใหนํามาสง

มอบ)

๕ รถยนตน่ังสวนบุคคล 

ย่ีหอ HYUNDAI รุน 

GRAND STAREX เลข

ทะเบียน ๔กฌ ๙๔๒๐ 

กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นายธวัชชัย 

แวดอเลาะ/ 

ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน)

๗๙๘,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ ย.

๙๔/๒๕๖๕ ลว. ๕ เม.ย. 

๖๕

๖ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

MG รุน MG3 เลขทะเบียน 

ขธ๖๙๗๔ สงขลา 

๑ คัน นายอานันท 

วรรณประภักดิ์

๒๔๕,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๗ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

TOYOTA รุน FORTUNER 

2.7 VWPS-A-T เลข

ทะเบียน งข ๒๕๔๖ สงขลา 

๑ คัน นายอานันท 

วรรณประภักดิ์

๖๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๘ รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอ 

HONDA รุน JAZZ เลข

ทะเบียน ๕กฆ ๘๓๒๔ 

กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นายอดินันธ 

เจะแมง / 

ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน)

๔๔๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ ย.

๙๔/๒๕๖๕ ลว. ๕ เม.ย. 

๖๕

๙ รถยนตนั่งสวนบุคล ยี่หอ 

BMW รุน ๕๒๐D GT เลข

ทะเบียน ๕กอ ๗๐๖๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

นอรอัยนี 

เจะบาบู

๑,๔๙๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๑๐ รถจักรยานยนต ยี่หอ 

BMW รุน S1000RP 

เลขทะเบียน ๒ขข ๔๙๕ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาวจุติพร 

หลาสมบูรณ

๖๘๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๑๑ รถจักรยานยนต ยี่หอ 

BMW รุน S1000RP เลข

ทะเบียน ๗กข ๑๖๘๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาววนิดา 

พรประไพ

๗๘๕,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๙,๐๘๔,๐๐๐ บาท 

(เกาลานแปดหม� นส่ีพันบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก 

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

เกม 3 ป.

ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว

ถึงการปรับ ครม.ว่า คนที่จะปรับ ครม.

ได้มีแต่นายกฯ  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการส่ง                                                       

สัญญาณจากท้ัง พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ. 

ประวิตร ซ่ึงโดยปกติเมื่อจะมีการปรับ ครม. 

จะมีการส่งสัญญาณมาก่อน

เมื่อถามว่า จะมีการปรับตำาแหน่ง

รัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทย แทน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.

บห.) พรรคภูมิใจไทยมีความเป็นมืออาชีพ  

เราไม่ทำาอะไรให้วุ่นวาย มีแต่ทำาให้สงบ  

เรารู้แล้วว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกิน

เดือน มี.ค.66 เราคิดว่าขอทำางานดีกว่า

“การปรับครั้งนี้ยังไม่มีฮัลโหลๆ มา 

ผมได้แต่ให้กำาลังใจ ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ 

รวมถึงนางกนกวรรณ ทั้งนี้ การปรับ

เปลี่ยนตำาแหน่งรัฐมนตรีคงต้องดูสถาน 

การณ์ก่อน เรื่องแบบนี้วางแผนไม่ได้ เล่น

แบบวันต่อวัน ถ้าเป็นตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการก็คิดหนัก แต่นี่เป็นตำาแหน่ง รมช. 

เชื่อว่าคงไม่มีอะไรสะดุดอะไร เพราะมีรัฐ 

มนตรีทำาหน้าท่ีอยู่แล้ว” นายอนุทินกล่าว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รอง

หัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกระแสข่าว

การยุบสภาว่า การยุบสภาเป็นเรื่องของผู้

มีอำานาจจะตัดสินใจ ขณะนี้อำานาจการยุบ

สภาอยู่ในมือของ พล.อ.ประวิตร รักษาราช 

การแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อพิจารณาสถาน   

การณ์ในปัจจุบัน พบว่าสภากับรัฐบาลไม่มี

ปัญหาขัดแย้งกัน ขณะที่กฎหมายสำาคัญ

คืองบประมาณก็ผ่านสภาแล้ว นายกฯ ก็

ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และไม่มี

ปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลก็

คงต้องการทำาหน้าที่ ให้ ไทยเป็นเจ้าภาพ

การประชุมเอเปกให้ดีท่ีสุด พร้อมท้ังใช้เวลา

ท่ีเหลืออยู่ก่อนท่ีสภาจะครบวาระในเดือน 

มี.ค.ปีหน้า เพื่อแต่งต้ังโยกย้าย กระชับ

อำานาจให้เรียบร้อย เชื่อว่าการยุบสภายังไม่

น่าเกิดข้ึนในขณะน้ี เชื่อว่ารัฐบาลจะบริหาร

ราชการแผ่นดินไปจนครบวาระ

พท.ย้ำ� ‘ประยุทธ์’ ล�ออก

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัม 

ภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวการยุบสภาและ

การปรับ ครม.ในช่วงน้ีว่า ในการปรับครม.                                                                  

มองว่าเป็นไปได้ยาก โดยมารยาทคนท่ี เป็น                                                                     

นายกฯ รักษาการ คงจะมีคำาส่ังท่ีจบจริงๆ                                                                 

หากศาลยังไม่ส่ังให้ พล.อ.ประยุทธ์ไปต่อ                                                                  

หรือไม่ไปต่อ เชื่อว่าคนเป็นนายกฯ รักษา

การจะต้องรอ เพราะหากศาลส่ังให้ พล.อ. 

ประยุทธ์อยู่ต่อและกลับมา แต่คนรักษาการ

ไปปรับ ครม. มันก็ไม่ถูก โดยมารยาทจะ

ไม่ทำา เว้นแต่ศาลส่ังชัดเจนแล้วว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อ เชื่อว่าเขาจะปรับ ส่วน                                                                     

การยุบสภาก็ไม่น่ามีเหตุผล เพราะ พล.อ. 

ประวิตรท่ีเป็นนายกฯ รักษาการ ก็คงอยาก

เป็นนานๆ เท่าท่ีจะนานได้ แต่หากยุบสภา

พรรคเพื่อไทยพร้อมอยู่แล้ว พร้อมมานาน

แล้ว และเชื่อว่าพร้อมกว่าทุกพรรคด้วย

ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยม

สะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค

เพื่อไทย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมี

คำาสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่

นายกฯ แต่กระแสกดดันให้นายกฯ ลาออก

จากตำาแหน่งยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า 

สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ควรทำาคือการปล่อย

วาง ตั้งสติ ตั้งใจศึกษาหลักธรรม อริยสัจ 

4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ให้เข้าใจถ่อง 

แท้ ต้องหยุดคิดเข้าข้างตัวเองว่า ประเทศ

ไปต่อไม่ได้ถ้าขาด พล.อ.ประยุทธ์ ความ

จริงคือประเทศไปได้ และไปได้ดีกว่า ถ้า

ถึงขั้นแอบดอดไปเข้าประชุม ครม.ในขณะ

ถูกสั่งให้หยุด จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน

ทางเสียหายขนาดไหน พล.อ.ประวิตรแม้

จะอยากรักษาการเพื่อหวังเป็นตัวจริงใน

อนาคต แต่เชื่อว่าไปต่อลำาบาก 

นายอนุสรณ์กล่าวว่า แม้ศาลรัฐ 

ธรรมนูญจะให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์สามารถ                                                                

ทำาคำาช้ีแจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 

วันเพื่อแก้ข้อกล่าวหา แต่ พล.อ.ประยุทธ์

จะเอาอะไรไปชี้แจง และจะชี้แจงเพื่อ

อะไร ในเมื่อใครก็รู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์

เป็นนายกฯ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 57                                         

จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 65 เป็นนายกฯ                                            

8 ปี ที่รัฐธรรมนูญเขียนห้ามไว้ แค่ พล.อ. 

ประยุทธ์พูดคำาว่าผมพอแล้ว ขอลาออก 

เปิดทางให้สภาได้ โหวตเลือกนายกฯ ใน

บัญชีเข้ามาทำาหน้าที่ และเมื่อกฎหมาย

เลือกต้ังพร้อม ก็ประกาศยุบสภาคืนอำานาจ

ให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ 

นายอนุสรณ์เปิดเผยด้วยว่า คณะ

กรรมการสื่อสารการเมืองพรรค พท. จัด

เสวนาหัวข้อ 8 ปี ประยุทธ์ พอเถอะครับ 

ประเทศไทยต้องไปต่อ เวลา 10.00-11.00 น. 

วันที่ 30 ส.ค.2565 ที่ห้องสมุด Think Lab 

พรรคเพื่อไทย 

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษก

พรรค พท. กล่าวว่า บัดน้ีผู้นำารัฐบาลเปล่ียน 

มือจากน้องเล็ก มาเป็นพี่ใหญ่ ที่ดูเหมือน

จะไม่เคยรู้อะไรเลย จะบริหารประเทศ

อย่างไร จะแก้ปัญหาที่หมักหมมมาตลอด 

8 ปีได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าห่วงกังวลและ

สิ้นหวังอย่างยิ่ง ทั้งพี่ใหญ่ น้องกลางและ

น้องเล็ก กอดคอล่มหัวจมท้ายกันมานาน

กว่า 8 ปี ครม.หรือรัฐบาลขณะนี้เปรียบได้

กับเป็ดง่อยพิกลพิการ ทำาอะไรไม่ได้ องค์

ประกอบของ ครม.ก็ขาดวิ่น มีรูโหว่เต็ม

ไปหมด ไม่ต่างจากกระชังก้นรั่ว ที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์ปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยว่าง

อยู่ 2 ตำาแหน่งมาเกือบ 1 ปีเต็ม ล่าสุด

ศาลฎีกามีคำาส่ังให้นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 

หยุดปฏิบัติหน้าท่ี รมช.ศึกษาธิการอีก วันท่ี 

14 ก.ย.56 มีกรณีท่ีนายนิพนธ์ บุญญามณี 

รมช.มหาดไทย จะถูกศาล รธน.วินิจฉัยให้

พ้นจาก รมต.หรือไม่ เพราะถูกร้องว่าเคย

ถูกส่ังให้พ้นจากตำาแหน่งนายก อบจ.สงขลา 

เพราะเก่ียวพันกับการฮ้ัวประมูล  

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว 

ว่า คนของพรรคเพื่อไทยไม่ต้องทำาตัวเป็น

ศาลเสียเอง ต้องรอคำาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญก่อน ส่วนนายกฯ ประยุทธ์จะ

มีข้อมูลไปชี้แจงศาลหรือไม่  ไม่ต้องเป็น                                         

ห่วง เพราะคนอย่างนายอนุสรณ์คงไม่ได้

เป็นคนที่รู้ทุกเรื่อง ดังนั้นไม่ควรออกมา

วิพากษ์วิจารณ์ ให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ 

หากพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าศาลจะใช้เวลา

พิจารณาไม่นาน ก็ควรท่ีจะรอและให้เป็น                                                             

ไปตามกระบวนการ ซึ่งนายกฯ เองก็

พร้อมที่จะยอมรับคำาตัดสินของศาลอยู่

แล้ว แต่ยืนยันว่านายกฯ จะไม่ลาออก

ก่อนจากตำาแหน่งอย่างแน่นอน 

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. พรรค 

ปชป. กล่าวถึงกรณี น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา 

พาดพิงถึงนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

นายก อบจ. เพราะพัวพันกับเรื่องฮั้วประมูล

ว่า เป็นการหมิ่นประมาทนายนิพนธ์อย่าง

ชัดเจน เพราะไม่ได้เกี่ยวพันกับการฮั้ว

ประมูลตามข้อกล่าวหา แต่นายนิพนธ์คือ

ผู้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ท่ีไม่

จ่ายเงินให้บริษัทตามคำาส่ังของผู้ว่าราชการ

จังหวัดสงขลาในขณะนั้น  ส่วนที่กล่าวหา 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ รักษา

การนายกรัฐมนตรี ว่าไม่รู้อะไรเลยน้ัน เรื่องน้ี                                            

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอ๊ิง หัวหน้า

ครอบครัวพรรคเพื่อไทย ไม่บอก น.ส.ตรีชฎา

บ้างหรืออย่างไรว่านายทักษิณโทร.คุยกับ 

พล.อ.ประวิตรเป็นประจำา การกล่าวหาว่าไม่รู้

อะไรเลยน้ันเป็นการเข้าใจ พล.อ.ประวิตรผิด

ไป

“เพราะน่ีแหละคือพ่ีใหญ่ตัวจริงเสียง

จริงของคณะ 3 ป. และของพรรคพลังประ 

ชารัฐ (พปชร.) ดังน้ันจึงขอแนะนำาว่า การ

ทำาหน้าท่ีรองโฆษกพรรค ต้องขยันทำาการ

บ้านเพื่อให้แม่นในข้อเท็จจริง อย่าปล่อย

ไก่ไปไม่เป็นเหมือนสมัยนายณัฐวุฒิ ใสย

เก้ือ เป็น รมช.พาณิชย์ ซ่ึงปัจจุบันมาเป็น

ผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อไทย เจ้าของคำา                                                       

พูดเผาไปเลยพ่ีน้อง ผมรับผิดชอบเอง จน 

ถึงทุกวันน้ีก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย” 

นายวัชระกล่าว

ม็อบจี้ ‘บิ๊กป้อม’ ปลด ‘บิ๊กตู่’

ที่ลานคนเมือง คณะหลอมรวมประ                                          

ชาชน จัดเวทีปราศรัยหยุดอำานาจ 3 ป.                                          

นับหน่ึงประเทศไทย โดยนายธนาวุฒิ วิชัย                                                        

ดิษฐ ปราศรัยว่า เรียกร้องไปยัง พล.อ. 

ประวิตร รักษาการนายกฯ หากไม่มีนอก

มีใน วันที่ 29 ส.ค.เปิดทำาเนียบฯ ให้ปลด 

พล.อ.ประยุทธ์ออกจากตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงสปิริตให้

ประชาชนเห็น ประวิตรไม่เอาน้องป๊อก

น้องตู่แล้ว ต้องทำาหน้าที่ของตัวเองให้สม

ศักดิ์ศรี เดินไปกับประชาชน ทั้งที่ถูกให้

หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังอยู่ใน ครม.ชุดนี้ 

เพราะมีตำาแหน่ง รมว.กลาโหม อย่าตอบ

แค่ว่าไม่รู้ๆ ตราบใดที่ยังมีการสืบทอด

อำานาจ เชื่อว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง 

นายจตุพร พรหมพันธุ์ กล่าวว่า เรา

ไม่ได้เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก 

หรือให้ พล.อ.ประวิตรยุบสภา แต่คือการ

หยุดอำานาจ 3 ป. เฉกเช่นเดียวกันกับ 3 

ทรราชปี 2516 สถานการณ์ขณะนี้ แบบที่

ถูกออกไว้มีความประสงค์ที่ชัดเจนคือ จะ

ไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยใช้วิธีดีเลย์ แท็ก 

ติก โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญ คณะ 3 

ป.ออกแบบไม่ให้ประเทศไทยมีการเลือก

ตั้งอย่างง่ายดาย หรือไม่มีการเลือกตั้ง

เลย อายุในสมัยประชุมนี้จะสิ้นสุดเดือน

กันยายน และเว้นวรรคไปอีก 2 เดือน

เศษ เหลือการประชุมสมัยสุดท้าย ถ้าศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ 100 หารขัดรัฐธรรมนูญต้อง

กลับมาใหม่คือ 500 หาร 500 หารก็จะ

ถูกยื่นตีความใหม่ ท้ายที่สุดจะเลยอายุ

ของสภาคือวันที่ 24 มี.ค.66 เมื่อไม่มีสภา

ผู้แทนราษฎรแล้ว รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า 

กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกต้ังมีฐานะเป็น 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และจะต้อง

ตราเป็น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน 

จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เมื่อตราเป็นพระราช

กำาหนดไม่ได้ ซ่ึงระเบียบต่ำากว่าไม่มีทางเป็น

ไปได้ ฉะน้ันการเลือกต้ังจะไม่เกิดข้ึน

“เกม 3 ป.เขาฉลาดกว่าคุณหลาย

เท่า เขาออกแบบเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง

และครองอำานาจต่อไป เมื่อไม่มีกฎหมาย

ลูกการเลือกตั้งก็จัดการไม่ได้ คณะ 3 ป.ไม่

ประสงค์ที่จะสละอำานาจ แต่ประสงค์ที่จะ

สืบทอดต่อไป ประยุทธ์พัก ประวิตรอยู่ต่อ  

หลายคนบอกว่า 3 ป.ทะเลาะกัน แล้ว

เคยเห็นไหมว่า 3 ป.ทะเลาะกันให้เห็น

หรือไม่ คนไทยเข้าใจว่าเขาทะเลาะกันก็

สะใจ ความจริงอำานาจหลุดมือประยุทธ์ก็

มาใส่มือประวิตร ถ้าหลุดมือประวิตรก็ไป

ใส่มืออนุพงษ์ อยู่เท่านี้ ดังนั้นต้องจัดการ 

3 ป.ให้หลุดพ้นทางการเมือง วันนี้เรา

ต้องการนับหนึ่งประเทศไทยกันใหม่ จึง

บอกว่าหยุดอำานาจ 3 ป.เพื่อประเทศไทย 

ถ้าตราบใด 3 ป.ยังอยู่ในอำานาจ การเลือก

ตั้งจะไม่เกิด 8 ปีนั้นเพียงพอแล้ว ขอเชิญ

ประชาชนเจ้าของอำานาจประชาธิปไตย

และนักการเมืองอย่าโง่ซ้ำาซาก ให้มาร่วม

กับประชาชน ต้องไล่ 3 ป.บนกระดาน

การเมืองไทย ด้วยการหยุดอำานาจ 3 ป. 

เพื่อนับหนึ่งประเทศไทย” นายจตุพรกล่าว

นายจตุพรยังกล่าวถึงการชุมนุมใน

ครั้งต่อไปว่า มีความคิดเข้าไปจัดกิจกรรม

กลางใจเมือง ไม่ว่าจะเป็นจุดภูมิศาสตร์ 

รั้วมหา’ลัย หรือตามภูมิภาค และสัปดาห์

หน้าจะเข้าไปจัดกิจกรรมในใจกลางเมือง 

จะเป็นจุดใดจะแถลงให้ทราบต่อไป 

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

เปิดเผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง “ม็อบ

ต่อต้าน 8 ปี นายกรัฐมนตรี” สำารวจระหว่าง

วันท่ี 24-26 ส.ค.2565 จากประชาชนท่ี

มีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ 

1,312 หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามถึงความกังวล

ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ความวุ่นวายทางการ

เมืองจากการชุมนุมต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ในประเด็นวาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ไม่เกิน 8 ปี พบว่า ตัวอย่าง

ร้อยละ 47.48 ระบุว่าไม่กังวลเลย รองลงมา 

ร้อยละ 21.19 ระบุว่าค่อนข้างกังวล, ร้อยละ 

19.13 ระบุว่าไม่ค่อยกังวล, ร้อยละ 10.90 

ระบุว่ากังวลมาก และร้อยละ 1.30 ระบุว่า

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ผู้ชุมนุมต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ ในประเด็น 

วาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ไม่เกิน 8                                                       

ปี จะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออกหรือ   

ยุบสภา พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 52.06 

ระบุว่าจะไม่สามารถกดดันให้นายกฯ ลา

ออกหรือยุบสภา รองลงมา ร้อยละ 19.89 

ระบุว่าจะสามารถกดดันให้นายกฯ ลาออก, 

ร้อยละ 15.25 ระบุว่าจะสามารถกดดัน

จนนายกฯ ต้องยุบสภา. 
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ในรอบครึ่งศตวรรษ’

บจาก ๒๔ สิงหา

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้พลเอกประยุทธ์ “หยุด

ปฏิบัติหน้าท่ี” จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัย ประเด็น “นายกฯ                                                                                  

๘ ปี”

จนถึงวันนี้่....๒๙ สิงหา ๖๕

พลเอกประยุทธ์ นอกจาก “หยุดปฏิบัติหน้าที่” ตามคำาสั่ง

ศาลเคร่งครัดแล้ว ก็ยังไม่ปรากฏเลยว่า

พลเอกประยุทธ์จะพูดหรือแสดงกิริยาท่าทีใดๆ ในทางต่อ

ต้านหรือไม่พอใจคำาสั่งศาล 

ทุกอย่าง “สงบนิ่ง” อยู่ในกรอบประชาธิปไตยเรียบร้อย!

ในทางตรงกันข้าม....

นายกฯ หยุดชั่วคราวตามศาลสั่งด้วยเคารพ

แต่ฝ่ายค้านกลับ “ไม่หยุด” ด้วยไม่เคารพกฎกติกาใดๆ 

ได้คืบจะเอาศอก ปั่นวาทกรรม ๘ ปี อยู่นานเกินไปแล้ว

บ้าง บีบให้นายกฯ “ลาออก” ไปเลยบ้าง

แสดงกิริยาวาจาหมิ่นทราม เย้ยหยาม ถากถางในทาง

ด้อยค่า “พลเอกประวิตร” รักษาราชการแทนนายกฯ ต่างๆ 

นานาบ้าง

บ่งเจตนาขบวนการแดงส้มสามนิ้วทั้งในถนนและสภา ว่า

พยายามทุกวิถีทางจะรุกรานให้ ๓ ป.พ้นไปจากพื้นที่การเมือง

เพราะอะไร รู้มั้ยครับ?

เพราะมันกลัวจนขี้หดตดหาย ปากก็ว่าไม่กลัว เลือกตั้งจะ

แลนด์สไลด์ กระโปรงครอบครัวใหญ่เพื่อไทยนายหญิง จะครอบ

ประเทศไทยได้ทั้งประเทศ

แต่ในใจ มันหวั่นไหว ตั้งแต่ตัวพ่อ-ตัวลูก ยันขี้ข้าทั้งคอก

หวั่นไหวว่า........

ตราบใดที่ “พลเอกประยุทธ์” ยังอยู่ในยุทธจักรการเมือง  

ตราบนั้น พวกมันก็เหมือนหมา ผวาแค่เสียงฟ้าร้อง

ฉะนั้น มันจึงต้องตามราวีทุกรูปแบบ ทั้งในกฎหมาย-นอก

กฎหมาย และในถนน ต้องกำาจัดให้พ้นทางไป

ไม่งั้น เลือกตั้่งปีหน้า.....

ที่ว่าแลนด์สไลด์ พวกมันก็จะกลายเป็นหมาแหงนคอมอง

ปลาเค็มบนขื่อต่อไปอีก ๔ ปี!

เป็นหมาโซ ซี่โครงบาน มาร่วม ๘ ปี แทบซี้เอ๋งๆ ต้องแทะ

หางเสริมอาหารเม็ดจนใกล้ด้วน

แล้วนี่ เลือกตั้งปี ๖๖.........

ขืนยังมีพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีนายกฯ เลือกตั้ง เป็น

ต่ออีก ๔ ปี รวมเป็น ๑๒ ปี 

แบบนี้ พวกกู...ทั้งคอก มิต้องแทะที่เหลือแต่ โคนหาง

จนถึงหำาและ...หรือนี่?

นี่แหละ ถึงได้เรียงหน้าหนังหนาๆ ทั้งตัวผู้-ตัวเมียปั้นวาท

กรรมออกมาทำานองเรียกร้องจิตสำานึกให้เป็นข่าวรายวัน...ไม่

ต้องรอศาลวินิจฉัย ให้ลาออกไปเลย!

เรียกว่าหมดยางอายกันแล้ว เพื่อระบอบทักษิณได้กลับมา

อำานาจอยู่ออกจากตำาแหน่งไป

กับ “เสื้อแดง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้ยากจนกว่าที่

พำานักอยู่ในเขตต่างจังหวัด โดยผู้คนเหล่านี้ สนับสนุนทักษิณและ

หาทางให้เขากลับคืนสู่อำานาจ

ดังนั้น เมื่อมีนายพลผู้มาดมั่นทะเยอทะยานและมีความ

สามารถผู้หนึ่ง พยายามที่จะทำาให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพ 

โดยที่ในขณะนี้ เขาก็ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เข้า

ดำารงตำาแหน่งด้วย 

“มันจึงมีความเป็นไปได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ว่า เขาจะ

พิสูจน์ให้เห็นว่า การรัฐประหารทั้งหลายนั้น ใช่ว่าจะเลวร้ายไปเสีย

ทั้งหมด” 

ศาสตราจารย์ผู้นี้ยังระบุว่า

“ความปั่นป่วนสับสนทางการเมืองในประเทศไทยนั้น มีราก

เหง้าที่ลึกซึ้ง”

เขาชี้ว่า ประเทศไทยต้องประสบโชคร้าย เช่นเดียวกับ

เยอรมนีในยุคทศวรรษ ๑๙๓๐ และอิตาลีในยุคทศวรรษ  ๑๙๒๐  

ทำาให้ได้นักหลอกล่อฉวยโอกาสทางการเมือง ซึ่งเที่ยวให้

สัญญาต่างๆ มากมาย เข้าครองอำานาจปกครองประเทศ

และย้ำาว่า........

“การปล่อยให้ ‘ระบอบทักษิณ’ คงอยู่ คือ ความตายของ

ประชาธิปไตยไทย” 

“ทักษิณนั้น ทำาเงินได้เป็นพันๆ หมื่นๆ ล้านในอุตสาหกรรม

โทรศัพท์มือถือ 

และได้เริ่มซื้อเหล่านักหนังสือพิมพ์ ตลอดจนนักการเมือง

ทางภาคเหนือมาเป็นพวก 

เขาชนะการเลือกตั้งในปี ๒๐๐๑ อย่างถล่มทลาย และก็เริ่ม

แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้ของเขา 

เขาดำาเนินการปิดกั้นส่วนต่างๆ ของสื่อมวลชน ซึ่งเขายังไม่

สามารถควบคุมได้ 

นอกจากนั้น มีรายงานว่า มีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยๆ  ๓,๐๐๐ 

คน ถูกฆ่าตายในสงครามปราบปรามยาเสพติดของเขา อีกทั้ง                                                                                         

แสดงให้เห็นอย่างเต็มตาว่า เขาจะยังครองอำานาจต่อไปอีกยาว 

นาน”

ทฤษฎีเรื่องประชาธิปไตยนั้น ไม่เคยเลยที่จะหมายความ

อย่างง่ายๆ เพียงแค่ว่า “การปกครองโดยคนส่วนใหญ่” 

“แน่นอนทีเดียวว่า ทักษิณก็ใช้กลไกด้านการตรวจสอบและ

การคานอำานาจด้วย แต่เป็นชนิดที่แตกต่างออกไป 

โดยที่เขานำามาใช้เพื่อกระชับฐานอำานาจของเขาให้เข้มแข็ง 

ทั้งในกิจการตำารวจ และในกองทัพด้วย ถึงแม้มีหลักฐานว่า เขา

ประสบความสำาเร็จน้อยกว่า…”

ศาสตราจารย์อเมริกันผู้นี้ กล่าวอีกว่า.......

“เป็นเรื่องยากลำาบากเสมอที่จะอ้างเหตุผลความชอบธรรมให้

แก่การทำารัฐประหาร แม้กระทั่งในกรณีที่เป็นการเข้าแทนที่ระบอบ

ปกครองที่ย่ำาแย่เต็มที”

อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า 

“ถ้าหากจะให้เหตุผลความชอบธรรมแก่การต่อต้านการ

รัฐประหารคราวนี้ ก็จำาเป็นจะต้องไปให้ความสนับสนุนต่อ

ทักษิณ บุรุษผู้ซึ่งจะไม่ยอมอดทนต่อการคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้น แม้

กระทั่งจากสถาบัน 

และเป็นผู้ซึ่งจะปกครองด้วยกำาปั้นเหล็ก ตราบเท่าที่เขา 

หรือผู้ที่เขาคัดเลือกให้มาสืบทอดต่อจากเขา ยังมีชีวิตอยู่”

โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีความประหลาดใจว่า นายพลผู้นี้  

(พล.อ.ประยุทธ์) ได้รอคอยมาเป็นเวลายาวนานถึงขนาดนี้  เขา

เดินหมากของเขาด้วยความระมัดระวังมาก 

ด้วยการประกาศใช้กฎอัยการศึกอย่างเป็นกลางๆ ในวัน

หนึ่ง แล้วจึงเข้ายึดอำานาจในอีกวันหนึ่ง 

“กองทัพไทยไม่ได้ผลิตนายพลที่มีความสามารถอันเป็น

ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางขนาดนี้เลย ในรอบครึ่งศตวรรษที่

ผ่านมา”

ศาสตราจารย์ ดับเบิลยู. สกอตต์ ธอมป์สัน กล่าวสรุป

บทความของเขาว่า

“การเลือกให้ระบอบทักษิณปกครองประเทศต่อไป ก็

คือการรับประกันให้ประชาธิปไตยในไทยตายดับสูญไปภายใน

อนาคตอันใกล้ 

ขณะที่การสนับสนุนการก่อรัฐประหารยึดอำานาจของฝ่าย

ทหาร อาจจะ (แค่อาจจะ) เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะ

สามารถฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับคืนมาได้” 

ความจริงทางประวัติศาสตร์ทั่วๆ ไปนั้น มีอยู่ว่า ระบอบ

ปกครองต่างๆ ที่นำามาซึ่งระเบียบเรียบร้อย 

อย่างน้อยที่สุด ก็ทำาให้มีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย  

ขณะที่แทบไม่ปรากฏเลยว่า ระบอบปกครองในทางตรง

กันข้าม จะสามารถทำาอะไรเช่นนี้ ได้ 

ทั้งนี้ ระบอบปกครองที่ปล่อยให้ทำาอะไรตามใจนั้น มี

ความโน้มเอียงที่จะนำาไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรง ซึ่งกลาย

เป็นการสร้างความย่อยยับให้แก่การปกครองอันเรืองปัญญา.

....................................

“การเลือกให้ ‘ระบอบทักษิณ’ ปกครองประเทศต่อไป  ก็

คือการรับประกันให้ประชาธิปไตยในไทย ‘ตายดับสูญ’ ไปภายใน

อนาคตอันใกล้”

นี่คือทัศนะ-มุมมอง “ดับเบิลยู. สกอตต์ ธอมป์สัน” ซึ่งเคย

ทำางานอยู่ในคณะรัฐบาลอเมริกัน 

ทั้งประธานาธิบดี เจอรัลด์ ฟอร์ด และประธานาธิบดี 

โรนัลด์ เรแกน ในตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ

“กองทัพไทยไม่ได้ผลิตนายพลที่มีความสามารถอันเป็น

ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางขนาดนี้เลย ในรอบครึ่งศตวรรษที่

ผ่านมา”

นายพลผู้นั้น คือ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา”.

กินเมือง ทำาทุกทาง ไม่เว้นรุกล้ำาเสรีภาพส่วนตนของนายกฯ 

พวกมันรู้ คนดี จะหน้าบาง ตื๊อให้หนักเข้าไว้ เดี๋ยวก็รำาคาญ 

จะตัดสินใจ “เทน้ำาข้าวประชดหมา”!

ทำาไมพวกแดงส้มสามนิ้ว “เพื่อไทย-ก้าวไกล” พยายามปลุก 

ประเด็น “เผด็จการ” มาสร้างความชอบธรรมในการก่อริยำาเมืองไม่

สำาเร็จ...รู้มั้ย?

ถ้าไม่รู้ ต้องอ่านนี่.....

ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันท่านหนึ่ง “ดร.สกอตต์ ธอมป์สัน” 

(W. Scott Thompson) ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้เขียนบทความตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ “ลอสแองเจลิส

ไทมส์” เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗ คือหลังพลเอกประยุทธ์ยึดอำานาจปี ๕๗ 

ไม่กี่วัน

บทความนี้ ตีพิมพ์ซ้ำาต่อๆ มา เช่นในเว็บไซต์ “กัลฟ์นิวส์” พูด

ถึงการเข้าควบคุมอำานาจการปกครองประเทศของพลเอกประยุทธ์

ไว้ ว่า....................

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” และฝ่ายทหาร ได้บังคับขับ

ไสผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี (นิวัฒน์ธำารง บุญทรงไพศาล-

เปลว) ให้ออกจากอำานาจ 

โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีผู้นั้น 

ได้เข้าทำาหน้าที่นี้ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายก

รัฐมนตรี “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ยุติการดำารงตำาแหน่ง 

เนื่องจากมีความผิดในข้อหาใช้อำานาจโดยมิชอบ 

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น ในระหว่างที่เธอปกครองประเทศ

อยู่ ก็คอยรับคำาสั่งต่างๆ จากพี่ชายของเธอ....จอมเผด็จการ และ

อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ซึ่งหลบหนีไปลี้ภัยอยู่

ในต่างแดน

ประเทศไทย ได้ตกอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในการ

ประท้วงทางการเมืองยาวนานแรมเดือน 

ระหว่าง “เสื้อเหลือง” ซึ่งเป็นคนไทยในเขตชุมชนเมืองผู้

สนับสนุน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

และกลุ่มผลประโยชน์ชนชั้นนำาผู้ต้องการให้รัฐบาลที่ครอง

นั

‘อนุทิน’

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา 7 เขต 

จากทั้งหมด 9 เขต และ 2 ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมีประชาชนมาร่วมใน

งานไม่ต่ำากว่า 6,000 คน  

นายอนุทินกล่าวตอนหนึ่งในการ

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา ว่ามั่นใจ 

จ.สงขลาจะได้ ส.ส.ยกจังหวัด พวกเรามา

กันมากขนาดนี้ ถ้าไม่ทำางานให้กระโดด

แม่น้ำาตานีตายดีกว่า วันนี้พรรค ภท.ไม่

ต้องการที่จะแลนด์สไลด์ เพราะคำาว่าแลน

ภาษาใต้ความหมายไม่ดี แต่เราจะมาตอก

เสาเข็มให้ทั่วสงขลา เพื่อดูแลประชาชนให้

ดี ซึ่งนายศักดิ์สยามก็บอกว่าอย่าใช้คำาว่า

แลนด์สไลด์ เพราะความหมายเหมือนดิน

ถล่ม ต้องเปลี่ยนเป็นตอกเสาเข็มให้มั่นคง 

เพื่อเป็นรากฐานให้พี่น้องประชาชน ทั้งนี้

เราจะทยอยตอกเสาเข็มไปทั่วประเทศ วันนี้ 

จ.สงขลา พรรคมี ส.ส. 1 คน คือนายณัฏฐ์

ชนน ศรีก่อเกื้อ ซึ่งทำางานได้ดี ดังนั้นวันนี้

จะมาขอเพิ่มอีก 8 คน

“พรรคภูมิใจไทยเกลียดความแตก 

แยก เกลียดความรุนแรง เราไม่ต้องการ

สร้างความเสียหายใดๆ โดยพรรคเราได้

พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เช่น สะพานเชื่อม 

อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ไปยัง อ.เขาชัยสน 

จ.พัทลุง  ระยะเวลาการสร้าง 3 ปี ถ้า

เลือกพรรคภูมิใจไทยให้มากๆ โดยเฉพาะ 3 

จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง สตูล สิ่งนี้จะเป็น

พยาน  นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาระบบการ

ขนส่งด้านคมนาคม จ.สงขลา และจังหวัด

ใกล้เคียง งบประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท 

ซึ่งเราก็ได้เตรียมไว้แล้ว” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อว่า พรรคจะต่อ 

ยอดจากนโยบายที่เราพูดแล้วทำาสำาเร็จมา

แล้ว เช่น หนี้ กยศ. แกร็บเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยว และนโยบายเสรีกัญชาทางการ

แพทย์ ซึ่งต่อไปเรามีนโยบายให้คนใต้ คือ

พักหนี้ 3 ปี จากพิษโควิด-19 ไม่มีต้นไม่มี

ดอก ให้เวลาประชาชนไปทำามาหากิน แล้ว

ค่อยมาใช้หนี้ในปีที่ 4  ภาษีบ้านเกิดเมือง

นอน ที่จะให้ทุกคนสร้างบ้านแปงเมืองด้วย

ตัวเราเองจากภาษีของทุกคน ที่กำาหนดได้

เองว่า 30% จะไปลงพื้นที่ใด นโยบายไฟฟ้า

ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติมาขาย

ให้รัฐบาล 

“พรรคภูมิ ใจ ไทยเราพูดแล้ วทำ า 

เราไม่สัญญาอะไรแล้วทำาไม่ได้ เราเป็น

พรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพ ไม่มีขั้ว ไม่มี

มุ้ง ไปไหนไปกันหมด ทำาให้รัฐบาลเข้ม

แข็ง ผมขอให้สัญญาว่าสิ่งที่ ได้ปราศรัย

ไปทั้งหมดจะเกิดขึ้นอีกไม่นาน ถ้าได้รับ

ฉันทานุมัติจากประชาชน” นายอนุทินกล่าว 

และยืนยันว่า จะส่งผู้สมัครครบทั้ง 9 เขต 

สำาหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลาทั้ง 7 

เขตของพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย เขต 

1 นายประสงค์ บริรักษ์, เขต 2 นายฉัตรชัย                                                           

ชูแก้ว, เขต 3 นายไพร พัฒโน, เขต 4 ว่าที่ 

ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์, เขต 5 นายอนล                                                          

อัทธ์ พลธนนินท์ธัญ, เขต 7 นายณัฏฐ์

ชนน ศรีก่อเกื้อ และเขต 8 นายวสันต์ ชั่ง

หมาน นอกจากนี้ยังเปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้แก่ นายปราโมทย์ 

แสงอรุณ และนายณรงค์พร ณ พัทลุง

นายไพรกล่าวถึงการร่วมงานกับ                                                              

พรรค ภท. ว่าไม่ได้ขัดแย้งกับพรรคเศรษฐ 

กิจไทย (ศท.) แต่บริบททางการเมืองในพื้นที่

ภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงไม่สามารถ

แบกด้ามขวานไว้คนเดียว จึงย้ายมาพรรค 

ภท.ที่มีความพร้อมมากกว่า เพราะพรรค 

ศท.มีฐานเสียงในภาคเหนือ ส่วนพรรค 

ภท.มีแม่ทัพทางภาคใต้ คือ นายพิพัฒน์ 

และนางนาที รัชกิจประการ ซึ่งมีเครือข่าย

อีกมากมาย 

“ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าพรรคประ 

ชาธิปัตย์ (ปชป.) เปลี่ยนไปจากอดีต จะโทษ

สมาชิก ปชป.เก่าๆ ที่ออกไปไม่ได้ วันนี้ผม

กล้าพูดว่าคนที่เคยสนับสนุนพรรค ปชป.

ปัจจุบันเทให้พรรคภูมิใจไทย ผมรับรอง

ว่าคนที่เคยเลือกผม 95% จะตามเรามา

พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากใน 

จ.สงขลา” นายไพรกล่าว

ส่วนที่ จ.พัทลุง นายประเทือง มนตรี 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขต 3 จ.พัทลุง 

ได้เปิดตัวแนะนำาตัวกับประชาชนที่หมู่ที่ 

11 บ้านควนล่อน เทศบาลตำาบลควนเสา

ธง อ.ตะโหมด และระบุว่า ในวันที่ 7 ต.ค. 

พรรคจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขตนี้

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                              

กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย ส.ส.ภาคใต้ของ

พรรค มีแนวคิดลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนภาคใต้ ในทุกด้าน โดยช่วยเข้า 

ไปประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.2565 จะลงพื้นที่ 

จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเชื่อว่าวันนี้คนใต้รัก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ และรักษาการนายกฯ 

เพิ่มมากขึ้น เพราะมีผลงานให้เห็นมากมาย 

ขณะที่ โรงภาพยนตร์ที่  3 ชั้น 7                                                                

เอสเอฟเวิลด์ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ พรรค                                                              

สร้างอนาคตไทย (สอท.) จัดแถลงข่าว

เปิดยุทธศาสตร์ เราพร้อม เปลี่ยนอนาคต

ประเทศไทย โดยมีนายอุตตม สาวนายน                                                                     

หัวหน้าพรรค และแกนนำาพรรคร่วมอย่าง                                                                           

คึกคัก โดยนายอุตตมกล่าวว่า พรรคมี

พันธกิจรีเซตประเทศไทย 5 แก้ ไข คือ                          

1.แก้ปัญหาที่สั่งสมเป็นปัญหารุนแรง คือ                                                                               

ฉ้อราษฎร์บั งหลวงต้องหยุดทุกระดับ                                                            

2.ปราบปรามยาเสพติด 3.สร้างความเท่า   

เทียม ลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน 4.ลด                                                                           

ขนาดราชการ และ 5.ยกระดับเกษตรกร 

ทันสมัย นอกจากนี้จะมี 5 สร้าง คือ 1.สร้าง 

เศรษฐกิจฐานราก 2.สร้างเศรษฐกิจใหม่ 

3.สร้างสังคมเกื้อกูล 4.สร้างคนและโครง 

สร้างพื้นฐานพร้อมก้าวสู่สังคมยุคใหม่ และ 

5.สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์

นายอุตตมกล่าวถึงความพร้อมใน

การสู้ศึกเลือกตั้งว่า พรรคตั้งใจอาสาทำางาน

รับใช้ประชาชนทุกภาคส่วน และวางป้า

หมายอาสาทำางานในทุกๆ พื้นที่ ส่วนการ

เสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ของพรรคนั้น ขณะนี้ยังมีเวลาอยู่ที่จะนำา

เสนอ ขอให้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อน 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ

พรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวว่า หากยุบ

สภาพรุ่งนี้ พรรคก็มีความพร้อมที่เลือกตั้ง 

ส่วนการจับมือร่วมงานทางการเมืองกับ

พรรคการเมืองหลังเลือกตั้งนั้น พรรคไหน

จะเป็นรัฐบาล อยู่ที่ประชาชนตัดสิน หาก

พรรคสร้างอนาคตไทยได้รับความไว้วางใจ

จากประชาชนมากพอเป็นแกนนำารัฐบาล 

จะผลักดันสิ่งที่นำาเสนอไปสู่การปฏิบัติ และ

การจะร่วมงานกับใครหรือไม่ทำางานกับใคร

จะพิจารณาบนเงื่อนไขสิ่งที่พรรคนำาเสนอ  

“ใครจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล ให้ถึง

วันนั้นก่อน หากพูดไปก็เป็นเรื่องสมมติ 

ไม่มีความจริงที่เกิดขึ้น ความจริงทางการ

เมืองไม่มีอะไรที่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ 

จุดยืนของพรรคคือทำางานการเมืองเพื่อ

ประชาชน” นายสนธิรัตน์กล่าว.

ประวิตร

ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน จนกว่าสถานการณ์จะ

คลี่คลายเป็นปกติ

นายวีระชัยเปิดเผยว่า กรมป้อง                                                       

กันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พระ 

นครศรีอยุธยา สรุปรายงานประชาชนได้

รับผลกระทบน้ำาล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้าน

และพื้นที่การเกษตรแล้วจำานวน 8 อำาเภอ 

78 ตำาบล 345 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 10,530 

ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 2,793 ไร่ ดังนี้ 

อำาเภอเสนา รวม 7 ตำาบล 47 หมู่บ้าน 3 

ชุมชน 2,710 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 

43 ไร่, อำาเภอบางบาล รวม 13 ตำาบล 

64 หมู่บ้าน 2,291 ครัวเรือน และพื้นที่

การเกษตร 804 ไร่, อำาเภอบางไทร รวม 19 

ตำาบล 66 หมู่บ้าน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 

ส.ค. พล.อ.ประวิตรได้ โทรศัพท์มาหาตน  

สายแรกไม่ได้รับเพราะยอมรับว่าเป็นเบอร์

ที่ ไม่คุ้น จากนั้นมีคนติดต่อมาให้รับสายดัง

กล่าว และได้พูดคุยกัน พล.อ.ประวิตร ระบุ

ว่ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอก ซึ่ง

ได้แจ้งกลับไปว่าขณะนี้ กทม.มีความกังวล

เรื่องปัญหาน้ำาเหนือที่ ไหลรวมมากับน้ำา

หนุน ประกอบกับเขื่อนบางพื้นที่มีลักษณะ

ฟันหลอ จากการพูดคุย วันที่ 29 ส.ค. 

พล.อ.ประวิตรจะส่งกำาลังคนมาช่วยดูแล

เรื่องนี้ประมาณ 100 คน ส่วนหนึ่งแบ่ง

ไปจัดเรียงกระสอบทรายที่กองทัพเรือ อีก

ส่วนทำาหน้าที่บรรจุทรายลงกระสอบกว่า 

20,000 ลูก ใต้สะพานตากสิน

“เป็นเรื่องดี เพราะถ้าสุดท้ายโทร 

ศัพท์ โดยตรงหากันได้ ไม่ต้องผ่านขั้นตอน 

ทุกอย่างจะเร็วขึ้น เพราะจุดหมายเดียวกัน

คือให้ประชาชนมีความสุข แก้ปัญหาได้ 

ในส่วนของเรื่องอื่นยังไม่มีการพูดคุย แต่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าถ้ามีอะไรก็สามารถ

โทรศัพท์หาได้ อนาคตอาจมีเรื่องการขุด

ลอกคลอง เคลื่อนย้ายประชาชนเวลาเกิด

น้ำาท่วมขัง และการประสานงานกับหน่วย

งานอื่น” นายชัชชาติกล่าว

ด้านนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้

ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เปิดเผยว่า เขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ.ได้ดำาเนิน

การปรับเพิ่มการระบายน้ำาตามมติของกอง

อำานวยการน้ำาแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อ

ควบคุมระดับน้ำาเขื่อนอุบลรัตน์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ควบคุม และมีช่องว่างเพียงพอ

สำาหรับรองรับน้ำาใหม่จากปริมาณฝนที่คาด

ว่าจะมีเพิ่มในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ โดย

เพิ่มการระบายน้ำาแบบขั้นบันได จากอัตรา

การระบายน้ำาวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ขึ้นเป็นวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร.

ชาวบ้านเครียด

รองลงมา 75.8% ระบุความไม่ปลอดภัย

ทั้งในโลกออนไลน์ นอกโลกออนไลน์ โจร

เต็มบ้าน อันธพาลเต็มเมือง ไม่เกรงกลัว

กฎหมาย, 75.2% ระบุยาเสพติด, 71.9% 

ระบุความไม่ปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ 

และ 63.7% ระบุภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำาท่วม 

ดินโคลน ถล่ม

ที่น่าพิจารณาคือ แนวทางแก้ไขลด

ปัญหาข้อกังวลของประชาชน พบว่า ส่วน

ใหญ่หรือ 94.5% ระบุขอคนดี คนเก่ง คน

กล้า มีอำานาจปกครองบ้านเมือง รองลงมา 

82.3% ระบุปฏิรูประบบราชการ การทำางาน

ของเจ้าหน้าที่รัฐ, 80.6% ระบุแก้ไขที่ตัว

เอง, 78.4% ระบุบังคับใช้กฎหมายจริงจังต่อ

เนื่อง และ 72.4% ระบุ ใช้หลักปรัชญาชีวิต

พอเพียง อย่างไรก็ตาม 56.9% ยังมีความ

หวังที่จะก้าวเดินต่อไป แต่จำานวนมากหรือ 

43.1% ระบุ กลัวอนาคต

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้

ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีข้อกังวลใจเรื่องเงิน

ในกระเป๋าขาดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ปัญหา

หนี้สินเพิ่มพูน และยังถูกซ้ำาเติมด้วยความ

ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งในและ

นอกโลกออนไลน์ หรือโลกไซเบอร์ ที่น่าเป็น

ห่วงคือ กลุ่มคนจำานวนมากเกิดความกลัว

ต่ออนาคต ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ดีต่อการ

ขับเคลื่อนประเทศ 

ด้าน รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  ประ 

ธานกรรมการบริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทา

นอล จำากัด และอดีตกรรมการธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการ

ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำาต่ำากว่าเงินเฟ้อของ

คณะกรรมการไตรภาคีนั้น ว่าอัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ำาที่แท้จริงไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น เพราะ

การปรับขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำาสุด 328 

บาท หรือคิดเป็นอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 337 

บาท เป็นการปรับเพิ่มขึ้นเพียง 5.02% แต่

เงินเฟ้อในเดือน ก.ค.ยังทรงตัวในระดับสูง 

เพิ่มขึ้น 7.61% แม้ชะลอตัวลงจากเดือน

ก่อน โดยปัจจัยมาจากราคาพลังงานและ

อาหารอยู่ ในระดับสูง คาดการณ์ว่าแรง

กดดันเงินเฟ้ออาจปรับเพิ่มอีกในระยะต่อ

ไป จากราคาน้ำามันที่อาจกลับมาทะลุระดับ 

100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

“การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาเพียง 5% ถือว่า

ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ และจะกลับมา

ซ้ำาเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กลับไปทะลุ

ระดับ 90% ต่อจีดีพีอีกครั้งหนึ่ง จะทำาให้

ครอบครัวรายได้น้อยต้องก่อหนี้เพิ่ม การ

ก่อหนี้เพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการดำารงชีพ

ในภาวะค่าครองชีพแพงเช่นนี้จะถูกซ้ำาเติม

โดยดอกเบี้ยขาขึ้น ธปท.จึงไม่จำาเป็นต้อง

เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด ขอให้ดูการ

ตัดสินใจของธนาคารกลางจีนและธนาคาร

กลางญี่ปุ่น ที่ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบ

ผ่อนคลายเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ 

โดยไม่ต้องกังวลแรงกดดันเงินเฟ้อมากเกิน

ไป” รศ.ดร.อนุสรณ์ระบุ.

หญิงไทย

ซึ่งจากการสอบสวนโรคและเวชระเบียน

ของสถาบันบำาราศนราดูรพบว่า ในระยะ 3 

สัปดาห์ก่อนป่วย ไปเที่ยวย่านบันเทิงที่เป็น

ที่นิยมของชาวต่างชาติ  

โดยวันที่ 20 ส.ค.65 ผู้ป่วยเริ่มมีไข้

ต่ำาๆ วันที่ 21 ส.ค. เริ่มมีตุ่มเหมือนหนอง

ขนาดเล็กบริเวณทวารหนัก หลังจากนั้น

ในวันที่ 22 ส.ค. เริ่มมีตุ่มหนองลักษณะ

เดียวกันผุดมากขึ้นเริ่มจากนิ้วมือ แขน 

หลัง และลามไปที่ ใบหน้ารวมถึงอวัยวะ

เพศ อาการเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจึงเข้ารับ

การรักษาในสถาบันบำาราศนราดูร ต่อมา

วันที่ 26 ส.ค.65 แพทย์เก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเลือด ตุ่ม

หนอง และลำาคอ ด้วยวิธีการ Real-time 

polymerase chain reaction (Real-time 

PCR) ส่งตรวจไปยังกลุ่มงานเอชไอวีขั้น

สูงและเชื้ออุบัติใหม่ สถาบันบำาราศนราดูร 

และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลพบ

สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสฝีดาษวานรในทุก

สิ่งส่งตรวจ  

นอกจากนี้  ผู้ป่วยรายดังกล่าวมี

ประวัติไปเยี่ยมญาติสูงอายุ ทำาให้มีผู้สัมผัส

ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 3 ราย จึงกำาชับให้หน่วยงาน

ในสังกัดที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังอาการ

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทั้ง 3 รายอย่างใกล้

ชิด ซึ่งวันที่สัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้ายคือวัน

ที่ 21 ส.ค.65 และจะครบกำาหนดระยะเฝ้า

ระวังในวันที่ 11 ก.ย.65

นายแพทย์ โอภาสยังกล่าวถึงกรณี

ประเทศอินเดียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดมะเขือ

เทศว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้มอบ

หมายให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์

ดังกล่าว ซึ่งจากการติดตามพบว่าผู้ป่วยใน

ประเทศอินเดียเป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำากว่า 

5 ขวบ พบผู้ติดเชื้อเกือบร้อยคน ไม่มีผู้เสีย

ชีวิต เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่กระจาย

ได้ง่ายจากการสัมผัส จึงทำาให้กลุ่มเด็กเล็ก

อายุต่ำากว่า 5 ปี มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

ไวรัสชนิดนี้ ได้ง่ายเป็นพิเศษ โดยอาการ

เริ่มต้นจะคล้ายไข้หวัด คือมีไข้ ปวดเมื่อย

ตัว ต่อมามีผื่นขึ้น ผื่นที่ขึ้นจะมีลักษณะ

แดง และเป็นตุ่มน้ำาคล้ายมะเขือเทศ จาก

การสันนิษฐานลักษณะทางระบาดวิทยา

และอาการเด็กที่ป่วย จะคล้ายกับโรคมือ

เท้าปากที่พบบ่อยได้ ในเด็ก ไม่ใช่ โรคติด

เชื้อชนิดใหม่ ทั้งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นที่

มี สามารถกล่าวได้ว่าสถานการณ์ของโรค

ไข้หวัดมะเขือเทศยังไม่น่ากังวล ยังไม่มี

รายงานการพบผู้ป่วยในประเทศไทย และ

โรคดังกล่าวเป็นการแพร่ระบาดอยู่ในวง

จำากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

กรมควบคุมโรค โทร.1422

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ป่วย

ติดเช้ือโควิด-19 ประจำาวันว่า พบผู้ป่วยราย

ใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำานวน 1,769 ราย 

โดยเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,769 ราย ผู้ป่วย

สะสม 2,422,977 ราย (ต้ังแต่ 1 ม.ค.65) 

หายป่วยกลับบ้าน 2,305 ราย หายป่วยสะสม 

2,428,142 ราย ผู้ป่วยกำาลังรักษา 17,554 

ราย เสียชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสม 10,524 

ราย จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ใน

โรงพยาบาล 764 ราย.
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4 บทความ

ารเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังให “พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา” ยุติการปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลจะมีคํา

วินิจฉัย กรณีนายกฯ 8 ป ดูจะรุมรอนกันเปนพิเศษ โดย

เฉพาะพรรคฝายคานตองการให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ลาออก

จากตําแหน�งนายกรัฐมนตรี เพ� อเปล่ียนให “คนอ� น” เขาไปบริหาร

ประเทศแทน มากันแบบไมมีเขิน ขีดเสนใตรอยเสน ลาออกเทาน้ัน 

หามยุบสภา ฟงก่ีเท่ียวก็เพ� อประโยชนพรรคเพ� อไทยท้ังน้ัน ...•

“สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหนาพรรคเพ� อ

ไทย แผนเสียงตกรองมานานนับเดือน หามยุบสภาเด็ดขาด เพราะ

กฎหมายเลือกต้ังยังไมบังคับใช “ก็คงยุง เวนแตวายุบเพ� อเอาเปรียบ 

โดยอาจจะหาชองรัฐธรรมนูญเพ� อจะ

ออกกฎหมายลูกเอง ขณะเดียวกันก็

คงคิดหนักถายุบแลวเขาไดเปรียบ ซ่ึง

ก็คงไดเปรียบเฉพาะกฎหมายอยาง

เดียว แตความนิยมของประชาชน

ไมไดเปรียบ คงตองช่ังนํ้าหนัก” สรุป

แลวตอนน้ี หาก พล.อ.ประยุทธไมลา

ออก พรรคเพ� อไทยก็ใหอยูไปเร� อยๆ 

ไมใหยุบสภาเด็ดขาด เพราะกลัวเสีย

เปรียบตอนเลือกต้ังท่ีกลับไปใชสูตร 

“ส.ส.พึงมี” ซ่ึงแผลงฤทธ์ิในการเลือก

ต้ังคร้ังท่ีผานมา เพ� อไทยไมได ส.ส.ปารต้ีลิสตเลยแมแตคนเดียว ...• 

กระแสขาวปรับ ครม.เร่ิมหนาหู เพราะมี 2 รัฐมนตรีอาจ

มีปญหาตกเกาอ้ีคือ “กนกวรรณ วิลาวัลย” รมช.ศึกษาธิการ กับ 

“นิพนธ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย จะปรับจริงไมจริงไมทราบ 

แคยังไมถึงเวลาปรับ และคนปรับตองเปน “พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา” ไมใช “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” เพราะตามไทมไลน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา จะกลับมากอนท่ีไดรูวา 2 รัฐมนตรี 

หมูหรือจา ...• 

จับตาอยากะพริบ วันน้ี (29 ส.ค.) กระทรวงกลาโหมจัด

พิธีเปดงานนิทรรศการอุปกรณปองกันประเทศ (Defense & Se-

curity 2022) ท่ีอาคารชาเลนเจอร 1 

ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิม

แพ็ค เมืองทองธานี ในกําหนดการ

มีคณะ รมว.กลาโหม ผูบัญชาการ

เหลาทัพ เดินทางเขารวมงานดวย 

เปดโพยดูยอนหลัง นิทรรศการน้ีทุก

ป พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ จะ

เดินทางไปเปนประธานเปดงาน แตมี

เสียงกระซิบจากกองทัพ คาดวาในป

น้ี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา จะเดิน

ทางไปรวมงานและเปนประธานเปด

งานดวย ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หาก 2 คน

ปรากฏตัว จะเปนงานแรกท่ีท้ังคูปรากฏตัวตอสาธารณะหลังศาล

รัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหนายกฯ ยุติการปฏิบัติหนาท่ี ...•

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของประชาชน ถึง

บุคคลท่ีประชาชนจะสนับสนุนจากบัญชีรายช� อผูมีสิทธิเปนนายก

รัฐมนตรี 5 ราย ตามท่ีพรรคการเมืองเสนอ หากนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา ลาออกหรือตองลงจากตําแหน�งจาก

คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ผลออกมาจ๊ักจ้ี

หัวใจพอสังเขป เพราะตัวอยางรอย

ละ 35.90 ระบุวา ไมสนับสนุนท้ัง 5 

รายช� อ รองลงมารอยละ 22.79 ระบุ

วาเปนคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

รอยละ 17.84 ระบุวาเปน ดร.ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ รอยละ 12.19 ระบุวา

เปนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รอยละ 

5.87 ระบุวาเปนนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รอยละ 1.68 ระบุวาเปน นายชัย

เกษม นิติสิริ ถามไปยังพรรคเพ� อไทย

งายๆ กลาสงช� อ  คุณหญิงสุดารัตนเขาชิงหรือเปลา เพราะเห็นชอบ

อางประชาชนบอยเหลือเกิน ...•

วันอาทิตยท่ีผานมา พรรคสรางอนาคตไทยขนทัพใหญ 

“อุตตม สาวนายน” หัวหนาพรรค “สนธิรัตน สนธิจิรวงศ” 

เลขาธิการพรรค “สุรนันทน เวชชาชีวะ” รองหัวหนาพรรค และ

ประธานภาค กทม. “นิพิฏฐ อินทรสมบัติ” รองหัวหนาพรรค และ

ประธานภาคใต “สุพล ฟองงาม” รองหัวหนาพรรคและประธาน

ภาคอีสาน แถลงขาวเปดยุทธศาสตร เราพรอม เปล่ียนอนาคต

ประเทศไทย กับพันธกิจรีเซตประเทศไทย 5 แกไข คือ 1.แกปญห

าท่ีส่ังสมเปนปญหารุนแรง คือ ฉอราษฎรบังหลวงตองหยุดทุกระดับ 

2.ปราบปรามยาเสพติด 3.สรางความเทาเทียมลดการผูกขาด เพ่ิม

การแขงขัน 4.ลดขนาดราชการ และ 5.ยกระดับใหเกษตรกรทันสมัย 

นอกจากน้ี จะมี 5 สราง คือ 1.สรางเศรษฐกิจฐานราก 

2.สรางเศรษฐกิจใหม 3.สรางสังคมเก้ือกูล 4.สรางคนและโครงสราง

พ้ืนฐานพรอมกาวสูสังคมยุคใหม และ 5.สรางการเมืองท่ีสรางสรรค 

มีของแถม ต้ังกองทุนสรางอนาคตประเทศไทย วงเงิน 3 

แสนลานบาท ซ่ึงไมใชเงินกู ไมเปนภาระ โดยแบงเปนจํานวน

แสนลานบาทเพ� อปลดแอกหน้ีสินใหคนตัวเล็ก พักชําระเงินตน 

และดอกเบ้ีย เสริมทักษะอาชีพ และเติมทุนใหม ผานกลไกรัฐท่ีมี

มาตรการกํากับท่ีเหมาะสม เชน สรางระบบจัดทุนใหมใหคนรายเล็ก 

ใชนอนแบงก และอีกจํานวนสองแสนลานบาทเพ� อฟนฟูเศรษฐกิจ

ฐานราก สรางเศรษฐกิจใหม สูอนาคตประเทศท่ีเทาเทียมและย่ังยืน 

ถือเปนนโยบายท่ีน�าสนใจ หากทําไดจนครบทุกขอ คนไทยเปาตุงกัน

ถวนหนา หลังเลือกต้ังจะรอชม ...•  

เกษมราษฎร

อุตตม สาวนายน

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ก

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

อนอ� นผมขอออกตัวกอนวาผมมิใชนักปราชญ มิใชผูทรง

คุณวุฒิที่มีการศึกษาสูงมากมายอะไร แตมีหัวใจของความ

เปนมนุษยที่เห็น “คุณคา” ของการไดเกิดมาเปนสิ่งมีชีวิต

ที่เรียกวามนุษยบนโลกใบนี้และเปนสมาชิกของโลกใบนี้ที่สําคัญตอ

การอาศัยอยูรวมกันของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ดังนั้นการนําเสนอ

ของผมผานบทความนี้ เปนเพียงการนําเสนอมุมมองหนึ่งที่ผมได

ตกผลึกมาจากการใชชีวิตมาหาสิบกวาป อาจจะไมถูกใจหรือไมถูก

ทัศนคติทานใด ผมตองกราบขออภัยมาในเบื้องตนนี้เปนลําดับแรก 

และหากทานผูอานพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอคนไทย สังคม

ไทยและประเทศชาติ ผมมีความยินดีที่จะใหทานเผยแพรไดตาม

อัธยาศัยครับ

เขาเร� องตามช� อเร� องเลยแลวกันครับ นั่นคือบทสรุปปญหา

สําคัญที่สุดของบานเมืองนี้ หรือประเทศไทย หรือสยามประเทศ

อันเปนที่รักของพวกเราทุกคน ทําไมผมถึงกลาพูดวาปญหาสําคัญ

ที่สุด เพราะผมคิดวาวันนี้หลายทานคงอยากจะไดยินหรือไดฟงวา

ปญหาบานเมืองนี้ที่มีมากมายเสียเหลือเกิน อะไรคือตนเหตุสําคัญ

ที่สุดที่เราทุกคนอยากรูอยากหาคําตอบเพ� อชวยกันหาทางออกและ

แกปญหาใหถูกที่คันกันซะที ซึ่งผมจะขอสรุปสั้นๆ กอนจะปาฐกถา

ขยายความตอไปวา มันคือ “คุณภาพคน”

 คุณภาพคนนี้ก็คือ ศักยภาพของมนุษยคนหนึ่งที่จะมีขีด

ความสามารถในการทําและสรางคุณประโยชนใหแกตนเองและ

สวนรวมได ซึ่งมันตองมาจาก “มายดเซต” แปลวาอะไร แปลวา

ความคิด ความอาน และทัศนคติที่มีตอความเปนคนของตนเอง

และผูอ� นหรือสังคม แลวมายดเซตอะไรที่จะบอกวาคนคนนั้นมี

คุณภาพเพียงพอ หรือดอยคุณภาพ 

มายดเซต มีคุณภาพคือมายดเซตที่เห็นและเขาใจอยาง

ถองแทถึงคุณคาของการไดเกิดมาเปนคน แปลวาอะไร แปลวา

เห็นประโยชนของการมีชีวิตอยู เห็นประโยชนของวันเวลา เห็น

ประโยชนของธรรมชาติ (วาทุกอยางเปนองคประกอบและปจจัยที่

ตองประกอบกัน เกื้อกูลกันและสมดุล ขาดอยางหนึ่งอยางใดมิได 

อันเปนพื้นฐานของความมั่นคงในการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตบนโลก

ใบนี้) และรูจักที่จะยอมรับตนเองอยางไมอคติ วามนุษยเราเกิดมา

พรอมกับอวิชชา เพ� อที่จะใชทุกอยางมาเปนโอกาสในการพัฒนา

ตนเองใหสามารถดํารงชีวิตไดเปนปกติ และสรางสรรคประโยชน

ใหกับสังคมมนุษยและสังคมโลกไดคุมคากับเวลาที่มีลมหายใจใน

ชาติปจจุบัน ซึ่งสิ่งเหลานี้คือบทสรุปที่ผมไดศึกษาและเรียนรูมาจาก

พระพุทธศาสนา และพยายามแปลและถายทอดในภาษางายๆ ที่

คนทั่วไปน�าจะเขาใจไดไมยาก 

แตสําหรับบานเมืองนี้ในปจจุบัน คนไทยสวนใหญมิไดมี

คุณภาพตามที่ผมไดบรรยายสรุปมาในเบื้องตนเลย อันนี้ผมมิได

สรุปเพ� อดูถูกหรือแบงแยกและยกตนอะไรนะครับ แตผมเฝามอง 

คิดพิจารณาคนไทยตั้งแตในครอบครัวของผมจนถึงระดับชาติเพ� อ

หาคําตอบวา ทําไมคนไทยและสังคมไทยถึงดอยคุณภาพ ทั้งๆ ที่

เรามีความโชคดีกวานานาอารยประเทศทั้งหลายที่เขาไดช� อวาเปน

ประเทศที่พัฒนาแลวตั้งหลายสิ่งหลายอยาง จึงไดคําตอบมาในวัน

นี้ และขออนุญาตปาฐกถาในบทความนี้ 

กลับมาที่มายดเซต มายดเซตปจจุบันของคนไทยสวนใหญ

เปนอยางไร แลวทําไมถึงดอยคุณภาพ ผมก็ตองขอเรียนตรงๆ วา

หากจะใหวิพากษและวิจารณเร� องนี้ตรงไปตรงมา เอาความจริง

มาคุยกัน คงตองใชเวลาหลายวันถึงจะจบ เพราะมันเยอะและมัน

สั่งสมในความผิดเพี้ยนมาหลายยุคหลายสมัยแลว จึงเปนผลทําให

คนไทยสวนใหญไมสนใจและไมพยายามศึกษาทําความเขาใจกับ 

“คุณภาพชีวิต” ของตนเอง และแปลความหมายของคุณภาพชีวิต

ตนเองวามันคือ ความร่ํารวย ความมั่งมีศรีสุข ซึ่งความจริงมันเปน

แคสวนเดียวในหลายสวนที่มีความจําเปนมากกวาในองคประกอบที่

สําคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของคน 

ทีน้ีผมคงตองอธิบายถึง “คุณภาพชีวิตท่ีดี” ของคนหรือมนุษย 

วามันแปลวาอะไร และมีองคประกอบอะไร คุณภาพชีวิตท่ีดีหมาย

ถึง ความเปนอยูและส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของคนท่ีมี

มาตรฐานและคุณภาพท่ีดี ท่ีทําใหคนหรือมนุษยน้ันๆ สามารถดํารง

ชีวิตและดําเนินชีวิตไดเปนปกติสุขและปลอดภัย (มีสันติสุข) มี 2 

ปจจัย ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงท้ัง 2 ปจจัยน้ันมี

องคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี ปจจัยภายในคือ ผูนําครอบครัว (ความ

พรอมในการมีและเปนหัวหนาครอบครัว) สภาพความเปนอยูของ

ครอบครัว สุขภาพพลานามัย ระดับการศึกษา เศรษฐกิจภายใน

ครอบครัว สังคมและสภาพแวดลอม สวนปจจัยภายนอกคือ คุณภาพ

ส่ิงแวดลอมของประเทศ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการระบบ

สาธารณสุขของประเทศ โอกาสทางการศึกษาของประเทศ โอกาส

การพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของบุคคล สภาพสังคมและคานิยม 

สภาพเศรษฐกิจ (คาครองชีพ) ของประเทศ ระบบสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐานของประเทศ สวัสดิการของรัฐ 

ดังน้ัน ผมจะขอสรุปเปนคําอธิบายส้ันๆ สําหรับคุณภาพชีวิตท่ี

ดีวามันคือส่ิงท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพในการสรางสภาพแวดลอมท่ี

ดีและปลอดภัย ท่ีจะทําใหคนคนหน่ึงและคนท้ังสังคม สามารถดํารง

ชีวิตอยูไดและพัฒนาไดอยางเปนปกติสุข ตามศักยภาพของคนน้ันๆ 

รวมท้ังสังคมน้ันมีสันติสุข 

จะเห็นไดวาคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและมายดเซตในเร� อง

อะไรเปนหลัก ซ่ึงหากทานท่ีอานไดพิจารณาดวยใจท่ีเปนกลาง ไมมี

อคติ ตามปาฐกถาท่ีผมไดกลาวมาท้ังหมดในบทความน้ี จะเห็นได

วาพวกเรามีทัศนคติและมายดเซตท่ีถูกตองหรือผิดเพ้ียน และสังคม

ไทย บานเมืองวันน้ีผิดเพ้ียนมากแคไหน ท่ีคนสวนใหญบอกวาอยาก

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตไมมีความรูวาคุณภาพชีวิตคืออะไร คําวา

คุณภาพแปลวาอะไร และส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ การไดมาซ่ึงคุณภาพชีวิต

ท่ีดีมาจากอะไร? มาจากความรํ่ารวย สวยกราง มาจากความม่ังมี

ศรีสุข หรือมาจาก ทัศนิคติและมายดเซตท่ีมีคุณภาพ ครับ. 

ะยะนี้เร� องที่ตํารวจผู ใหญทุกระดับรวมทั้งส� อมวลชน

ใหความสนใจ ไมใชปญหาอาชญากรรมความไมสงบ

เรียบรอยของสังคม หรือ ความเดือดรอนของประชาชน 

จากการที่ ตํารวจผูเปนพนักงานสอบสวนทั่วประเทศสวนใหญ 

“ไมยอมรับคํารองทุกข” จากผูเสียหายกันงายๆ!

ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่สุดตามกฎหมายเพ� อบังคับ

ให “พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ” คือ “หัวหนาสถานี” ตอง

รีบดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยมิชักชาตาม

ที่ ป.วิ อาญา มาตรา 130 บัญญัติไวสงใหพนักงานอัยการ

พิจารณาและสั่งฟองผูตองหาเพ� อปองกันมิใหหลักฐานทุกชนิด

ถูกทําลายหรือสูญหายไปตามกาลเวลา ไมสามารถพิสูจนความ

จริงทําใหเกิดความยุติธรรมอะไรได

หรือปญหา ตํารวจไมทําหนาที่ตรวจตรารักษากฎหมาย 

ปลอยปละละเลยหรือรูเห็นเปนใจใหมีการเปด ผับเถ� อน จนเกิด

ไฟไหมทําใหมี คนตายถึง 21 คน

หรือเร� อง บอนพนันใหญกลางกรุง ที่เปดเลนกันมา

นาน ซ้ําตั้งอยูหางจากสถาน ที่ทํางานของ “ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร” และ “สถานีตํารวจ” เพียงหาหกรอยเมตร 

อะไร ซึ่งหลังจากการ ถูกชิงทรัพยหรือประชาชนเรียกกันวา

ปลน ก็ ไมเห็นนายพลตํารวจคนใดซึ่งมีอยูมากมาย ไปเดินดู

สถานที่เกิดเหตุ และหาเหตุผลวามันเกิดขึ้นไดอยางไรกันแต

อยางใด ใครคือผูรับผิดชอบในทุกระดับ?

แตในความคิดแทบทุกลมหายใจของพวกเขาคือเร� อง การ

เล� อนตําแหน�งและชั้นยศรวมทั้งการแตงตั้งโยกยาย ในวาระ

ประจําปที่ไกลจะถึงนี้

ใครจะไดขึ้นที่ไหนหรือไดยายไปตําแหน�งดีที่ตองการตาม

หวังหรือไม แตละคนวิ่งใคร สายไหน ผานใคร เตรียมเงินไว

เทาใด จายใหใคร กอนหรือหลังคําสั่งออกเม� อใดและอยางไร 

ชัวร ไหม?

โดยเฉพาะใครจะไดเปน ผบ.ตร. ตอจากคนปจจุบัน  บิ๊ก

คนนั้นรุนนี้ บิ๊กคนนี้สายนั้น ทั้งตํารวจ พอคา และส� อหลาย

สํานักวิเคราะหวิจารณสงเสียงเชียรกันอยางไมรูสึกเบ� อหน�าย!

ในขณะที่ตํารวจสวนใหญ กวา 99 เปอรเซ็นต เปน

บุคคลผูไรเสนสายทั้งหญิงชายและไมอยูในเครือขายอุปถัมภ 

หรือไมใชเงินเปนปจจัยในการวิ่งเตน ก็ไมตองคิดหวังวาจะได

เล� อนตําแหน�งหรือยายไปเปนอะไรในหน�วยหรือสถานีที่ตองการ

กับเขา

แทบทุกคนไดแตกมหนาทํางานแบบเหงาๆ ตามหนาที่   

นั่งนับปรอให เขาเกณฑ 33 เปอรเซ็นตในหมู “ผูไรความ

สามารถ” ที่ราชการตํารวจและผูบังคับบัญชาแมกระทั่งพอคา

พากันเรียกอยางหมิ่นหยามวา “พวกอาวุโส”!

หรือบางคนที่อายุเกิน 55 ก็นั่งรอเวลาเกษียณอายุ

ราชการ จะไดบําเหน็จบํานาญจํานวนสูงสุดไปเลี้ยงตัว

ครอบครัวในบั้นปลายชีวิต ไมคิดหวังวาจะไดเล� อนตําแหน�งหรือ

ชั้นยศเพิ่มอะไร   

และบางรายก็ตัดสินใจ ย� นใบลาออก ไมรอใหถึงวันครบ

เกษียณอายุราชการในปใด

เพราะรูสึกเบ� อหน�ายจนทนไมไหวตอ “การบริหารงานของ

ตํารวจที่ชั่วราย” เต็มไปดวยการทุจริตฉอฉลและเอาเปรียบกดขี่ผู

ใตบังคับบัญชาอยางหนาดานกันมาแสนนาน เชนนี้เต็มที!

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 76 

ในหมวด 6 วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ ไดบัญญัติไวอยางสวยหรู

ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสองวา  

“รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ใหเปนไปตาม หลักการ

บริหารบานเมืองที่ดี เพ� อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้ง 

พัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซ� อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปน

ผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ 

และ ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

  รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของหน�วยงานรัฐ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย

ดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือ

กระทําการโดยมิชอบ...”

รวมท้ังหมวด 16 วาดวย การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ง. 

ดานกระบวนการยุติธรรม

(2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบ

และถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการอยาง

เหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝายให

ชัดเจน และ สรางความเช� อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา....

(4) ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดย

แกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อํานาจและภารกิจของ

ตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกัน

วาขาราชการตํารวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม ไดรับความ

เปนธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย และการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่ง ในการพิจารณาแตง

ตั้งและโยกยายตองคํานึงถึงอาวุโส และความรูความสามารถ

ประกอบกันเพ� อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

อิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ

ในการปฏิบัติหนาที่ของตน

และมาตรา 260 บัญญัติ

วา  “ในการแกไขปรับปรุง

กฎหมายตามมาตรา 258 ง. 

ดานกระบวนการยุติธรรม 

(4) ใหมีคณะกรรมการคณะ

หนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง

ตั้ง ประกอบดวย (1) ผูไมเคย

เปนขาราชการตํารวจมากอน 

เปนประธาน  (2) ผูเปนหรือ

เคยเปนขาราชการตํารวจตาม

จํานวนที่คณะรัฐมนตรีแตง

ตั้ง (3) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเคย

เปนขาราชการตํารวจ จํานวน

เทากับกรรมการตาม (2)  (4) 

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 

เปนกรรมการ

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คือ 6 เมษายน 

พ.ศ.2561

แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกมาตราที่เกี่ยว

กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตํารวจนี้ อาจกลาววามี

สภาพไมตางไปจากกระดาษเพียงหนาหนึ่งก็ได!

เน� องจากในความเปนจริง ไมไดมีผูมีอํานาจหรือ

ขาราชการตํารวจผูรับผิดชอบคนใดใหความสนใจยึดถือหรือนํา

ไปปฏิบัติใหเกิดผลและสภาพบังคับเปนรูปธรรมแตอยางใด

ไมวาจะเปนการดําเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ใหแลวเสร็จในหนึ่งป 

โดย ตองมีประเด็นเนื้อหาตามที่มาตรา 76 มาตรา 258 ง. (2) 

และ (4) บัญญัติไว

ราง พ.ร.บ.ตํารวจที่ผานสภาไปกลับกลายเปนราง

กฎหมายซึ่งไมไดมีที่มาจากคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญใน

มาตราดังกลาว

โดยไมมีรูวาใคร คณะกรรมการชุดใดหรือ นายพลตํารวจ

ที่นั่งรับสวย คนใดเปนผูรางหรือรวมราง อาศัยคําสั่งของนายก

รัฐมนตรีหรือใคร และชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม  รวมทั้งไมได

มีเนื้อหาที่เปนการปฏิรูประบบตํารวจอยางแทจริงอะไร?

นั่นจึงหมายถึงวา กฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

และตํารวจตามความตองการของประชาชนที่แทจริงยังไมได

เกิดขึ้น ทั้งที่เวลาหลังยึดอํานาจไดผานมากวา 8 หรือ 4 ปตาม

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว!

และเปนสาเหตุที่ทําให “การบรรจุแตงตั้งโยกยาย” รวม

ทั้ง “การสั่งใหไปชวยราชการ” ของตํารวจทุกระดับในปจจุบัน

ยังเต็มไปดวยการวิ่งเตนหาเสนสายทั้งหนาบานและหลังบาน

เพ� อเปนชองทาง “ซื้อขาย”

ไมวาจะเปนในรูปของการ “จายลวงหนา” หรือใหชวย 

“อุดหนุนของมีคา”!

หรือวาบางคนเสนอตัว “พรอมรับใช” เม� อชวยใหได

เล� อนตําแหน�งหรือแมกระทั่ง “ไดอยูในที่เดิม” แลว “เก็บสวย

จากผูกระทําผิดกฎหมาย” “ผอน” ใหเปนรายเดือนก็ตาม!.

ฝายวิชาการ 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยรังสิต

‘รัฐธรรมนูญ’กับ‘อํานาจอธรรม’ในการบรรจุแตงตั้ง

โยกยายและสั่งตํารวจ‘ไปชวยราชการ’

ก

วันสิทธิสวนบุคคลสากล (Individual Rights Day) ตั้ง

เพ� อเปนเกียรติกับจอหน ล็อก นักปรัชญาชาวอังกฤษ หนึ่งใน

ผูกอตั้งปรัชญาสํานักประสบการณนิยม (Empiricism) เน� อง

ในวันคลายวันเกิดของเขา (29 ส.ค.2175). 

วันสิทธิสวนบุคคลสากล

ปญหาสําคัญที่สุดของบานเมือง

ร

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

“สําหรับคุณภาพชีวิตที่ดีวามันคือสิ่งที่มีมาตรฐานและคุณภาพในการสราง

สภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย ที่จะทําใหคนคนหนึ่งและคนทั้งสังคม 

สามารถดํารงชีวิตอยูไดและพัฒนาไดอยางเปนปกติสุข ตามศักยภาพของคน

นั้นๆ รวมทั้งสังคมนั้นมีสันติสุข”

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ



ณะน้ีท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดกำ�ลังจะมีก�รเลือกต้ัง น�ยก 

อบจ.ร้อยเอ็ด หลังเมื่อ 5 ส.ค.65 ศาลอุทธรณ์

ภาค 4 มีคำาตัดสินคดีของเอกภาพ พลซื่อ สมัยได้

รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ถูก กกต.ยื่นคำาร้องต่อ

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนาย

เอกภาพ รวมทั้งหมด 4 ข้อหา  ประกอบด้วยการปราศรัย

ในการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งล่าสุด ซึ่งกล่าวหาว่าในการนับ

คะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ปี 2555 เกิดไฟดับ 2 ชั่วโมง 

ทำาให้คะแนนของนางรัชนี พลซื่อ ภรรยา ซึ่งเป็นผู้สมัคร

นายก อบจ.ในขณะน้ันหายและพลาดเป็นนายก อบจ., เรื่อง

ทำาสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน 410 ล้านบาท, การซื้อ

เครื่องบินทำาฝนเทียม และการสร้างอาคารห้องน้ำาโรงเรียน

กีฬา จ.ร้อยเอ็ด โดยศาล

มีคำาสั่งยกฟ้อง 3 ข้อหา 

และตัดสินข้อหาการปรา                

ศรัยกรณีไฟดับ ซึ่ง ศาล

ได้พิพากษาตัดสินให้ตัด                        

สิทธิทางการเมือง 10 ปี                                  

พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย

การเลือกต้ังให้ กกต.เบ้ือง

ต้น 34  ล้านบาท ทำาให้

ต้องมีการจัดเลือกต้ังซ่อม

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ซึ่ง

ปิดรับสมัครไปเมื่อสุดสัป                                       

ดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้                                        

สมัครท้ังหมด 4 หมายเลข 

ดังนี้ หมายเลข 1 นางรัชนี พลซื่อ ภรรยาของ

เอกภาพ ที่ตอนเลือกตั้งปี 2562 ลงสมัคร ส.ส.เขต ร้อยเอ็ด 

พลังประชารัฐ พร้อมกับเอกภาพ แต่แพ้ท้ังสองคน มารอบ                  

นี้รัชนี ลงสู้ศึกแทนสามี หมายเลข 2 เศกสิทธิ์ ไวนิยม

พงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่ยุคพรรคความหวังใหม่ที่ลง

สมัครภายใต้แบรนด์เพื่อไทย-ครอบครัวเพื่อไทย หมายเลข 

3 นางสาวโยธกา โคตุระพัน และหมายเลข 4 นางจุรีพร 

สินธุไพร อดีตแกนนำาเสื้อแดงพัทยา แต่ต่อมาเปลี่ยนสีเสื้อ

ไปอยู่พลังประชารัฐตอนเลือกตั้งปี 2562 และก่อนหน้านี้

เพิ่งมีข่าวโด่งดังกรณีคลิปเสียงหลุดบทสนทนากับ แรมโบ้-

เสกสกล อัตถาวงศ์ เรื่องการปราบปรามการขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเกินราคา จนทำาให้แรมโบ้ต้องลาออกจากผู้ช่วย

รัฐมนตรีมาแล้ว 

งานนี้เรียกได้ว่าสู้กันสนุกดุเดือดแน่นอน เพราะเพื่อ

ไทยที่แม้จะไม่ชนะ ส.ส.เขต ร้อยเอ็ด ยกจังหวัดในการเลือก

ตั้งปี 2562 แต่รอบนี้ต้องการให้เศกสิทธิ์เอาชนะให้ได้ เพื่อ

สร้างกระแสแลนด์สไลด์ภาคอีสาน ทว่าคู่แข่งทั้งนางรัชนี

และจุรีพรก็ไม่ธรรมดา อย่างจุรีพรตามข่าวคือมีสามีเป็น

ตำารวจคนดัง แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วมาเป็น พ.ต.อ.ดร.                                                                          

ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย มีตำาแหน่งเป็นรอง ผบก.ภ.จว.ร้อย 

เอ็ด 

โดยพบว่� ท้ังรัชนีและจุรีพรท่ีเคยอยู่พลังประช�รัฐ

ด้วยกันม�ก่อนตอนเลือกตั้งปี 2562 แต่ตอนนี้ต้องม�แข่ง                

กันเอง โดยไม่เอ�แบรนด์พลังประช�รัฐม�เกี่ยวข้องใดๆ 

กับก�รห�เสียงรอบน้ี  เพร�ะรู้ดีว่�ไม่มีกระแสพรรคท่ีร้อย 

เอ็ด เลยทำ�ให้ศึกเลือกตั้งน�ยก อบจ.ร้อยเอ็ดดูแล้วเข้มข้น 

ครบทุกรสแน่นอน.

แต่คงไม่ย้อนกลับไปสู่ประชาธิปไตยทางตรงสมัย

โสเครติสและเพลโต แบบท่ีคุณหมอประเวศ วะสีนำาเสนอ                                                               

เพราะการเมืองสมัยใหม่จะเป็นการเมือง “เอไอ” ปัญญา

ประดิษฐ์แทนมนุษย์ เพราะปัญญาประดิษฐ์เที่ยงตรง มี                                                                  

คุณธรรมมากกว่ามนุษย์ มนุษย์จะทำาหน้าท่ีปัญญาประดิษฐ์ 

(ใช้แรงงาน) แทน แต่ว่าอนาคตที่ว่านั้นคงจะมาหลังสง 

ครามล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพราะเชื่อว่าไวรัสคงไม่สามารถ

ทำาลายมนุษย์ได้ แต่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำาลายมนุษย์ด้วย

กัน

การเมืองไทยหลังเลือกตั้ง : เชื่อว่ารัฐบาลเรือเหล็ก

จะอยู่ครบวาระ หรือไม่ก็ใกล้เคียง การประกาศเตรียมตัว

สำาหรับการเลือกตั้งของปอ.เล็กนั้น ก็สอดคล้องกับ  “พฤติ 

กรรมดูด” ของ พปชร. ที่ดูดเอาสมุนบริวารของระบอบ 

โทนี่ โลนซั่ม เข้าพรรค ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง (เรียน) เช่น

เดียวกับ ส.ส.จากพรรคสามสัส ท้ังน้ีคาดว่าโต้โผใหญ่ของ  

พปชร.คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.ในสภาเกินกึ่งหนึ่งเลียนแบบ

เผาไทยในอดีต แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องคอยดู รัฐบาล

สุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉุกเฉินจะเป็นรัฐบาลเดียวหรือ

สหรัฐบาลเหมือนเดิม สมมุติว่า พปชร.ไม่สามารถตั้งรัฐ 

บาลเดียวได้ จะเชิญพรรคใดมาเป็นพันธมิตร

อันดับแรกก็น่าจะเป็นพรรคมิกกี้เมาส์ที่วันนี้มักใหญ่

ใฝ่สูงหวังว่าจะได้เป็นแกนนำารัฐบาลหน้า และพรรคที่เคย

ร่วมงานกันในรัฐบาลเรือเหล็ก

แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ใครจะสามารถรวบรวมเสียง

ข้างมาก พปชร.ม่ันใจพลังดูด มิกก้ีเมาส์ม่ันใจความสัมพันธ์

แนบแน่นกับโทน่ี โลนซ่ัม ดังน้ันอันดับแรกก็คือ ต้องกวาด 

ต้อน ส.ส.ให้ได้มากที่สุด อันดับสองก็คือต้องดูด ส.ส.จาก

พรรคอื่นเข้าร่วมให้มากที่สุด ผมไม่ให้คะแนนพรรค ก.ก. 

(ที่ไม่ใช่กกกอก) เพราะเชื่อว่าไวรัสวัวควายจะทำาให้บรรดา

สามกีบล้มหายตายจากไปเกือบหมด

ปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งก็คือ “ส.ส.บัญชีรายชื่อ ๑๕๐  

คน” ซึ่ง พปชร.ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ถูกต้อง เพราะ

5บทความ

�ด้วยเรื่องบรรทัดฐ�นท�งก�รเมือง 

วันน้ีมีเสียงเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา  ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

แน่นอนครับ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ มา

ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๗ 

และเป็นมา ๘ ปีแล้ว

ประเด็นตอนนี้ว่าด้วยเรื่องข้อกฎหมาย พล.อ.ประยุทธ์ 

อยู่มาครบ ๘ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๘ วรรค ๔  แล้วหรือยัง 

คนที่ตัดสินข้อสงสัยนี้คือศาลรัฐธรรมนูญ

และอีกไม่กี่วันน่าจะมีคำาวินิจฉัยออกมา 

ถ้าปล่อยไปตามนี้ ผลออกมาอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น 

ครบก็จบ ยังไม่ครบก็อยู่ต่อ

หากทุกฝ่ายยอมรับอย่างน้อยๆ มันคือการสร้างบรรทัด 

ฐานทางการเมือง 

แต่ตอนนี้มีความพยายามให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกเป็น  

การแสดงสปิริตทางการเมือง เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางการ

เมือง 

ที่จริงแนวคิดแบบนี้ เป็นบวกกับระบอบประชาธิปไตย 

นักการเมืองแสดงสปิริตทางการเมือง ส่วนมากจะพบ 

เห็นเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว 

แต่สำาหรับประเทศโลกที่สาม ยันประเทศกำาลังพัฒนา 

หรือกึ่งพัฒนา เรื่องแบบนี้ ไม่ค่อยจะมีให้เห็นสักเท่าไหร่ 

มีความเข้าใจผิดคิดว่าการเมืองท่ีพัฒนาแล้ว คือการเมือง

ที่นักการเมืองมีคุณภาพเท่านั้น 

ไม่ใช่ครับ 

ต้องพัฒนายันพลเมือง 

เป็นไปไม่ได้ครับที่นักการเมืองมีสปิริตทางการเมืองสูง 

แต่พลเมืองคุณภาพต่ำา 

ฉะน้ันเมื่อพูดถึงการเมืองท่ีพัฒนาแล้ว ต้องเข้าใจให้ตรง

กันว่า ต้องหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมสูงด้วย

เมื่อมีเสียงเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก แสดง

ความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศ ๘ ปี พาประเทศล่มจม 

‘ล�ออก’ เพื่อใคร

เศรษฐกิจฝืดเคือง ประชาชนแร้นแค้น อดอยากอย่างแสนสาหัส 

ไม่มีจะกิน  

หากยังอยู่ต่อ ทุกชีวิตจะเข้าสู่หายนะ 

แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ลาออก จะมีเสียงไชโยโห่ร้องของ

คนทั้งประเทศ 

เพราะ ๑.เป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมือง 

หากรัฐบาลต่อไปในภายภาคหน้า มีปัญหาพาประเทศล่มจม 

ตัวผู้นำาประเทศต้องลาออกตามบรรทัดฐานท่ี พล.อ.ประยุทธ์สร้าง

ไว้

๒.ทันทีท่ีรัฐบาลใหม่เข้ามาภายใน ๓ เดือน ๖ เดือน  เศรษฐ 

กิจของประเทศจะเจริญรุ่งเรือง ผู้คนมีเงินเต็มกระเป๋า ไปทางไหน 

มีแต่คนรวย รวยแล้วรวยอีก ไม่รู้จะรวยยังไงให้เข็ด

ใช่ครับ...ประชด 

เห็นด้วยครับว่า เมื่อมีเสียงเรียกร้องให้ลาออกแสดงความ

รับผิดชอบในสิ่งที่ “ประชาชน” บอกว่า ไม่ชอบ    พล.อ.ประยุทธ์ 

น่าจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองขึ้นมา เพื่อให้นักการเมืองที่

ก้าวเข้าสู่อำานาจรุ่นถัดๆ ไปได้ยึดถือ เอาไปปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่าง 

แต่เสียดายนิดเดียว ระบอบประชาธิปไตยไทยผ่านมา  ๙๐ 

ปีแล้ว ไม่เคยมีผู้นำาประเทศคนไหนสร้างบรรทัดฐานเช่นท่ีว่าน้ีเลย 

วันนี้นักการเมืองที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก  

พรรคการเมืองที่เคลื่อนไหวให้เปลี่ยนอำานาจ เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ 

เคยสร้างบรรทัดฐานนี้หรือไม่

แค่คิดจะทำา เคยคิดหรือเปล่า 

นี่แหละครับปัญหาการเมืองไทยที่ไปไม่ถึงไหน เพราะนัก                                                                          

การเมืองเอาแต่เรียกร้องหาจากคนอื่น ถึงเวลาท่ีตัวเองต้องปฏิบัติ 

กลับทำาเป็นไม่รู้ไม่เห็น

สะกดคำาว่าสปิริตทางการเมืองไม่ออก

ก่อนรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีเสียงเรียกร้อง

ให้ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ลาออกแสดงความรับผิดชอบต่อความ

พยายามในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้คนโกงคือ “ทักษิณ 

ชินวัตร” 

และรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการบริหารประเทศ  

ปล่อยให้มีการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการรับจำานำาข้าว และ

ระบายข้าวแบบจีทูจี 

ลากยาวรวมครึ่งปีสุดท้ายถูกรัฐประหาร 

ถ้าวันนั้น “ยิ่งลักษณ์” มีสปิริตพอ จะเป็นการสร้างบรรทัด 

ฐานที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อาจปฏิเสธได้เลย

วันนี้ต้องลาออกสถานเดียว เป็นอย่างอื่นไม่ได้แม้กระผีก

เดียว

และหากวันน้ันพรรคเพื่อไทยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

พอ โหวตไม่ไว้วางใจ “ยิ่งลักษณ์” จากการถูกซักฟอกเรื่อง จำานำา

ข้าว และระบายข้าวแบบจีทูจี  

วันนี้คนโกงในรัฐบาลประยุทธ์ถูกถอนรากถอนโคนสิ้นซาก

ไปแล้ว 

แต่...มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย 

ที่จริงประชาชนต้องตั้งคำาถามกับนักการเมืองว่า  ทำาไมถึง

ไม่ทำาเรื่องเหล่านี้ในยุคสมัยที่ตัวเองมีอำานาจ 

หรือคิดว่านักการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบไม่โกง 

ขนาดมีคำาพิพากษาของศาลออกมาว่าโกง มีการลงโทษ ติด

คุกติดตะรางกันไป ก็ยังมีคนเชื่อว่าไม่โกง 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

พิพากษา คดีจีทูจีเก๊ 

“บุญทรง เตริยาภิรมย์” อดีต รมว.พาณิชย์ จำาคุก ๔๘  ปี

“ภูมิ สาระผล” อดีต รมช.พาณิชย์ ๓๖ ปี

ทั้งคู่เป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทย 

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ เราไม่เคยได้ยินคำาขอโทษจากพรรค

เพื่อไทยเลยแม้แต่คำาเดียว

มีแต่การตอบโต้ โจมตีศาล

สร้างวาทกรรม “ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง” และมีคน

เชื่อจำานวนมาก 

แล้วการเมืองแบบนี้จะพัฒนาได้อย่างไร 

ครับ...วานนี้ (๒๘ สิงหาคม) พรรคสร้างอนาคตไทยจัด

แถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์ เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย 

พันธกิจรีเซตประเทศไทย ๕ แก้ไข 

๑.แก้ปัญหาที่สั่งสมเป็นปัญหารุนแรง คือ ฉ้อราษฎร์บัง

หลวงต้องหยุดทุกระดับ 

๒.ปราบปรามยาเสพติด 

๓.สร้างความเท่าเทียมลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน 

๔.ลดขนาดราชการ 

๕.ยกระดับให้เกษตรกรทันสมัย 

กับ ๕ สร้าง  

๑.สร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๒.สร้างเศรษฐกิจใหม่ 

๓.สร้างสังคมเกื้อกูล 

๔.สร้างคนและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมก้าวสู่สังคมยุค

ใหม่ 

๕.สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์

ถามว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่า ไม่มีครับ แต่นั่นไม่ใช่ประ 

เด็นสำาคัญ 

เป็นเรื่องน่าชื่นชมครับที่พรรคสร้างอนาคตไทยนำาประ 

เด็นเหล่านี้มาตอกย้ำาว่า ถึงเวลาต้องแก้ไขกันแล้ว

เรื่องเก่าๆ ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ พรรคการเมืองเคยนำามาขายฝัน

ให้ประชาชนมานานมากโขแล้ว แต่เมื่อมีอำานาจบริหารประเทศ 

กลับละเลยสัญญาประชาคมที่ตัวเองให้เอาไว้ 

โดยเฉพาะการปราบคอร์รัปชัน มักจมหายไปกับผลประ 

โยชน์กันมากมายมหาศาล ที่นักการเมืองได้จากการมีอำานาจ 

โกงยังอยู่ต่อมีเยอะแยะ

มีพรรคการเมืองไหนเคยคิดสร้างบรรทัดฐานกันจริงๆ 

บ้างครับ.

สุนทรีย์แห่งชีวิต

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

นำ�คณะไปเยือนเก็บขยะ

เก�ะสีชัง ชลบุรี มีธรรมะ

ไม่ให้เป็น ภ�ระ กับทะเล

ปลูกป่� แทนคุณ พ่อแม่

เหลียวแล โลกนี้ มีเสน่ห์

ล่องเรือเพื่อสบ�ยถ่�ยเท

ไกวเปล เห่กล่อม ก�ยใจ

ก�รเมืองในสภ�-ก�รเมืองนอกสภ�

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หลังจากผ่านงบประมาณไปแล้ว สงครามการเมือง

ในสภาก็จะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อย เสียงคำารามของปอ.เล็กที่คำา 

รามว่า “ไล่ดีนักเด๋ียวยุบสภา” ก็ถูกสยบด้วยเสียงปรามเบาๆ 

ของ ปอ.ใหญ่ที่ประกาศว่าไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอน 

ทั้งๆ ที่อำานาจในการยุบสภาเป็นของนายกฯ แต่ปอ.ใหญ่

มีอำานาจเหนือปอ.เล็ก (โซตัสในรั้วแดงกำาแพงเหลืองยังมี

อิทธิพล) ดังนั้นกระแสยุบสภาจึงเป็นไฟไหม้ฟาง

นอกจากนั้นบรรดาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและ

ฝ่ายค้านต่างก็ขี้หดตดหายเมื่อได้ยินเสียง “ยุบสภา” แต่ก็                    

อย่าไว้วางใจเพราะกระแส “งูเห่าเผาไทยเล้ือยลงรู พปชร.”    

มีมากข้ึนทุกวัน จนงูเห่าเผาไทยขาดตลาดแล้ว ล่าสุดจอม

ยุทธ์ฝีปากกล้าของเผาไทยออกมาให้ความเห็นเร่ืองการ 

เมืองในสภาและการเมืองนอกสภา สรุปว่าการเมืองในสภา                                                             

น้ันบ่มิไก๊ เพราะบรรดา ส.ส.ต้องการรักษาเอกสิทธ์ิไว้ อ้างว่า

จะไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องของประชาชนไม่ทน เพราะ

จะเป็น “การปิ้งปลาประชดแมว” ซึ่งก็เป็นข้อแก้ตัวแบบ 

“หรูๆ เท่านั้น” เพราะถ้า ส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมดลาออก รัฐ 

บาลก็จำาเป็นต้องยุบสภาแน่นอน

ดังนั้นพรรคฝ่ายค้านก็จะเล่นการเมืองนอกสภา ยุยง 

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเมืองนอกสภา แบบไม่ออก

หน้าให้ประชาชนไม่ทน สามสัส สามนิ้วออกหน้าขับไล่รัฐ 

บาลโดยใช้กฎหมู่ เพราะกฎหมายปฏิเสธแบบ “เกลียดปลา

ไหลกินน้ำาแกง” ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมปฏิบัติมากที่สุด ซ่อง

ใหญ่ บ่อนใหญ่ หวยใต้ดินใหญ่ อิทธิพลใหญ่ ฯ นั้น นาย

ใหญ่จะอยู่เบื้องหลังความเสียหายทุกๆ เรื่อง แล้วก็จะใช้

ยุทธวิธี “ฆ่าตัดตอน” ทำาให้ไม่สามารถสาวไปถึงต้นตอของ

ทุกเรื่องได้

ก่อนนี้มีข่าวใหญ่ “๔ อภิมหาเศรษฐีอเมริกาเสียภาษี

น้อยกว่ากรรมกร” บ่งบอกว่าอิทธิพลเหนือกฎหมายไม่ได้มี

เฉพาะประเทศไทย ตราบใดที่ประชาชนไม่มีศีลธรรม ไม่                                               

มีวินัย ไม่เคารพกฎหมาย ไม่รักชาติ ตราบนั้นผู้แทน

ราษฎร  นักการเมืองที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง นายทุน

นักธุรกิจที่มีอิทธพลเหนือการเมือง ฯ ก็จะมีพฤติกรรมเช่น

เดียวกันกับประชาชน แต่เลวกว่าเป็นพันเท่า แสดงว่าประ 

ชาธิปไตยทางอ้อมใกล้จะถึงจุดเปลี่ยน เพราะนักการเมือง

ทุกประเทศมีอาชีพทำานาบนหลังคนทั้งสิ้น

ชิงน�ยก อบจ.ร้อยเอ็ดระอุ!

การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้น พปชร.ได้ประโยชน์เพราะพรรค  

ทษช.ถูกสอย ถึงแม้ว่าพรรค ก.ก.จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

แบบส้มหล่นมากเป็นอันดับ ๑ ก็ตาม แต่การเลือกตั้งครั้ง                                

นี้จะแตกต่างออกไป เพราะโทนี่ โลนซั่มจะไม่ยอมให้ประ 

วัติศาสตร์ซ้ำารอย ดังนั้นเชื่อว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน

จะเป็นของโทน่ี โลนซ่ัมเกือบๆ ๖๐ หรืออาจจะมากกว่าด้วย

ซ้ำา ทำาให้พลังดูดของ พปชร.หมดความหมาย

แต่อย่างไรก็ตาม การเมืองแบบน้ีย่ิงทำาให้ประเทศไทย

ตกอยู่ในวังวนพิษ เพราะทั้งประชาชนและตัวแทนประชา 

ชนก็พึ่งพาไม่ได้ เพราะเห็นแก่ตัวมากขึ้น ส่วนรวมก็กลาย

เป็นถังขยะ สาละวันเตี้ยลง.

แมวข�ว

 

เท็จจริงอย่างไรมิทราบได้ เขาวิจารณ์กันว่า ป.ใหญ่ 

ต่อสายถึงโทน่ี ผ่านถุงแป้งมัน ส่วนมิกก้ีเมาส์ ต่อสายตรง                                                                              

ถึงโทน่ีได้อยู่แล้ว เพราะเคยเป็นนักการเมืองสายพันธ์ุเดียว 

กัน เห็นว่าคิดการใหญ่ถึงขนาด ป.ใหญ่มี ๒๕๐ ส.ว.อยู่ใน

มือด้วย ไม่มีใครกล้าหือ จริงเท็จอย่างไรมิทราบได้ครับ แต่

เห็นภาพ ป.ใหญ่ในทีวีแล้ว พูดได้คำาเดียว พอเถอะ.

บ่�ยวันจันทร์

 * แดดสว่างเจิดจ้า

แลฟ้าเมฆขาวเหงาหงอย

กลุ่มก้อนอยู่ต่ำาไม่ลอย

เกลื่อนฟ้าคอยลมพัดพา

 * ดูอีกทีเมฆขาวมาเกลื่อน

ลอยเลื่อนขาวเต็มท้องฟ้า

มืดครึ้มสลัวนภา

อนิจจาภาษาสากล

 * อยู่อยู่แดดสว่างแจ่มจ้า

เมฆาสลายทุกหน

แต่ฟ้ายังแลมืดมน

ชอบกลอากาศแปรปรวน

 * นี่แหละรหัสลับแห่งโลก

สุข-โศกสลับผันผวน

ให้ชีวิตชีวาทั้งมวล

ล้วนเคลื่อนไหวเป็นเรื่องเป็นราว.

    วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี

ว่

ข

จุรีพร สินธุไพร



3.การกำาหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับผู้ 

ประกอบกิจการใน EECa ไม่ให้ซ้ำาซ้อนกับที่ BOI ให้การส่งเสริม และ 

4.ควรพิจารณาความจำาเป็นในการผ่อนผันข้อจำากัดทางกฎหมายให้คน 

ต่างด้าวสามารถทำางานที่ไทยไม่ได้ขาดแคลนหรือขาดทักษะ เช่น งาน

แกะสลักไม้ งานตัดผม งานเสริมสวย และงานขายของหน้าร้าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ระบุว่า การลงทุน

ในอีอีซีเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่

สำาคัญที่่จะผลักดันให้เศรษฐกิจ

มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย

พื้นที่ดังกล่าวที่ครอบคลุม 3 

จังหวัด จะมีสัดส่วนต่อจีดีพี

ราว 10-20% เมื่อรวมกับพื้นที่

เศรษฐกิจอื่นในไทย โดยเฉพาะใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีสัดส่วน

ต่อจีดีพี 50% จะทำาให้จีดี

พีของประเทศใน

ระยะ 4 

ปีข้าง

หน้า

สามารถขยายตัวได้ถึง 5-10%

“ถึงแม้ว่าการลงทุนในอีอีซี

ขณะนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว

ผลประโยชน์ได้เต็มที่ และจะเกิด

ขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้นการ

ลงทุนในอีอีซีดังกล่าวถือเป็นการ

กระจายการเติบโต และเป็น

เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่

สำาคัญต่อการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย ฉะนั้นการ

ดีไซน์การลงทุนต้องมีความ

สมบูรณ์แบบในตัวเอง” นาย

อาคม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การลงทุนใน    

อีอีซีที่เริ่มเกิดขึ้นมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของจี

ดีพีแล้ว โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ เช่น สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ท่าเรือ

แหลมฉบังเฟส 3 โดยโครงการเหล่านี้ภาครัฐได้

สนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในลักษณะ PPP 

เป็นวงเงินรวม 1.8 ล้านล้านบาท

ด้าน นายวีรวัฒน์ ปัณฑวางกูร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำากัด 

หรือ UTA ระบุว่า การพัฒนาพื้นที่อีอีซีจำาเป็นต้องคำานึงถึงการพัฒนา

พื้นที่เป็น Smart area ที่จะดึงดูดคนที่มีความสามารถ ทักษะ และราย

ได้สูงเข้ามาทำางานมากขึ้นจากการมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ดังนั้น

สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจะทำาหน้าที่ในการเติม

เต็มส่วนนี้ มั่นใจสนามบินอู่ตะเภาในอีอีซีอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขัน

จกรรมต่างๆ ที่มีแผนลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค  

ตะวันออก (อีอีซี) เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า

ภาคการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวได้หยุดชะงัก ทำาให้การ

ผลักดันโครงการต่างๆ ได้รับผลกระทบ สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ใน

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ตาม

ที่สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก     

(สกพอ.) เสนอ ซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 ที่

เห็นชอบโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเมืองการบินภาคตะวัน

ออก (EECa) พื้นที่รวม 6,500 ไร่ เป็นโครงการตัวอย่างนำาร่องด้านสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี กำาหนดให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวัน

ออก (Airport City) จำานวน 1,032 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EECa เป็นเขต

ประกอบการค้าเสรี (EECa Free Trade Zone)

ทำาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเสมือนพื้นที่นอกประเทศ ซึ่งไม่ถูกจำากัด

ด้วยกฎหมายหลายประการ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมและสันทนาการ

รองรับการใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรงแรม 5 ดาวขึ้นไป ห้าง

สรรพสินค้าและ Duty Free ร้านอาหารระดับ Michelin Star งาน

แสดงสินค้าพื้นที่จัดการประชุม บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ 

เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่การเป็นสนามบินระดับโลกและเป็น

ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน 

สำาหรับ มาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

เมืองการบินภาคตะวันออก ที่ ครม.เห็นชอบนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้า

หมาย คือ 1.กลุ่มผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เมืองการบิน รูปแบบสิทธิ

ประโยชน์ที่สามารถดำาเนินการได้ คือ ดำาเนินกิจกรรม

สันทนาการตลอด 24 ชั่วโมง, จำาหน่ายแอลกอฮอล์

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, ตั้งด่านนำาเข้าและส่งออก

สุราและยาสูบ, กำาหนดเขตปลอดอากรและจัด

ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และการยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล สูงสุดไม่เกิน 15 ปี และยกเว้นให้

ไม่ต้องนำาเงินปันผลจากการประกอบกิจการไป

คำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

2.กลุ่มคนทำางาน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่

สามารถดำาเนินการได้ คือ การผ่อนปรนข้อจำากัดด้าน

กฎหมายแรงงาน โดยให้คนต่างด้าวสามารถทำางานบาง

ประเภทได้, ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ส่วนสิทธิประโยชน์

ที่อยู่ระหว่างการหารือ คือ การ

ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา

3.กลุ่มคนเดินทางและ 

นักท่องเที่ยว รูปแบบสิทธิ

ประโยชน์ที่สามารถดำาเนินการ

ได้ คือ การยกเว้นภาษีอากร

และภาษีสรรพสามิตสำาหรับ

สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่

เมืองการบินในช่วง 10 ปี

แรก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ยัง

อยู่ระหว่างการหารือ ได้แก่ 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำาหรับ

นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าในพื้นที่ 

EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 

20,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปี

แรก และขยายการยกเว้นภาษีอากร

และภาษีสรรพสามิตสำาหรับของ

ติดตัวผู้เดินทางระหว่างประเทศขา

เข้าให้ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อในพื้นที่ 

EECa Free Trade Zone รวมไม่

เกิน 200,000 บาท/คน/ปี เฉพาะ

ช่วง 10 ปีแรก

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ได้ให้ สกพอ.นำาความคิดเห็นของหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาเพ่ิมเติม อาทิ 1.ควรกำาหนดการซ้ือหรือปริมาณ 

การนำาเข้าสุราและยาสูบที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาการ

ลักลอบนำาสินค้าออกมาจำาหน่ายนอกพื้นที่เมืองการบิน 2.มาตรการด้าน

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในสนามบินที่จะนำามาใช้ ควรต้องได้รับ

ความยินยอมจากลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA 

กับสนามบินอื่นในภูมิภาคได้ ด้วยโมเดลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่

จะสามารถดึงดูดการเข้ามาลงทุน และการเข้ามาใช้ชีวิตของแรงงานที่มี

ความสามารถและทักษะสูงได้จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม

“โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินอู่ตะเภา 

ถือว่าเป็นจิ๊กซอว์สำาคัญทำาให้การเดินทางมายังอีอีซีสมบูรณ์ขึ้น เพราะ

ช่วยเชื่อมศูนย์กลางของธุรกิจ และศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ รวมทั้ง

การเชื่อมโยงการเดินทาง และการเชื่อมโยงกับภาคเกษตรช่วยส่งออก

สินค้าเกษตรไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ตอบโจทย์การขนส่งสินค้าเกษตรในอีอีซี

ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของโลกได้ด้วย” นายวีรวัฒน์ กล่าว

ด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาย

ใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โครงการอีอี

ซีมีการเติบโตครบทุกมิติ เกิดผลประโยชน์ โดยตรงต่อประชาชนทุกกลุ่ม 

และเกิดการบูรณาการด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

เป็นระบบ ปัจจุบัน

ได้มีการผลักดัน

โครงการร่วมลงทุน

รัฐและเอกชนจนเกิด

ผลเป็นรูปธรรม โดย

ได้เซ็นสัญญาครบ 4 

โครงการแล้ว ได้แก่

โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมสาม

สนามบิน, โครงการ

พัฒนาสนามบินอู่

ตะเภาและเมืองการ

บินภาคตะวันออก, 

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการท่าเรือแหลมฉบัง 

ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวทำาให้เกิดเม็ดเงินลงทุนกว่า 650,000 ล้าน

บาท โดยรัฐได้ผลตอบแทนสูงถึง 210,000 ล้านบาท ทุกโครงการคาด

ว่าจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2568 เป็นต้นไป ถือเป็นการสร้างต้นแบบ

ให้ประเทศไทยก้าวสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                    

ขนาดใหญ่ สร้างงานให้คนไทย และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับภาค

รัฐ

ขณะที่ด้านการลงทุนในพื้นที่อีอีซี เกิดการลงทุนรวมที่ได้อนุมัติ

งบลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาทใน 

5 ปีที่เป็นแผนแรกของอีอีซี และก้าวต่อไปได้วางแผนการลงทุนระยะ

ที่ 2 ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2566-70) เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดและ

เร่งรัดการลงทุนโดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัย อีกทั้งเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวางเป้าการลงทุนไว้

ที่ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเกิดมูลค่าการลงทุนในอีอีซีเพิ่มขึ้นประมาณปี

ละ 400,000-500,000 ล้านบาท และมีการขยายตัวได้ 7-9% ต่อปี ส่ง

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ประมาณ 5% ตั้งแต่ปี 2567 

เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การทำางานตลอด 4 ปีของรัฐบาลนอกจากขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้ว อีอีซีได้สร้างงาน และยังได้ดำาเนินการพัฒนา

พื้นที่และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยผลักดันแผน

พัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบใช้การตลาดนำาการผลิต ใช้เทคโนโลยี

เพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูง และยังยกระดับสินค้าโอท็อป 

สร้างรายได้ให้ชุมชน รวมถึงยังยกระดับด้านสาธารณสุขให้ชุมชนเข้า

ถึงระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง และที่สำาคัญพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อดึง

นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้กลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อม

ทั้งรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ทำาร้ายสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนใน

พื้นที่อีอีซี.

ากผลสำารวจของ PwC ดูเหมือนว่าแรงงานในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกประมาณ 1 ใน 5 ของลูกจ้าง มีแผนที่จะ

เปลี่ยนงานใหม่ ขณะที่ 1 ใน 3 ต้องการขอขึ้นเงินเดือน-

เลื่อนตำาแหน่ง โดยจะมีปรากฏการณ์ “การลาออกครั้งใหญ่” 

ของลูกจ้างที่จะยังดำาเนินต่อไป หากงานที่ทำาอยู่ไม่เติมเต็ม-ขาด

ธรรมาภิบาล นอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม                                                                     

ขณะที่แรงงานไทยเกือบครึ่งให้ความสำาคัญและต้องการให้

นายจ้างสนับสนุนความหลากหลายและผสานความแตกต่าง

ภายในองค์กร 

สำาหรับรายงานล่าสุด “Asia Pacific Workforce Hopes 

& Fears Survey 2022 : Time for a rethink?” ของ PwC ยัง

ระบุอีกว่า มีพนักงานที่ถูกสำารวจเพียง 57% เท่านั้น ที่มีความพึง

พอใจกับงานที่ทำาอยู่ ขณะที่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ประมาณ 1 

ใน 3 มีแผนที่จะขอขึ้นเงินเดือน และในสัดส่วนที่เท่ากันต้องการ

ที่จะขอเลื่อนตำาแหน่ง นอกจากนี้ 1 ใน 5 ของลูกจ้าง ยังมี

ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานใหม่ ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาด้านแรงงานที่บริษัทต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคจะต้องเร่งแก้ไข 

ในขณะที่นายจ้างหลายรายก็ได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลน

แรงงานที่มีทักษะและความสามารถสูงมาหลายปีแล้ว 

ท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานท่ีตึงตัว การจ่ายผลตอบแทน 

ที่มากขึ้นของนายจ้างเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำาตอบที่ยั่งยืนนัก                                      

แม้ว่าบางอุตสาหกรรมจะเสนอค่าจ้างสูงขึ้นถึง 20-40% โดยผล                                                                                                     

สำารวจช้ีว่า 68% ของลูกจ้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต้องการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ให้ความสำาคัญ

กับส่ิงอื่นๆ ด้วย เช่น 64% ของแรงงาน ต้องการทำางานท่ีให้ความ

รู้สึกเติมเต็มและมีความหมาย และ 62% ต้อง การทำางานในสถาน

ท่ีท่ีตนจะได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง ซ่ึงความต้องการเหล่าน้ี ถือ

เป็นความต้องการพ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน ไม่ว่าพนักงานจะทำางานจากท่ี

บ้าน ทำางานแบบไฮบริด หรือทำางาน ณ สถานท่ีทำางานก็ตาม 

เมื่อพูดถึงการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้คงอยู่

กับองค์กร ผลสำารวจแสดงให้เห็นว่า ยังมีสิ่งที่องค์กรในภูมิภาค

นี้จะต้องปรับปรุงอย่างมีนัยสำาคัญนั้น มีพนักงานเพียง 36% ที่

กล่าวว่า นายจ้างของพวกเขามีการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต ส่วน 66% ของพนักงานรู้สึกว่านายจ้างไม่

ได้สนับสนุนให้พวกเขามีการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ขณะที่ 

73% ของพนักงานรู้สึกว่า นายจ้างไม่ได้สนับสนุนให้มีการลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ 

จากการสำารวจยังพบว่า นายจ้างน้อยกว่าครึ่ง หรือ 45% 

มีการยกระดับทักษะแรงงานของตัวเอง โดยบ่อยครั้งพบว่า มี

หลายองค์กรที่มองว่า การยกระดับทักษะเป็นวิธีแก้ปัญหาระยะ

สั้นในการอุดช่องว่างด้านทักษะ แทนที่จะใช้วิธีพัฒนาแรงงาน

เชิงกลยุทธ์ โดย 1 ใน 3 ของพนักงานระบุว่า องค์กรของพวก

เขาขาดคนที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารจำาเป็นที่จะ

ต้องพิจารณาการยกระดับทักษะในลักษณะองค์รวมมากขึ้น โดย

พิจารณาความต้องการของทั้งพนักงานและบริษัทในระยะยาว 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของตลาดในภาพรวมด้วย 

แน่นอนว่ารูปแบบการทำางานแบบผสมผสานการทำางาน

จากท่ีบ้านและสถานท่ีทำางาน (Hybrid work) จะคงดำาเนินต่อไป 

โดย 68% ของผู้ถูกสำารวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคิดว่า นายจ้าง

ของพวกเขาจะใช้นโยบายการทำางานแบบไฮบริดในอีก 12 เดือน

ข้างหน้า ในขณะท่ีลูกจ้างก็เห็นด้วยกับการทำางานรูปแบบน้ีในสัด 

ส่วนเดียวกัน อย่างไรก็ดี มีเพียง 10% ของแรงงานท่ัวท้ังภูมิภาค ท่ี

ต้องการทำางาน ณ สถานท่ีทำางานในช่วง 12 เดือนนับจากน้ี 

แม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่ต้องการที่จะทำางานแบบไฮบริด 

แต่องค์กรก็ไม่ควรมองข้ามพนักงานที่ต้องทำางานทางไกล หรือ

ทำางาน ณ สถานที่ทำางานอย่างเต็มรูปแบบด้วยเช่นกัน โดย 

38% ของลูกจ้างที่ไม่สามารถทำางานทางไกลได้ มีแนวโน้มที่จะ

รู้สึกไม่พอใจต่องานที่ทำา ในขณะที่พนักงานที่สามารถทำางาน

ทางไกลได้ ก็มีความกังวลมากเป็นสองเท่าว่า จะถูกมองข้ามใน

การเลื่อนตำาแหน่งและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานในที่สุด 

นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

PwC ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันหลายองค์กรเร่ิมทยอยเรียก

พนักงานกลับมาปฏิบัติงานท่ีออฟฟิศกันมากข้ึนหลังสถานการณ์โค

วิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย แต่ผู้บริหารจะต้องพิจารณารูปแบบการทำางาน

ให้เหมาะสมกับตัวธุรกิจ และลักษณะงานของบุคลากรเป็นสำาคัญด้วย 

วันน้ีเราคงต้องยอมรับว่า ส่ิงท่ีกลายเป็นวิถีใหม่แห่งโลกการทำางานยุค

นิวนอร์มอลท่ีคนต้องการและคาดหวังจากนายจ้าง คือ ความยืดหยุ่น

ในการทำางาน ซ่ึงหากขาดจุดน้ีไปเมื่อไหร่ ย่อมจะทำาให้พนักงานต้ัง

คำาถามกับนโยบายขององค์กร จนอาจทำาให้พนักงานท่ีเป็นทาเลนต์

หลุดมือไปจากบริษัทในท่ีสุด ประเด็นน้ีถือว่ามีความละเอียดอ่อนมาก 

ไม่ว่าองค์กรจะเลือกรูปแบบการทำางานแบบไหน ควรให้

พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ

และกำาหนดเป็นนโยบายของบริษัท ในขณะเดียวกัน การลงทุน

ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำางานจากที่ใดก็ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จะยังคงเป็นสิ่งจำาเป็นที่องค์กรรุ่นใหม่จะ

ต้องไม่มองข้าม. 

ตรียมพร้อมกันให้ดี เพราะตลาดเครื่องดื่มกำาลังจะกลับ

มาคึกคักอีกคร้ัง! เรียกได้ว่ายังคงสร้างความแปลกใหม่ให้                                                                          

ตลาดเครื่องดื่มอยู่เสมอจริงๆ เพราะล่าสุด “จักรภพ ฉิม อำา

พันธ์” ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด จาก                                                    

ทิปโก้ เอฟแอนด์บี ทิปโก้ ก็ประกาศขอ

บุกตลาดเครื่องดื่มโซดา ส่ง Tipco IZZI 

และ Tipco SOZA ท่ีเรียกได้ว่าฉีกกฎ

ความสดชื่นของน้ำาผลไม้แบบเดิม มา

ระเบิดความซ่าเต็มพิกัดในงานเปิดตัว 

Tipco Sparkling ท่ีกำาลังจะมีข้ึนในวันท่ี 

31 สิงหาคม 2565 น้ี รับรองต้องร้อง

ว้าวซ่าถึงใจสนุกได้ไม่ย้ัง ถูกใจคนเจนฯ 

ใหม่อย่างแน่นอน.  
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ถึงเวลาท่ีนายจ้างต้องคิดใหม่และปรับตัว  

ว้าวซ่า! 

เศรษฐกิจ

เ

จ

รุ่งนภา สารพิน

จักรภพ 

ฉิมอำาพันธ์

กิ

นห้วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาจนถึงล่าสุด คณะกรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟ

ที) สำาหรับงวด ก.ย.-ธ.ค.2565 อีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ส่ง

ผลให้ค่าเอฟทีในงวดนี้ขยับมาอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และ

แน่นอนทำาให้ค่าไฟที่จะเริ่มเก็บกันในรอบบิลเดือน ก.ย.2565 จะเพิ่มขึ้น

มาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ทำาให้ค่าไฟของไทยแตะระดับสูงสุด

เป็นประวัติการณ์อีกครั้ง 

“ประเด็นค่าไฟแพง” จึงกลายเป็นประเด็น “ทอล์กออฟเดอะ

ทาวน์” ในแวดวงพลังงานไทยไม่น้อยหน้า “ประเด็นน้ำามันแพง” 

แม้จะไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับว่า ตอนนี้น้ำามันและค่าไฟแพง

ที่สุดในประวัติศาสตร์ จะทำาอย่างไรได้ในเมื่อประเทศไทยไม่ได้มีแหล่ง

พลังงานของตนเอง ถึงแม้ที่มีอยู่ก็ยังไม่สามารถผลิตได้เป็นกอบเป็นกำา

โดยที่ไม่จำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งเป็นเชื้อ

เพลิงต้นทุนต่ำา และเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีสัดส่วนใช้ในการผลิตกระแส

ไฟฟ้าของประเทศสูงถึงกว่า 20% แต่นับวันก็จะร่อยหรอลงไป ปริมาณ

ก๊าซลดน้อยถอยลงทุกที เราจึงจำาเป็นต้องนำาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว 

หรือ LNG ทดแทนจากต่างประเทศเพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า แน่นอน

ค่าไฟฟ้าก็ย่อมต้องผูกโยงกับราคาก๊าซที่แพงและผันผวนในตลาดต่าง

ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากที่เคยซื้อ LNG จากตลาดจร ซึ่งเคย

มีราคาซื้อขายในตลาดจร (Spot) ถูกที่สุดในช่วงโควิด-19 ระบาด ไม่

ถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู ขยับเป็น 20-25 ดอลลาร์สหรัฐ และ

ปัจจุบันนี้ขยับเป็น 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู นี่ขนาดยังไม่เข้า

สู่ฤดูหนาวที่ราคายังจะต้องขยับขึ้นไปอีก ประเทศไทยกำาลังจะเผชิญ

สถานการณ์ “ค่าไฟแพงยืดเยื้อ” และต้องรับมือ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน (สำานักงาน กกพ.) คาดการณ์ว่าในปี 2566 คนไทย

ยังต้องอยู่กับค่าไฟแพงไม่ว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะยุติหรือไม่ก็ตาม 

ตราบใดที่แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยยังไม่กลับมา และผู้เกี่ยวข้องยัง

ไล่เรียงมาตรการ กกพ. เพื่อรับมือ‘ก๊าซขาด’และ‘ก๊าซแพง’

ไม่สามารถยืนยันปริมาณและกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติที่จะสามารถ

ผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบได้ตามปกติได้แน่นอนเมื่อใด

เชื่อว่า กกพ.ซ่ึงติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องก็กำาลังเตรียม

การรับมือกับสถานการณ์ “ก๊าซแพง” “ค่าไฟแพง” ท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะ

ต้องอยู่กับมันให้ได้ และพยายามลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนให้เหลือน้อยท่ีสุด

เท่าท่ีสถานการณ์จะเอ้ืออำานวยให้ มาตรการด้านการบริหารจัดการก๊าซ

ธรรมชาติโดย กกพ.ท่ีวางไว้ได้ถูกทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง 

เริ่มจากมติ กกพ.เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้ประกาศแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดหาก๊าซ เพื่อให้เข้ามาทำาหน้าที่รวบรวม

ข้อมูลความต้องการในการใช้ก๊าซ ข้อมูลสัญญาการจัดหาก๊าซของ 

Shipper ทุกราย การศึกษาเชื้อเพลิงอื่นในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในอนาคต เพื่อ

จัดทำาแผนการจัดหา LNG ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหวังว่าจะ

กำากับต้นทุนให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ตามมาด้วยการลงมติ กกพ. จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแผนและการจัดหา

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาว โดยมีนายพิทักษ์ จรรยพงษ์

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน เป็นประธาน และอนุกรรมการที่มาจาก

หน่วยงานภาคพลังงานอีก 10 คน เพื่อทำาหน้าที่จัดทำาแผนปริมาณความ

ต้องการ LNG ของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและของ

โลกในระยะยาว และนำาเสนอต่อ กกพ.อย่างเร่งด่วน

ล่าสุด ก็ด้วยการพลิกวิกฤตเพื่อสร้างโอกาสโดยการทบทวนและ

ยกเครื่องหลักเกณฑ์การคำานวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับ

ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติฯ ในส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) สำาหรับ

รอบการกำากับ 5 ปี (2565-2569) และส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) 

สำาหรับปี 2565 ของ ปตท. ภายใต้นโยบายการเปิดเสรีกิจการก๊าซ

ธรรมชาติระยะที่ 3 ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) และจากการทบทวนอัตราค่าบริการทั้งสองส่วน ทำาให้ค่าผ่านท่อ

ของผู้ใช้ก๊าซลดลงและส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าผ่านท่อในการผลิต

ไฟฟ้าได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทต่อปีในปี 2565-2569 และทำาให้ค่า

ไฟฟ้าลดลงได้กว่า 3 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะมีผลต่อการเรียกเก็บค่าก๊าซ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ท่ีประกาศใช้ได้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการคำานวณต้นทุน

คงท่ี (Td) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิม

ท่ีคำานวณแบบค่าเฉล่ียตลอดอายุโครงการ 40 ปี ตามหลักการ Discount 

cash-flow เป็นการคำานวณทุกๆ 5 ปี โดยคำานวณแบบ Building Block ซ่ึง

มีการพิจารณาถึงสินทรัพย์ท่ีมีการลงทุนและใช้งานจริง โดยให้ผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และทันสมัยมากข้ึน 

เป็นหลักเกณฑ์ท่ีสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ก๊าซทุกประเภทในทุกพ้ืนท่ี 

ท้ังท่อขนส่งบนบกและท่อขนส่งในทะเล สร้างโอกาสให้เกิดการแข่งขัน

ระหว่างชิปเปอร์รายเดิม และชิปเปอร์รายใหม่ๆ 

เหล่านี้คือมาตรการที่นำามาไล่เรียงให้ดู จะรับมือได้มากน้อย

เพียงใดก็คงต้องปรับเปลี่ยนทบทวนกันไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะถึงแม้ว่าเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นเรา

ควบคุมไม่ได้ แต่เราก็ไม่ควรจำานนต่อสถานการณ์ เช่นเดียวกับที่อยาก

วิงวอนขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทุกคนให้ร่วมกันประหยัด

พลังงานอย่างจริงจัง ถ้าเราลดการใช้พลังงานลงได้ ใช้เท่าที่จำาเป็น ก็

จะทำาให้เรานำาเข้า LNG เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าราคาแพงมาทดแทนก๊าซ

ในอ่าวไทยเท่าที่จำาเป็นเช่นกัน.

ใ

เดินหน้า‘เมืองการบิน’มุ่งสู่ฮับอาเซียน

เพิ่มสิทธิประโยชน์-หนุนเขตการค้าเสรีดึงลงทุนอีอีซี

วีรวัฒน์ ปัณฑวางกูร 



ดัชนีดาวโจนส์สหรัฐที่ผ่านมาเหมือนจะดูดี ค่อยขยับสูงขึ้น 

แต่มาสุดสัปดาห์ก่อนกลับต้องดิ่งลงอีกครั้ง เมื่อประธานธนาคาร

กลางสหรัฐหรือเฟดออกมาพูดว่าจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้ง

ใหญ่มากกว่าปกติ เพื่อสกัดเงินเฟ้อในสหรัฐต่อไป ดูเผินๆ ก็ไม่

อะไร เพราะทางซีกโลกตะวันตกยังเชื่อกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะ

สามารถสกัดเงินเฟ้อได้ดี เป็นความเชื่อที่สอนกันมานานทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ แต่เมื่อมาพิจารณาผลจากการขึ้นดอกเบี้ยจะพบว่า

เจตนาที่ขึ้นดอกเบี้ยก็เพื่อสกัดไม่ให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินนั่นเอง โดย

เชื่อกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะทำาให้ผู้บริโภคที่เคยใช้เครดิตสินเชื่อจะ

ต้องแบกรับภาวะเรื่องดอกเบี้ยสูง หากไม่มีรายได้สูงก็ย่อมจะเป็น

ภาระอย่างมาก ทำาให้ผู้บริโภคจะต้องชะลอการบริโภคลง จะมีผล

กดดันให้ทางด้านผู้ขายสินค้าจะต้องยอมปรับลดราคาสินค้าลงมา

เท่ากับภาวะเงินเฟ้อจะลดลงได้นั่นเอง

นั่นเป็นการคิดด้านเดียว เพราะผลจากการขึ้นดอกเบี้ยยัง

มีผลกระทบทางด้านการเงินของฝั่งผู้ผลิตสินค้า ทำาให้เกิดต้นทุน

ทางการเงินที่สูงกว่าเดิม ทำาให้สินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้นย่อมยากที่จะ

ปรับลดราคาให้ต่ำาลงได้ เพราะหากขายแล้วไม่ได้กำาไรผู้ผลิตก็คง

ไม่ผลิต ทำาให้สินค้าในตลาดจะขาดแคลน ราคาย่อมลดลงได้ยาก 

และปัจจุบันมีความชัดเจนมากว่าผลจากมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย

และสงครามยูเครน ทำาให้ราคาสินค้าสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคา

น้ำามันที่สูงขึ้นยากที่จะปรับลดลงได้ และธัญพืชต่างๆ ก็ขาดแคลน 

ทำาให้ราคาสูง เป็นเรื่องของต้นทุนสินค้าสูง ไม่ใช่การเก็งกำาไร เอา

กำาไรสูง จึงยากที่จะปรับราคาให้ลดลง การขึ้นดอกเบี้ยจึงมีผลกด

ราคาสินค้าได้น้อยมาก หากเฟดยิ่งปรับขึ้น

ดอกเบี้ยก็เหมือนจะทำาให้ต้นทุนการเงินใน

การผลิตสินค้าสูงขึ้นไปอีก มองว่ายากที่จะ

หวังผลได้จริง

ทางด้านผลกระทบตลาดหุ้นจาก

การที่เฟดออกมาแสดงทีท่าว่าจะปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยแรง ทำาให้ตลาดหุ้นสหรัฐ

ผันผวนมาก ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงแรงจะ

มีผลทางจิตวิทยากดให้ตลาดหุ้นต่างๆ ทั่ว

โลกต้องตกต่ำาลง นั่นเป็นการมองตาม

ความคิดของการเก็งกำาไร แต่สำาหรับนัก

ลงทุนควรจะพิจารณาเหตุผลทางด้านพื้น

ฐานจะดีกว่ามาก อย่างกรณีไทยที่ยังคง

ดอกเบี้ยในระดับต่ำาและเศรษฐกิจก็เติบโต

ดี ยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตมาก 
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7เศรษฐกิจ

เอ็กโกจ่ายปันผลครึ่งปีแรก 3.25 บาท/หุ้น

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2565 มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 ใน

อัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,711 ล้าน

บาท ซึ่งเงินปันผลต่อหุ้นดังกล่าวมีอัตราเทียบเท่ากับเงินปันผล

ระหว่างกาลในปีที่ผ่านมา โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้

รับเงินปันผล ในวันที่ 12 ก.ย.2565 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลใน

วันที่ 23 ก.ย.2565

นครชัยแอร์รับชำาระค่าโดยสารผ่านคนละครึ่งเฟส 5

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานบริษัท นครชัยแอร์ 

จำากัด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียน “คนละ

คร่ึง เฟส 5” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และกระตุ้น 

เศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งนครชัยแอร์เปิดให้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วนครชัย

แอร์ได้ทุกเส้นทาง ทุกเที่ยวเวลา ทุกประเภทรถโดยสาร ณ จุด

จำาหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ทุกสาขา ระหว่างเวลา 06.00-

23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.2565 และยังสามารถใช้ร่วม

กับสิทธิ์สมาชิก NCA Go Card รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% และสะสม

คะแนนได้อีกด้วย

ไปรษณีย์ ไทยเปิดส่งสิ่งของสู่ปลายทางจีน

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด                                                                                                  

ของโควิด-19 ในประเทศจีนเร่ิมคลายล็อกดาวน์แล้วในหลายพ้ืนท่ี 

ส่งผลให้สายการบินพันธมิตรสามารถกลับมาให้บริการขนส่งสิ่ง 

ของได้ตามปกติ ซึ่งจะรองรับการขนส่ง 6 บริการไปรษณีย์ระหว่าง

ประเทศทางอากาศ ได้แก่ EMS World, ePacket, พัสดุไปรษณีย์

ระหว่างประเทศ, พัสดุย่อยระหว่างประเทศ, จดหมาย/ของตีพิมพ์

ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ โดยผู้

ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของในบริการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

โชว์ฟิลิปปินส์สั่งซื้อข้าวทะลุ 153 ล้านบาท

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ผลการจัดโครงการ Think 

Rice Think Thailand ส่งเสริมการขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ 

ประสบความสำาเร็จเกินคาด ผู้ซื้อ ผู้นำาเข้า ผู้บริโภค รู้จักข้าวไทย

มากขึ้น และมีการเจรจาธุรกิจ ยอดสั่งซื้อกว่า 153 ล้านบาท เผย

ยังได้ใช้โอกาสน้ีนำาเสนอข้าวขาวพ้ืนนุ่ม ได้รับความสนใจล้นหลาม 

มั่นใจเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นแน่

กรอ.ฟุ้งเดินหน้า BCG 18 เมือง 15 จังหวัด

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 

กรอ. เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG 

และยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบบันทึกความ

เข้าใจ (MOU) ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และจังหวัดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 

จังหวัด ซึ่งได้ดำาเนินการแล้ว 18 พื้นที่ ใน 15 จังหวัด ให้พัฒนา

ไปสู่ระดับที่ 3 และ 4 พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเทศไทยมีต้นแบบเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 40 

พื้นที่ ใน 37 จังหวัด อย่างไรก็ตามภายในสิ้นปีนี้จะประกาศเพิ่ม

อีก 36 พื้นที่.

คลังลุยปรับเพดานหนี้ม.28
มั่นใจสิ้นก.ย.ต่ำากว่า35%/คาดปิดหีบงบ65เกินเป้า6หมื่นล.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว

ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดกำาลังอยู่ระหว่างการ

พิจารณารายละเอียดและตัว 

เลขทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการ

เงินการคลัง พ.ศ.2561 ใน

มาตรา 28 หลังจากที่ก่อนหน้า

นี้รัฐบาลได้มีการขยายกรอบ

อัตรายอดคงค้างของภาระหนี้                                                  

ทีรั่ฐบาลต้องชดเชย ตามมาตรา 

28 จาก 30% เพิ่มเป็น 35% 

ของกรอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ซึ่งการขยายกรอบเพดานหนี้

ตามมาตรา 28 ดังกล่าวจะครบ

กำาหนดภายใน 30 ก.ย.2565

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 

2566 รัฐบาลได้มีการต้ังงบชำาระ

คืนในส่วนดังกล่าว วงเงินประ 

มาณ 1.04 แสนล้านบาท ขณะ

เดียวกันหน่วยงานต่างๆ ก็

อยู่ระหว่างการพิจารณาราย

ละเอียดโครงการที่ดำาเนินการ 

หากโครงการไหนจบแล้ว แต่

ยังไม่ได้ปิดโครงการ ก็ต้องเร่ง

ปิดโครงการและส่งคืนตัวเลข

กลับมา ซึ่งมีจำานวนเยอะมาก 

โดยเมื่อรวมกับงบชำาระคืนที่

รัฐบาลตั้งไว้ ก็เชื่อว่าจะทำาให้

เพดานหนี้ตามมาตรา 28 ปรับ

ลดลงมาต่ำากว่า 35% อย่าง

แน่นอน

“ยืนยันว่าเพดานหนี้ตาม                                

มาตรา 28% จะลดลงมาต่ำา

กว่า 35% แน่นอน ปัจจุบัน

อยู่ที่ประมาณ 34% กว่าๆ แต่

จะลดลงมาเหลือที่เท่าไหร่ยัง                                       

ตอบไม่ได้จริงๆ เพราะมีตัวเลข 

ที่เกี่ยวข้องเยอะ ขณะที่หน่วย

งานก็ต้องไปดูว่ามีโครงการไหน                                                     

ที่ทำาจบแล้วยังไม่ได้ปิดโครง 

การก็ต้องไปเร่งปิดโครงการ

และคืนตัวเลขในส่วนดังกล่าว

มาก่อนสิ้น ก.ย.นี้ เราต้องกลับ

เข้าสู่วินัยการคลังจริงๆ” นาย

กฤษฎากล่าว

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า 

ในปีงบประมาณ 2566 ชัดเจน

แล้วว่ าการใช้ เม็ด เงินตาม

มาตรา 28 จะลดลง เพราะมี

โครงการบางส่วนที่เอาไปใส่ไว้

ในงบประมาณปกติแล้ว อีกทั้ง

คาดหวังว่าราคาสินค้าเกษตร

จะดีกว่าปีนี้ ก็จะเป็นปัจจุบัน

ที่ช่วยเสริมทำาให้ตัวเลขตาม

มาตรา 28 มีช่องว่างมากขึ้น

สำาหรับภาพรวมการจัด

เก็บรายได้ ในปีงบประมาณ 

2565 นั้น เบื้องต้นคาดว่าจะ

สามารถจัดเก็บได้เกินเป้าหมาย

อย่างน้อย 4-6 หมื่นล้านบาท 

จากปัจจุบันจัดเก็บได้เกินเป้า

หมายราว 1 แสนล้านบาท ซึ่ง

ในส่วนนี้จะส่งผลให้ ณ สิ้น

ปีงบประมาณ คาดว่าเงินคง 

สศช.แจงเบรก‘คลองไทย’

เหตุลงทุนสูงมากไม่คุ้มค่า

เศรษฐกิจก็จะเติบโตสูง ธุรกิจต่างๆ จะมีกำาไรดี จ่ายเงินปันผลได้

มาก จึงมองเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีในการลงทุน เพราะแรงกด

ทางจิตวิทยาไม่สอดคล้องกับพื้นฐานที่ดี ทำาให้นักลงทุนจะสามารถ

ซื้อหุ้นในราคาต่ำาได้ดี และมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงในระยะ

ต่อไป จึงไม่ควรตื่นเกินเหตุ.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

IVL ธุรกิจปิโตรเคมีปัจจุบันได้รับผลดีจากราคาน้ำามันที่ปรับ

สูงขึ้นอย่างมาก ทำาให้หลายธุรกิจที่มีผลประกอบการตกต่ำา กลับมา

มีผลประกอบการที่ดีอย่างน่าชื่นใจ ดูอย่าง IVL ที่อดีตมีการเติบโตที่

ดีมาตลอด แต่ก็มาสะดุดเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแล้วยังมีปัญหา

เรื่องโรคระบาดมาเสริมอีกด้วย ทำาให้ IVL ก็ต้องรับผลกระทบมาก

ไปด้วย คงเหมือนกับคนที่วิ่งมาอยู่ดีๆ ก็สะดุดเกือบล้มลง ทำาให้ผล

ประกอบการลดลงอย่างมาก แค่ดูสภาพการณ์เมื่อ 4 ปีก่อนที่ยัง

มีกำาไรอยู่ระดับกว่า 2.64 หมื่นล้านบาท มาปี 2562 กำาไรก็วูบลง

เหลือแค่ 5,252 ล้านบาท ยังไม่จบมาปี 2563 กำาไรยังคงตกต่ำาลง

อีกเหลือมีกำาไรแค่ 2,414 ล้านบาท ดูแล้วก็คงต้องหวั่นไหว กลัวปี

ต่อไปจะมีกำาไรลดลงอีกหรือไม่ แต่หลังจากราคาน้ำามันมีการขยับ

สูงขึ้นก็พบว่าปี 2564 IVL กลับมามีกำาไรสูงในระดับ 2.63 หมื่น

ล้านบาทได้อีกครั้ง ทำาให้มีกำาลังใจดีขึ้น แต่ก็คงไม่เชื่อมั่นมากพอที่

จะคิดว่าปีต่อๆ ไปจะสามารถทำากำาไรได้มากหรือไม่ เมื่อมาดูผลการ

ดำาเนินงานในต้นปี 2565 นี้ก็พบว่าครึ่งปีแรก 2565 IVL สามารถ

ทำากำาไรได้แล้วถึง 34,347.78 ล้านบาท กำาไรแค่ครึ่งปีก็มากกว่า

กำาไรทั้งปี 2564 ไปแล้ว ทำาให้มั่นใจได้ว่าปี 2565 IVL คงจะมีกำาไร

สูงขึ้นได้มาก ดูจากสภาพการณ์ต่างๆ ที่เอื้อมากขึ้น ทำาให้คาดว่าปี 

2565 นี้  IVL คงจะทำากำาไรรวมได้มากกว่า 6 หมื่นล้านบาทได้ ก็

จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 10.69 บาท เพียงใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณ จะ

ได้ราคาหุ้นที่ 106.90 บาท แต่ราคาในตลาดยังอยู่แค่ 45.50 บาท 

จึงมี up side ได้อีก 134.95% โดยน่าจะได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 

7.69% ด้วย ทำาให้ยังน่าลงทุน 

SENA การที่นักลงทุนยังคิดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยังเติบโตไม่ได้ เพราะดูแล้วยังมีหลากหลายปัจจัยเสี่ยงที่

กดดันอยู่มาก คงจะเป็นการมองธุรกิจในด้านลบมากเกินไป

เพราะในความเป็นจริงแล้ว แม้ 2 ปีที่ผ่านมาจะเกิดปัจจัย

ลบกดดันธุรกิจอยู่มากก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจ

ในกลุ่มนี้จะต้องมีผลการดำาเนินงานที่เหมือนกันหมด ยัง

พบว่ามีบางธุรกิจที่ยังมีการเติบโตได้ในสภาวการณ์ที่ดูเป็น

วิกฤต ดูอย่าง SENA จากเดิมที่เป็นธุรกิจเล็กๆ ซึ่งคงคิดว่า

จะเติบโตไม่ได้เพราะยิ่งมีวิกฤตเกิดขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กย่อม

จะอยู่ได้ยาก แต่คงจะเป็นการมองผิด เพราะบางครั้งจะพบ

ว่าเล็กๆ กลับรอดได้ดีกว่าใหญ่ เพราะดูอย่างต้นไม้ขนาด

ใหญ่กับต้นหญ้าที่มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดพายุโหมกระหน่ำา

จะพบว่าต้นไม้ขนาดใหญ่กลับล้มได้ แต่บรรดาต้นหญ้าที่มี

ขนาดเล็กอยู่ติดพื้นกลับลู่ลมแค่โอนเอียงไปตามกระแสลม 

แล้วก็กลับมายืนต้นได้อีกไม่ถูกถอนรากถอนโคนอย่างต้นไม้

ใหญ่  SENA พบว่าหลังจากได้

ผู้กุมบังเหียนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ก็

สามารถสร้างผลงานที่ดี ทำาให้

ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างต่อ

เนื่อง แค่ดูจากผลการดำาเนิน

งานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่า

จะมีปัจจัยลบมากมายก็ตาม แต่ 

SENA ก็มีกำาไรสูงขึ้นทุกปีจาก

ปี 2562 ที่มีกำาไรแค่ 890 ล้าน

บาท มาปีกลาย 2564 กำาไร

เพิ่มมาอยู่ที่ 1,250.42 ล้านบาท

แล้ว และมาปี 2565 นี้ครึ่งปี

แรกก็ทำากำาไรได้ 639.48 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนอีก 46.73% เป็นการบอกให้รู้ว่าธุรกิจน่าจะยังทำากำาไรได้ดีใน

ปี 2565 นี้ แต่เพียงประเมินกำาไรในปี 2565 ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท 

ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.832 บาท เมื่อใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณจะได้

ราคาที่ 8.32 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 4 บาท จึงมี up side 

ได้อีก 106% และน่าจะได้เงินปันผลในระดับ 8.32% ด้วย ที่สำาคัญ

คือ SENA มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงที่ 5.63 บาท เท่ากับยืนยันว่า

ราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริงอยู่มาก จึงน่าลงทุน

RCL จะให้พูดอีกกี่ครั้งก็ยังยืนยันว่าธุรกิจการขนส่งทางเรือ

ในปัจจุบันยังดีมาก และควรเลิกคิดยึดติดอยู่กับสภาพเดิมๆ เมื่อ 3 

ปีก่อนที่ธุรกิจนี้ตกต่ำามากได้เลย จะได้เปิดหูเปิดตาเพื่อมองธุรกิจ

ที่กำาลังเป็นดาวเด่นในปัจจุบัน จะบอกว่าสถานการณ์เป็นตัวช่วย

ก็จริงอยู่ เพราะหลังจากเกิดโรคระบาดหนักมีการล็อกดาวน์กัน

ทั่วโลก ทำาให้การขนส่งหยุดชะงักไปมาก แต่กลับพบว่าการขนส่ง

ทางเรือกลับได้รับความนิยมสูงเป็นพิเศษ ธุรกิจจึงมีกำาไรสูงมาก ดู

อย่าง RCL เมื่อ 3 ปีก่อน (2562) ยังมีผลขาดทุนอยู่ 491.75 ล้าน

บาท ปีถัดมา (2563) พลิกกลับมามีกำาไร 1,744.79 ล้านบาท ก็คง

คิดว่าดีมากแล้ว คงมีกำาไรสูงกว่านี้ ไม่ได้อีกแล้ว แต่กลับพบว่าปี

ต่อมา 2564 ยังคงทำากำาไรได้สูงถึง 17,972.75 ล้านบาท กำาไรยัง

เพิ่มอีกกว่า 10 เท่าตัว ก็คงคิดว่าน่าจะเต็มที่แล้ว มาปี 2565 นี้

แค่ครึ่งปีแรกก็ทำากำาไรได้แล้ว 15,580.72 ล้านบาท ดูจากสภาพ

การณ์แล้วเชื่อว่าปี 2565 จะมีกำาไรรวมที่ 2.9 หมื่นล้านบาทได้ 

จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 34.992 บาท เมื่อใช้ค่าพีอีแค่ 5 เท่าคำานวณ 

ราคาจะได้ที่ 174.96 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 34.50 บาท 

จึงมี up side ได้อีกมากถึง 407.13% เรียกว่าลุ้นกันได้อย่างสบาย

มาก ส่วนเงินปันผลแค่จ่าย 25% ของกำาไร ก็จะได้ผลตอบแทน

สูงถึง 25.36% ลงทุนเกินความคุ้มค่ามาก ส่วนมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ก็สูงที่ 49.53 บาท ยืนยัน 100% ว่าราคาหุ้นยังต่ำาเกินจริง จึงน่า

ลงทุน.

พระราม 6 • “คลัง” เดินหน้าเกลี่ยหนี้ ม.28 แจงรัฐตั้งงบชดเชย

แล้ว 1.04 แสนล้านบาท พร้อมบี้หน่วยงานเร่งปิดโครงการส่งตัว

เลขคืน มั่นใจสิ้น ก.ย. เหลือต่ำากว่าเพดาน 35% แน่นอน ลุ้นปิด

หีบปีงบ 65 จัดเก็บเกินเป้าหมาย 4-6 หมื่นล้านบาท

เฟดปั่นตลาดหุ้น จะขึ้นดอกเบี้ย

รฟท.เร่งสปีด

ต่อขยายสีแดง

จ่อประมูลปีนี้ 

68,733.12

26/8/65

1,644.78
+1.26

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,581.90 5,339.98 -758.08
 7,729.67 7,751.62 -21.96
 30,577.03 31,243.57 -666.54
 25,844.52 24,397.95 +1,446.58

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.54 36.27
ยูโร 35.20 36.30
ปอนดสเตอรลิง 41.56 43.14
เยน (100 เยน) 25.74 26.85
หยวนจีน 4.93 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

วางกระดูกงูเรือไฟฟ้า • พลเรือโทวิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และพลเรือตรีธนากร แจ้ง

จิตร ผู้อำานวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางกระดูกงูเรือไฟฟ้าแบบสะเทินน้ำา

สะเทินบก (EV Amphibious Boat) ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อู่กรุงเทพ จำากัด (บอท.) และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

กฟผ. ทำาพิธีวางกระดูกงูเรือเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการต่อสร้างเรือ ณ บริษัท อู่กรุงเทพ จำากัด (สัตหีบ) 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.

คลังจะขยับขึ้นไปแตะระดับ 

5.5 แสนล้านบาท.

หัวลำาโพง • นายนิรุฒ มณี

พันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าโครงการรถไฟ                                                

สายสีแดงส่วนต่อขยายว่า ใน

ขณะนี้ รฟท.อยู่ระหว่างการ

สรุปข้อมูลและรายละเอียด

ผลการทบทวนราคาค่าก่อ 

สร้างโครงการรถไฟสายสีแดง                                    

ส่วนต่อขยายจำานวน 3 เส้น

ทาง ได้แก่ ช่วงตล่ิงชัน-ศาลายา                                           

ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร (กม.) 

กรอบวงเงินใหม่ 10,670.27 

ล้านบาท ปรับเพ่ิมข้ึนประมาณ 

468 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน

เดิม 10,202.18 ล้านบาท ซึ่ง

สาเหตุที่ต้องขอปรับเพิ่มกรอบ

วงเงิน เนื่องจากในเส้นทาง

ดังกล่าวจะต้องมีการก่อสร้าง

สถานีรถไฟเพิ่มเติม 3 สถานี  

ส่วนของอีก 2 เส้นทาง

ที่มีการทบทวนราคา โดยมี

การปรับลดกรอบวงเงินรวม 

2,052.38 ล้านบาท ได้แก่ ช่วง

ตลิ่งชัน-ศิริราช ระยะทาง 5.7 

กม. กรอบวงเงินใหม่ 4,694.36 

ล้านบาท ปรับลดลง 1,950.67 

ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิม 

6,645.03 ล้านบาท เนื่องจาก

การจัดหาตู้รถไฟฟ้า จำานวน 4 

ขบวน หรือทั้งหมด 16 ตู้ ได้มี

การขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ

ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 

ทำาให้งบประมาณในการจัดหา

ตู้รถไฟลดลง  

และช่วงรังสิต-มหาวิทยา 

ลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

ระยะทาง 8.84 กม. กรอบวง                                        

เงินใหม่ 6,468.69 ล้านบาท 

ปรับลดลง 101.71 ล้านบาท 

จากกรอบวงเงินเดิม 6,570.40 

ล้านบาท เนื่องจากเส้นทางดัง

กล่าวได้มีการปรับแผนและ

ปรับเนื้องานในส่วนของระบบ

งานโยธา ทำาให้งานโยธาไม่มี

การเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็                                             

ตาม 2 เส้นทางท่ีปรับลดวงเงิน

นั้น จะเสนอให้ ครม.เพื่อรับ

ทราบเท่าน้ัน เนื่องจากยังอยู่ใน

กรอบวงเงินเดิมท่ีเคยอนุมัติใน

ก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตาม ท้ัง 3 

เส้นทาง คาดว่าจะเสนอ ครม. 

และเปิดประมูลได้ภายในช่วง

ปลายปี 2565.  

ไทยโพสต์ • “คลองไทย” สะดุด                                      

สภาพัฒน์ไม่ศึกษาเพิ่ม ชี้ใช้งบ                                          

มหาศาลไม่เหมาะสมกับการ

ลงทุน ไม่คุ้มค่า ย้ำามีทางเลือกอื่น

ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์เหมือน

กัน เล็งนำาผลศึกษาโครงการฯ ลง

เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

นายดนุชา พิชยนันท์                             

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ 

สภาพัฒน์ เปิดเผยถึงกรณีที่สภา                                              

พัฒน์ยกเลิกการศึกษาโครงการ

คลองไทย (คอคอดกระ) เนื่อง 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้วยสถาน 

การณ์ในปัจจุบัน การดำาเนิน

การลงทุนในส่วนของโครงการ

คลองไทยมีผลเสียทั้งทางด้าน

สิ่งแวดล้อมและการลงทุนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ที่ได้                                              

รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะ

การดำาเนินงานนั้นไม่ใช่แต่ขุด                                            

คลองอย่างเดียว ต้องมีในส่วน                                            

ของระบบอื่นๆ เช่น ต้องก่อ 

สร้างสะพานข้ามคลองในหลาย

จุด และต้องมีการปรับปรุงด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครง

ข่ายถนน เป็นต้น

“การเวนคืนที่ดิน และจัด                         

หาที่ดินใหม่ ต้องใช้งบประมาณ

ค่อนข้างสูง และเมื่อมีคลองไทย                               

แล้วต้องถูกกดดัน ในแง่ของ

เชิงภูมิรัฐศาสตร์ ก็จะมีผลด้วย 

ประเทศไทยก็คงไปอยู่ในจุดที่

ต้องรับแรงกดดัน เมื่อพิจารณา

แล้วเรื่องนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าที่

จะดำาเนินการ ซึ่งมองว่าเรามี

ทางเลือกอื่นที่จะทำาในลักษณะ

ที่เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าแต่ได้

ประโยชน์เหมือนกัน หลังจาก

นี้ สศช.จะนำาข้อมูลสรุปสาระ

สำาคัญและผลการศึกษาลงใน

เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ต่อไป” นาย 

ดนุชากล่าว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ                            

โครงการคลองไทยซ่ึงเป็นโครง                               

การขนาดใหญ่ท่ีมีการเสนอ

ให้มีการศึกษาโครงการและ

ก่อสร้างมาหลายคร้ัง รวมท้ังมี

เสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน

โครงการจากหลายฝ่าย โดย

โครงการน้ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ 

โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่ังการ

ให้ สศช.ลงไปศึกษาโครงการน้ี                                            

มาต้ังแต่ช่วงปลายปี 2562 เนื่อง 

จากโครงการคลองไทยเป็นข้อ                                            

เสนอจากพ้ืนท่ีผ่านมายังกรรมา 

ธิการศึกษาในสภา แต่ในปี 2563 

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จากข้อมูลพบว่าโครงการดังกล่าว

มีการลงทุนกว่า 2 ล้านล้านบาท.  

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
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สพฐ.ลั่นมีแผนพร้อมรับมือครูเกษียณ2หมื่นคน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ

ราชการของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ในเดือนกันยายนนี้ว่า เรื่องดังกล่าว 

สพฐ.ได้เตรียมความพร้อมสำารวจอัตราเกษียณ

อายุราชการของครูและผู้บริหารโรงเรียนมา

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 แล้ว ซึ่งใน

ปีนี้ สพฐ.มีครูเกษียณอายุราชการประมาณ 

20,000 คน โดยคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้

คืนอัตราเกษียณทั้งหมดมาให้ สพฐ.แล้ว ซึ่ง

ขณะนี้ตนได้มอบให้สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาธิการ • สพฐ.ไม่ปล่อยให้เกิดภาวะสุญญากาศในโรงเรียน เตรียมแผนรับมือครูเกษียณ

อายุราชการทั้งหมด 20,000 คน หลัง ก.ค.ศ.คืนอัตราให้ วันที่ 1 ต.ค.ทุกโรงเรียนมีครูครบ

แน่นอน พร้อมเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษประมาณปลายปี 65

ศึกษาสำารวจและวางแผนว่า โรงเรียนไหนมี

ครูเกษียณจำานวนเท่าไหร่ และมีตำาแหน่งว่าง

ในสาขาวิชาเอกอะไร จากนั้นคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะทำางานร่วมกับ

เขตพื้นที่พิจารณารับย้ายครูที่ยื่นคำาร้องขอย้าย

ไว้ว่ามีตำาแหน่งว่างตรงกับอัตราเกษียณหรือไม่ 

รวมถึงการเรียกจากบัญชีครูผู้ช่วยที่มีการสอบ

ขึ้นบัญชีไว้ ดังนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม พอมีครู

เกษียณเราจะมีครูใหม่เข้าไปทดแทนทันที ซึ่ง

จะไม่มีปัญหาการขาดครูอย่างแน่นอน

‘อัมพร’ยัน1ต.ค.ทุกโรงเรียนมีครูครบแน่นอน/ปลายปีเปิดสอบเป็นกรณีพิเศษ

‘BAB 2022’ เตรียมโชว์งานศิลป์ 73 ศิลปินทั่วโลก

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

หลือเวลาไม่ถึง 2 เดือน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล 2022” หรือ “BAB 2022” จะ 

เปิดเทศกาลขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ ย้อนไป 2 ปีก่อน บางกอก 

อาร์ต เบียนนาเล 2020 มีผู้ชมกว่า 400,000 คน ได้ชมงานศิลป์ตาม

สถานที่ต่างๆ ใน กทม.และอีกกว่า 2.3 ล้านคน ได้ชมในโลกเสมือน

จริงและทางออนไลน์ ถือเป็นกิจกรรมศิลปะระดับนานาชาติที่กระตุ้น

ให้วงการศิลปะสามารถฟื้นตัว แม้เผชิญกับสถานการณ์ โควิด-19 

 ปีนี้เทศกาล “BAB 2022” ประกาศรายชื่อศิลปินที่มีชื่อเสียง

เพิ่มเติมอีก 30 คน ร่วมแสดงงานศิลป์ เป็นศิลปินนานาชาติจากทั่ว

โลก รวมศิลปินที่ตบเท้าร่วมแสดงงาน BAB 2022 จำานวนทั้งสิ้น 73 

ศิลปิน 34 สัญชาติ คนไทยและต่างชาติจะได้ยลงานศิลปะร่วมสมัย

มากกว่า 200 ผลงาน บนสถานที่สำาคัญของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

12 แห่ง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัด

อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ,                    

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, สาม

ย่านมิตรทาวน์, เดอะ ปาร์ค, เดอะพรีลูด วันแบงค็อก, JWD Art 

Space และในพื้นที่เสมือนจริง BAB Virtual Venue ตั้งแต่วันที่ 22 

ตุลาคม 2565 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566     

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล 2022” เป็นเทศกาลศิลปะร่วม

สมัยนานาชาติที่กำาหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมูลนิธิบางกอก อาร์ต 

เบียนนาเล ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) และ

กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และเครือข่ายภาค

รัฐและเอกชน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ปีนี้ชูแนวคิดท้าทาย 

“CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข” เปิดให้ศิลปินทั่วโลกได้

ขบคิดถึงขั้วตรงข้ามระหว่างความโกลาหลกับความสงบสุข เหล่า

สาธารณสุข • กรมอนามัยชี้กินอาหารแปรรูป

มากเกินไป เสี่ยงขาดสารอาหาร แก่ก่อนวัย 

และอาจเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม เหตุมีปริมาณ

น้ำาตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวสูงเกินไป 

แนะ 7 เคล็ดลับช่วยให้สมองดี สุขภาพแข็งแรง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วิถีชีวิตที่เร่งรีบ

ของสังคมเมือง และความเครียดสะสมจากการ

ทำางาน ทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแล

ตนเอง โดยเฉพาะการเลือกกินอาหาร มีแนว

โน้มบริโภคอาหารสำาเร็จรูปหรืออาหารแปรรูป

มากขึ้น เช่น น้ำาอัดลม มันฝรั่งทอด ไส้กรอก

รมควัน เบคอน แฮม ขนมขบเคี้ยว อาหารแช่

แข็ง บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป อาหารบรรจุกระป๋อง 

อาหารแปรรูปตามท้องตลาดส่วนใหญ่ผ่าน

การจัดเตรียม ปรุงรส กลิ่น ปรับเปลี่ยนรูป

ร่าง บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ง่ายต่อการกินและเก็บ

รักษา อาหารแปรรูปบางชนิดมีการเติมส่วน

ผสมต่างๆ เช่น สารให้ความหวานแทนน้ำาตาล 

สารเติมแต่งอาหารเพื่อเพิ่มสีสันและกลิ่นให้น่า

กิน สารกันบูดเพื่อคงความสดใหม่และยืดอายุ

การเก็บรักษา บางชนิดอาจใส่น้ำาตาลธรรมชาติ 

หรือน้ำาตาลฟรุกโตสชนิดพิเศษ (High Fructose 

Corn Syrup) มากเกินไป เพื่อให้อาหารมี

รสชาติ เนื้อสัมผัส และสีตามที่ต้องการ ส่ง

ผลให้อาหารแปรรูปมีปริมาณน้ำาตาล โซเดียม 

และไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งหากกินในปริมาณที่มาก

เกินไป และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจ

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำาให้ร่างกายขาดสาร

อาหาร ผิวพรรณเหี่ยวย่น หย่อนคล้อยดูแก่

ก่อนวัย และเสี่ยงสมองเสื่อมได้

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า หากกิน

อาหารแปรรูปมากเกินไป จะทำาให้ร่างกายเสี่ยง

ขาดสารอาหารสำาคัญ ได้แก่ 1) วิตามินและแร่

ธาตุต่างๆ พบมากในผัก ผลไม้ มีส่วนช่วยให้

กระบวนการต่างๆ ของร่างกายทำางานได้เป็น

ปกติ โดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 

นอกจากนี้ ผัก ผลไม้หลากสียังอุดมไปด้วยสาร

ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้เกิด

ความเสียหาย หากร่างกายขาดสารอาหารเหล่า

นี้ จะส่งผลให้เซลล์ถูกทำาลายได้ง่าย ผิวหนัง

เหี่ยวย่น เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร 2) โปรตีน 

เป็นองค์ประกอบโครงสร้างของเนื้อเยื่อต่างๆ 

ในร่างกาย ทั้งผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ เล็บ 

เอ็น และข้อ โปรตีนยังเป็นสารอาหารสำาคัญ

ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ    และใช้สร้าง

เซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆ ด้วย อาหารแปรรูปมักจะ

มีน้ำาตาล ไขมัน และโซเดียมสูง แต่มีโปรตีน

ต่ำา หากร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ จะ

ทำาให้ป่วยง่าย หายช้า ผิวหนังหยาบกร้าน ดูแก่

ก่อนวัย และอาจเสี่ยงสมองเสื่อมจากการขาด            

กรดอะมิโนที่จำาเป็นต่อสมองอย่างทริปโตเฟน 

ที่พบได้ในเนื้อสัตว์ นม ไข่ และ 3) ใยอาหาร 

มีส่วนสำาคัญในการช่วยระบบขับถ่าย ทำาให้เกิด

กระบวนการหมักในลำาไส้ได้ กรดไขมันสายสั้น

ช่วยชะลอภาวะการอักเสบของสมองที่เพิ่มขึ้น

ตามอายุ สามารถกำาจัดเซลล์มะเร็ง และลดการ

อักเสบของลำาไส้ใหญ่

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวอีกว่า กรม

อนามัยจึงขอแนะนำา 7 เคล็ดลับป้องกัน ช่วย

ให้สมองดี สุขภาพแข็งแรง ได้แก่ 1) กินผักให้

มาก กินผลไม้เป็นประจำา 2) กินธัญพืชไม่ขัดสี 

ถั่วเปลือกแข็ง และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ 3) กิน

โปรตีนจากปลา ไข่ นม เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 4) 

ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เลี่ยงอาหารแปรรูป 

5) ศึกษาข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้ง เพื่อ

ป้องกันไม่ ให้กินอาหารมากเกินปริมาณที่

กำาหนด ได้รับพลังงานจากน้ำาตาล        และ

ไขมันสูงเกินไป ควบคุมน้ำาหนักให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 6) ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

โดยหลีกเลี่ยงสถานที่มลภาวะสูง และ 7) มี

กิจกรรมทางกาย ออกกำาลังกายเป็นประจำา 

ผ่อนคลายความเครียด และนอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้แก่ก่อนวัย และ

ส่งผลดีต่อสมองด้วย.

กินอาหารแปรรูปมากเกินไปเสี่ยงแก่ก่อนวัย-สมองเสื่อม

คอลเลคทีฟ แอบเซนเทีย จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า, วสันต์                                                                      

สิทธิเขตต์  

เทศกาล BAB 2022 จะมีศิลปิน Virtual Artists ซึ่งจะจัด

แสดงในพื้นที่เสมือนอีก 6 คน ศ.ดร.อภินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่า ศิลปิน 

Virtual Artists ประกอบด้วย กาบรีแยล มาสซาน จากบราซิล, 

Dorairolg จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, นักรบ มูลมานัส จาก

ประเทศไทย, วิกตอเรีย กริบบ์ จากบราซิล, วินเซนท์ เชว็งค์ จาก

เยอรมนี และแอนโทนี ซามานิเอโก จากสหรัฐ 

“ความพิเศษของปีนี้เหล่าศิลปินชั้นนำาจากทั่วโลกจะเดินทาง

มากรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมงานพบปะแฟนๆ ผู้รักศิลปะในประเทศไทย 

นำาโดย ทอม แซ็กส์, มารีนา อบราโมวิช, ทัตสึโอะ มิยาจิมะ, คิมซู

จา, เจค แชปแมน และเออีเอส+เอฟ เรียกว่าจะช่วยสร้างสีสันด้าน

การท่องเที่ยว สร้างความตื่นตัวให้กับคนในแวดวงศิลปะ และสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะ” ศ.ดร.อภินันท์กล่าว

คนรักงานศิลป์สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารและตาราง

กิจกรรมของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียน

นาเล 2022 Bangkok Art Biennale 2022 (BAB 2022) เพิ่มเติมได้

ทาง Facebook และ Instagram: Bkkartbiennale.

เ

นายอัมพรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ใน

การเกษียณอายุราชการยังมีประเด็นของ

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูเกษียณ ซึ่งเราพบบาง

โรงเรียนมีครูสอนจำานวน 2 คน และเกษียณ

อายุราชการทั้งหมด ซึ่งในส่วนของโรงเรียน

ขนาดเล็กเราไม่สามารถคืนอัตราเกษียณได้ 

เนื่องจากติดระเบียบของการกำาหนดเป้าหมาย

และนโยบายกำาลังคนภาครัฐ (คปร.) ของ

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) ที่จะคืนอัตราเกษียณได้ โรงเรียนจะ

คอนเสิร์ต Rockstar Cafe Glamping 

Day ช่วยมะเร็งเต้านม

โครงการวาโก้ โบชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยบริษัท 

ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ชวน Rockstar Cafe นำาโดย ปู 

แบล็คเฮด จัดคอนเสิร์ตการกุศล “Rockstar Cafe 

Glamping Day ร็อคสตาร์พาซิ่ง แกลมปิ้งช่วยเพื่อน” ไป

ยัง 4 ภาค 4 จังหวัด เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์ จุดประกายความหวังเพื่อผู้ป่วยโรค

มะเร็งเต้านมให้ได้รับโอกาสในการรักษา มอบรายได้หลังหักค่า

ใช้จ่ายให้แก่ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.มะเร็งลพบุรี, รพ.มะเร็ง

ชลบุรี, รพ.มะเร็งลำาปาง และ รพ.เกาะสมุย (แผนกผ่าตัดและเคมี

บำาบัด)

ปู แบล็ค

เฮด หรือ อานนท์ 

สายแสงจันทร์ 

กล่าวว่า คอนเสิร์ต

ครั้งนี้จะเหมาะ

กับสถานการณ์

ปัจจุบัน รูปแบบ 

คล้ายการไปแคมปิ้ง มีลักษณะกางเต็นท์ อุปกรณ์เพิ่มความ

สะดวกสบาย ให้ความรู้สึกเหมือนยกบ้านมาใกล้ชิดธรรมชาติ นั่ง

ดูคอนเสิร์ตชิลๆ เป็นกันเอง มีศิลปินมาร่วมสลับสับเปลี่ยนใน

คอนเสิร์ต 4 ครั้ง อาทิ BLACKHEAD, อิงค์-อชิตะ ปราโมท, อ่ำา-

อัมรินทร์ นิติพล, แน็ป-ชนัทธา สายศิลา, ต้าร์ MR.TEAM, เอ๊ะ  

จิรากร, เป้-ไพสิฐ คำากลั่น, พั้นช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร, ปราโมทย์ 

วิเลปะนะ และที JETSET’ER เป็นต้น

คอนเสิร์ตการกุศลฯ จะจัดขึ้น 4 ภาค เริ่มวันที่ 24 

ก.ย.2565 ณ วูวอน บางแสน จ.ชลบุรี, 29 ต.ค. ณ มิดวิน                   

เทอร์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, 19 พ.ย. ณ หน้าหาดเกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี และ 3 ธ.ค. ณ เลอ ค็อก ดอร์ จ.เชียงใหม่ 

จำาหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ www.ticketmelon.com/rockstar-cafe/

rockstarcafeglampingday ควบคู่กับกิจกรรม “วาโก้แมมโม              

แกรมการกุศล” Wacoal Cares For Your Breast, Mammogram 

Saves Your Life มอบสิทธิ์การตรวจแมมโมแกรมและอัลตรา                      

ซาวด์ฟรีเพื่อหญิงยากไร้ห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม พร้อม

มอบ Wacoal Balancing Bra บรารุ่นพิเศษและเต้านมเทียม เติม

เต็มให้สตรีผู้สูญเสียเต้านม ขับเคลื่อนพลังแห่งการให้และสร้าง

กำาลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม.

วัดอรุณราชวรารามฯ สถานที่สำาคัญจัด ‘BAB 2022’ หอศิลป์กรุงเทพฯ หนึ่งในสถานที่จัดแสดงงาน

ต้องมีเด็กมากกว่า 120 คน และเป็นโรงเรียน

คุณภาพชุมชน หรือโรงเรียนในโครงการพระ

ราชดำาริ ดังนั้นเราได้วางแนวทางแก้ไขปัญหา

ไว้แล้วคือ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กน้อย

อาจย้ายไปเรียนในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ใกล้เคียงด้วยการจัดรถรับ-ส่ง พร้อมกับการ

ทำาความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ หรือ

อาจให้ โรงเรียนเปิดสอบพนักงานราชการ ซึ่ง

เขตพื้นที่จะต้องรู้บริบทและการบริหารจัดการ

ที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

“สำาหรับการคืนอัตราเกษียณอายุ

ราชการให้แก่ สพฐ.ในครั้งนี้จะกันไว้ร้อยละ 

25 เพื่อให้กลุ่มครูอัตราจ้าง ครูกลุ่มพนักงาน

ราชการของ สพฐ.ได้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งครูผู้ช่วย 

กรณีที่มีความจำาเป็นหรือเหตุพิเศษในปีนี้ด้วย 

ซึ่ง สพฐ.จะเปิดสอบช่วงต้นปีงบประมาณใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนี้” เลขาฯ 

กพฐ.กล่าว.

ศิลปินจะสะท้อนบรรยากาศร่วมสมัยของโลกอันสับสนวุ่นวายที่ทุก

คนเผชิญ ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบไหน ด้วยอารมณ์ 

ความรู้สึกเช่นไร ต้องติดตามกัน 

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท ์ประธานอำานวยการและผู้อำานวย

การศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล กล่าวว่า เทศกาลศิลปะร่วม

สมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล 2022 มีศิลปินที่เข้าร่วม

แสดงผลงานทั้งสิ้น 73 คน เป็นศิลปินไทย 24 ท่าน และศิลปินจาก

นานาชาติ 49 คน สำาหรับรายชื่อ 30 ศิลปินนานาชาติกลุ่มสุดท้ายที่

ได้ร่วมแสดงผลงานศิลปะทั่วเมืองกรุงเทพมหานคร นำาโดย อาเธอร์ 

จาฟา และทอม แซ็กส์ จากสหรัฐ, เออีเอส+เอฟ จากรัสเซีย, มณเฑียร 

บุญมา, อุดมศักดิ์ กฤษนมิตร, ทัตสึโอะ มิยาจิมะ จากญี่ปุ่น, ชิว จือ

เจีย ประเทศจีน, นาเดีย บามาดัจ จากมาเลเซีย, ซีอาน เดย์ริท จาก

ฟิลิปปินส์, จอมเปท คุสวิดานันโต จากอินโดนีเซีย, คอสมาส พาฟลิดีส 

จากกรีซ, เบน ควิลท์ตี จากออสเตรเลีย, จันนา คาดีโรวา จากยูเครน, 

ฟรานเชสโก อารีนา จากอิตาลี, อาร์ต ฟอร์ แอร์, อัลฟอนโซ เด เกร 

กอรีโอ จากอิตาลี, จาน คาท จากเยอรมนี, ณัฐดนัย จิตบรรจง, เฮนรี              

อเล็กซานเดอร์ ปาลาซิโอ จากโคลอมเบีย, คาเมรอน แพลทเทอร์ จาก

แอฟริกาใต้, กันซุก เซดบาซาร์ จากมองโกเลีย, วันมุฮัยมีน อีแตลา, 

Marcello Maloberti ร่วมสร้างสีสัน

ทอม แซ็กส์ ศิลปินสหรัฐชื่อดัง Myrtille Tibayrenc 1 ใน 73 ศิลปินนานาชาติ 

ตรวจเอดส์ทางออนไลน์ • กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้าน

สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดตัว Stand by you ในรูปแบบเว็บไซต์และไลน์ โอ

เอ “ตรวจฟรี รู้เร็ว ช่วยทันเวลา” เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับเอชไอวี สามารถ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ไลน์ โอเอ @stand by you หรือเว็บไซต์ standbyyou.info.
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11บันเทิง

อลุ้นด้วยระทึก!

เปล่า..ไม่ได้หมายถึงปม 8 ปีนายกฯ ลุงตู่จะได้ไปต่อ

หรือสิ้นสุดแค่นี้หรอก เพราะบอกตามตรง ผมไม่ได้รู้สึก

ตื่นเต้น-กังวลอะไรด้วย ลุงจะอยู่หรือลุงจะไป..

เขา.. “กำาหนด” มาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น!

และยิ่งได้อ่านที่คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า

พรรคสร้างอนาคตไทยได้ โพสต์ไว้ ก็ยิ่งไม่มีอะไรเหลือให้ต้อง

ระทึก เพราะลองผู้ปราดเปรื่องด้านกฎหมายอย่างท่านออกมา

ยัน.. 

“ครั้นท่านอยู่มาครบ 8 ปี ผมเป็นนักกฎหมายที่ตีความว่า 

ท่านครบวาระแล้ว” ก็เห็นต้องเชื่อและไม่มีข้อสงสัยอะไรให้ต้อง

โต้เถียง!

แต่หากจะมีติดใจอยู่บ้างก็ตรงประโยค.. “เมื่อท่านบอกว่า 

ท่านยังไม่ครบ ท่านไปต่อได้อีก ความรู้สึกที่ผมมีต่อท่านก็ขาด

สะบั้น”

ก็ไม่รู้คุณนิพิฏฐ์ได้ยินมาจากไหน เพราะเท่าที่ติดตาม

ข่าวปมดำารงตำาแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปีมา หู-ตาผมแทบไม่เคย

ได้ยิน-ได้เห็นข่าว..

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า

ท่านเป็นนายกฯ ยังไม่ครบ 8 ปี และยังจะเป็นต่อไปได้อีก”!

จะได้เห็นก็เพียงรอยยิ้มมุมปากบ้างเมื่อเวลานักข่าวถาม

ถึงประเด็นนี้ กับได้ยินบ้างที่ท่านบอก..ให้รอฟังศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัย และพร้อมเคารพคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ!

 ส่วนที่คุณนิพิฏฐ์ว่า..“ถึงวันนี้ ผมก็รอเหมือนที่หลายคน

รอ แต่ผมมิได้รอว่า พลเอกประยุทธ์จะไปต่อได้หรือไม่ สิ่งที่ผม

รอคือ รอเหตุผลของศาลที่ใช้ในการวินิจฉัย 

ว่า ศาลใช้หลักอะไรในการวินิจฉัย ผมคิดไม่ออกจริงๆ 

มันเกินสติปัญญาความรู้ทางกฎหมายของผม เหตุผลของศาล นี่

คือสิ่งที่ผมกระหายใคร่รู้”

ผมก็ติดใจอีกแหละ..ในเมื่อเกินสติปัญญาความรู้ แล้วคุณ

นิพิฏฐ์จะรีบร้อนฟันธงไปทำาไม..ทำาไมไม่รอฟังเหตุผลของศาล

ก่อนล่ะ?

การพูด (เขียน) อย่างนี้มันส่อเจตนา คุณนิพิฏฐ์กำาลังจะ

บอกว่า ศาลจะตัดสินตรงกันข้ามกับสติปัญญาความรู้ทางกฎ 

หมายที่ตัวเองมีแม่นบ่?

แล้วถ้าเกิดศาลใช้หลักในการวินิจฉัยที่ตรงกับสติปัญญา-

ความรู้ของคุณนิพิฏฐ์ขึ้นมาล่ะจะว่าอย่างไร จะคุยว่าศาลมีสติ

ปัญญาความรู้เทียบเท่าตัวเองกระนั้นรึ?

ว้า..มาเสียไกลจนแทบไม่เหลือเนื้อที่จะคุยต่อ เอาเป็น

ว่าที่รอลุ้นระทึก ผมหมายถึงสองภรรยา-สามี คุณใบเตย สุธีวัน 

กุญชร กับ ดีเจแมน พัฒนพล มินทะขิน น่ะ!

ซึ่งเธอ-เขามีชื่อติดอยู่ในกลุ่ม 16 คน ชุดที่ 3 ในคดี

แชร์ลูกโซ่ FOREX-3D ที่พนักงานอัยการส่งหนังสือแนะนำาให้

พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษดำาเนินคดีเพิ่มเติม

และล่าสุด พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำา ผู้อำานวยการกองบริหาร

คดีพิเศษ และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า.. 

“ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังคงติดตามตรวจสอบพฤติ 

การณ์ของทั้ง 16 คน ว่าปรากฏตามที่อัยการมีคำาแนะนำาให้

ดำาเนินคดีหรือไม่ พนักงานสอบสวนจะต้องไปดูในสำานวนสอบ 

สวนเดิมที่มีด้วย 

เนื่องจากในตอนนั้นไม่ใช่การสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา 

ต้องไปดูว่าบุคคลที่มาให้การแต่ละคนเป็นอย่างไร มีหลักฐาน 

ข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะมาผูกมัดเพียงพอได้ตามคำาแนะนำา..

สำาหรับความเกี่ยวพันเชื่อมโยงระหว่างดีเจแมน-ใบเตย 

และ FOREX-3D เบื้องต้นมีข้อเท็จจริงอยู่ในสำานวนอยู่แล้ว 

แต่ต้องไปดูถึงพยานหลักฐานอื่นๆ เพื่อนำามาประกอบ

การพิสูจน์ว่าทั้งคู่มีความผิดหรือไม่..

พนักงานสอบสวนยังสามารถเรียกใบเตยและดีเจเเมน

เข้ามาชี้แจงหรือสอบปากคำาเพิ่มเติมได้ หากเล็งเห็นว่ายังมีบาง

ประเด็นที่ไม่เคลียร์ 

แต่ถ้าหากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีนั้นเพียง

พอดีแล้ว สามารถออกหมายเรียกให้ทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหา

เลยก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการ

ออกหมายเรียกทั้ง 16 คน รวมถึงดีเจแมนและใบเตยมารับ

ทราบข้อหา”

ตัดตอนคำ�สัมภ�ษณ์ม�ให้อ่�นแค่นี้ ก็..ตุ๊มๆ ต่อมๆ 

แล้ว?.

 ใบเตย..ตุ๊มๆ ต่อมๆ?

ร

ป็นอีกหนึ่งน�งเอกที่หล�ยคนต่�งจับต� 

เพราะนานวันฝีไม้ลายมือของ ปูเป้-    

เกศรินทร์ น้อยผึ้ง ยิ่งพัฒนา ล่าสุดกับ

บทบาทสุดท้าทายในละครดรามาเข้มเรื่องบ่วงวิ

มาลา ทางช่อง 7HD เรียกว่าต้องปะทะฝีมือฟาด

ฟันกับนางเอกรุ่นพี่ฝีมือดี เปรี้ยว-ทัศนียา การสม

นุช ชนิดแรงไม่ยั้ง และมีบทหวานๆ ให้ลุ้นกันกับ

พระเอกรุ่นพี่ มิกค์ ทองระย้า 

โดยปูเป้ได้พูดถึงการทำางานในครั้งนี้ว่า 

“ก่อนอื่นเลยเป้ต้องขอขอบคุณแฟนละครมาก

เลยค่ะที่ให้การตอบรับที่ดี ละครออกอากาศไป

ตอนแรกก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับ 

1 เลยทันที พออีพีถัดมาก็ยังติดเทรนด์ ก็รู้สึก

หายเหนื่อยค่ะ ส่วนการร่วมงานกับพี่มิกค์ (มิกค์ 

ทองระย้า) ถือเป็นครั้งแรกด้วย แถมมีฉากเลิฟ

ซีนอีก แต่พี่มิกค์เขาเป็นคนรีแล็กซ์น่ารักเป็น

กันเอง แรกๆ อาจยังจูนกันไม่ติด แต่พอนานๆ 

ไป ก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น ในเรื่องของการเลิฟ

ซีน เราต่างเริ่มจับทางได้มากขึ้น ปูเป้ว่าฉากแบบ

นี้มันต้องได้รับการยอมรับกันและกันทั้งคู่ถึงจะ

ถ่ายทอดออกมาได้ดี 

ส่วนการร่วมงานกับพี่เปรี้ยว (ทัศนียา การ

สมนุช) เรื่องนี้ต้องฟาดฟัน เชือดเฉือนกันตลอด 

แรกๆ คือไม่กล้าคุยกับพี่เปรี้ยวเลย เพราะพี่เขา

ดูนิ่งๆ แต่พอได้คุยแล้วพี่เขาน่ารักมาก แล้ว

เวลาพี่เปรี้ยวแสดงเป็นอรปรียา ทำาให้ปูเป้

ทึ่งมากๆ เราเชื่อในบทบาทเขาสนิทใจเลย 

เราก็คอยสังเกตว่าพี่เขามีเทคนิคยังไง มี

สมาธิยังไงถึงเล่นออกมาได้ดีขนาดนี้ เรื่องนี้ทั้ง

พี่เปรี้ยวและปูเป้ต่างก็เต็มที่กันมาก ก็อยาก

ให้ดูว่าเราจะสู้กันขนาดไหน

(ถูกมองว่าเป็นนางเอก

ดาวรุ่ง เป็นลูกรัก งานล้นมือ) 

เป้มองว่าทุกคนได้รับความรัก

เหมือนกัน ทุกคนได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่เท่ากันทุกคน แต่

อยู่ที่ว่างานไหนที่จะเหมาะกับ

เรา งานที่ปูเป้ได้รับเป้คิดว่า

ผู้ใหญ่ต้องคิดแล้วว่าเหมาะกับ

เป้นะ แล้วคิดว่าเป้รับมือได้ 

และจะทำาได้ดี ก็เลยมอบหมาย

ให้ เป้ก็เข้ามาวงการ 6 ปีแล้ว

เ

รียกได้ว่�คือสุดยอดก�ร Collab ครั้งยิ่ง

ใหญ่ของ 2 ป๊อปสตาร์ระดับลีเจนแดรี

ต่างยุค “เอลตัน จอห์น” และ “บริตนีย์ 

สเปียร์ส” ที่โคจรมาเจอกันในเพลง “Hold 

Me Closer” ที่เป็นการนำาเพลงฮิตของ “เอล

ตัน จอห์น” อย่าง Tiny Dancer ในออริจินอล

เวอร์ชั่นปล่อยออกมาเมื่อปี 1971 มาดัดแปลงให้

กลายเป็นเพลงแดนซ์มีความโมเดิร์นตอบโจทย์

คนฟังเพลงในยุคปัจจุบัน

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 เมื่อ “เอลตัน 

จอห์น” และ “บริตนีย์ สเปียร์ส” เคยเจอกัน

ครั้งแรกที่งาน 22nd Annual Elton John 

AIDS Foundation Academy Awards 

Viewing Party 

ต่อมาในปี 2015 “บริตนีย์ สเปียร์ส” 

ทวีตข้อความทาง Twitter ว่าชอบเพลง Tiny 

Dancer กลายเป็นการจุดประกายของคอลแล็บ

ครั้งยิ่งใหญ่ 

และเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้ ทั้งคู่ก็

เพิ่งจะได้ทำางานร่วมกัน หลังจากที่ได้ยิน

ไฟล์เสียงแรก “เอลตัน จอห์น” ก็รู้ทันทีว่า

เสียงของ “บริตนีย์ สเปียร์ส” 

จะทำาให้เพลงเวอร์ชั่นใหม่นี้สมบูรณ์

แบบ และก็ได้ติดต่อเธอไปด้วยตัวเอง และ

ด้าน “บริตนีย์ สเปียร์ส” ก็ตอบตกลงใน

ทันที ทำาให้เกิดเพลง “Hold Me Closer” 

ขึ้น 

นอกจากนี้ยังถือเป็นการคัมแบ็ก

ในรอบ 6 ปีของป๊อปสตาร์ “บริตนีย์        

สเปียร์ส” โดยก่อนหน้านี้ “เอลตัน จอห์น” 

ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเพลงของเขายัง

สามารถกลับมาฮิตในปัจจุบันได้ 

กับเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปีที่ผ่าน

มาอย่าง “Cold Heart” ที่ได้ “ดูอ� ลิ

ป�” มาร่วมร้อง และดีเจโปรดิวเซอร์อย่าง 

“PNAU” มาช่วย Remix 

“เอลตัน จอห์น” กล่าวถึงการ

ทำางานร่วมกับ “บริตนีย์ สเปียร์ส” ว่า 

“รู้สึกตื่นเต้นมากที่ ได้ร่วมงานกับบริตนีย์ 

สเปียร์ส เธอคือไอคอนตัวจริง และยังเป็น

หนึ่งในป๊อปสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเสียง

เธอในเพลงนี้ก็น่าทึ่งมากๆ มันเป็นความ

รู้สึกที่แฮปปี้มากที่พวกเรา

ได้ร่วมกันสร้างผลงานชิ้นนี้

ออกมา” 

ด้าน “บริตนีย์       

สเปียร์ส” กล่าวว่า “ฉันรู้สึก

เป็นเกียรติอย่างมากตอนที่ 

เซอร์เอลตัน จอห์น มาถามฉันว่าอยากร่วมทำา

เพลงที่เรียกได้ว่าเป็น 1 ในเพลงไอคอนิกที่สุด

ของเขา พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและอยากให้แฟนๆ 

ได้ฟังกัน ฉันขอขอบคุณเอลตัน ที่ชวนฉันมา

ร่วมงานด้วย ฉันรู้สึกขอบคุณที่ ได้รับโอกาสใน

การร่วมงานกับศิลปินระดับตำานานอย่าง เอล

ตัน จอห์น”

นี่นับเป็นเพลงแรกของบริตนีย์ นับตั้งแต่

พ้นจากการปกครองทรัพย์สินจากผู้เป็นพ่อ เป็น

เวลานานถึง 13 ปี ที่ศาลตัดสินให้สิ้นสุดไปเมื่อ

ปลายปีที่แล้ว

สเปียร์ส เมื่อวันพุธที่แล้ว เล่าถึงการ

บันทึกเสียงสตูดิโอใหม่ผ่านทางทวิตเตอร์ บอก

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ว่า “เพลงแรกของฉันในรอบ 6 ปี” (ซิงเกิลที่เธอ

ปล่อยออกมาในปี 2020 ถูกบันทึกในช่วงอัลบั้ม 

Glory ปี 2016 ของเธอ)

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ผู้พิพากษาชาว

แคลิฟอร์เนียได้ยุติการเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ของ   

สเปียร์ส ซึ่งเป็นข้อตกลงที่พ่อของเธอและบุคคล

ภายนอกคนอื่นๆ ใช้ควบคุมชีวิตส่วนตัวและ

การเงินของเธอเกือบทั้งหมด บริตนีย์ ซึ่ง

ตกอยู่ภายใต้การปกครองนี้ในปี 2008 หลัง

จากแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ในที่สาธารณะ

หลายอย่าง โต้แย้งในชั้นศาลจนสามารถ

หลุดจากการพิทักษ์ โดยพ่อของเธอได้ใน  

ที่สุด

“หลังจากสิ่งที่ฉันต้องเผชิญ ทำาให้

ฉันรู้สึกกลัวผู้คน กลัวการทำาธุรกิจกับใคร”     

สเปียร์สเขียนบรรยายในบัญชีโซเชียลที่เธอ

ลบไปหลังจากนั้น บอกว่า “พวกเขาทำาร้าย

ฉันจริงๆ การที่ไม่ได้ทำาเพลงอีก ก็เหมือนกับ

การพูดใส่ฉันว่า F___ you 

อย่างไรก็ตาม สเปียร์สภายหลัง

เปลี่ยนใจ และเขียนบอกไปเมื่อพุธที่ผ่านมา

ว่า เธอบอกกับตัวเธอเอง ทุกวันให้ปล่อยผ่านมัน

ไปสำาหรับทุกความขมขื่น และพยายามให้อภัยตัว

เอง ให้อภัยคนอื่นๆ ในสิ่งที่อาจเคยสร้างความ

เจ็บปวดให้.

Interthaipost69@gmail.com

กับผลงานต่างๆ 

ของเป้ทั้งหมดถ้า

รวมละครจักรๆ 

วงศ์ๆ 4 เรื่อง 

แล้วก็มีละคร

ปัจจุบัน ทั้งคุณ

หนูเรือนเล็ก ราง

รักพรางใจ ร้อย

ป่า เพลิงเสน่หา  

บ่วงวิมาลา เพลิง

ไพร เรื่องล่าสุดที่

กำาลังถ่ายทำา ก็รวมๆ 

10 เรื่องค่ะ

ช่วงนี้จะเห็นเป้

มาเล่นละครปัจจุบันมากขึ้น 

แต่ในส่วนของละครพื้นบ้าน

ก็ไม่ทิ้งค่ะ ล่าสุดก็มีเรื่องพิกุล

ทอง  ต้องบอกว่าเป็นความ

รักความผูกพันและความสุขที่

เป้ได้รับ เป้ไม่

ได้ยึดติดว่าจะ

ต้องเล่นละคร

ค่ายไหน เล่น

กับใคร  บท

อะไร คือเอา

จริงๆ เป้รัก

และเคารพปู่

หรั่ง (ไพรัช 

สังวริบุตร) 

มาก เพราะถ้า

ไม่มีปู่หรั่งก็คงไม่มีเป้อยู่ในวงการนี้ คุณปู่คือคน

ที่ให้ โอกาสเป้คนแรก เป็นทั้งคุณปู่เป็นทั้งครู ให้

โอกาสทุกอย่าง แล้วบทไหนที่คุณปู่อยากให้เล่น

คาแร็กเตอร์แบบไหนหนูก็พร้อม หนูโตมาจากที่

นี่ เรามาจากบ้าน ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนเรา

ก็กลับไปถูก เพราะที่นี่คือบ้าน”

(เรื่องงานรุ่ง ส่วนเรื่องหัวใจ) ความรัก   

เหรอคะ หนูเฉยมากเลย 

อาจด้วยเพราะเราโต

มาแวดล้อมด้วย

ผู้ชายเยอะ  มี

ทั้งพี่ชาย น้อง

ชาย แล้วก็พ่อ 

ก็มีแค่แม่กับ

หนูที่เป็นผู้หญิง 

เราก็เลยรู้สึก

ว่าเราเหมือน

ผู้ชายมาก พอเข้า

วงการบันเทิงมาเจอ

คนหน้าตาดีเราก็เลย

รู้สึกเฉยๆ มันก็เลยรู้สึกว่าหรือเรายังไม่ต้องการ

ความรักจากแฟน เพราะยังไม่รู้สึกตื่นเต้นจาก

ใคร ก็เคยมีคนมาจีบเรา ซึ่งก็ไม่ได้ตัดสัมพันธ์

หรือปิดอะไร แต่เราก็ยังไม่รู้จักใจตัวเองเลย 

ประสบการณ์เรื่องความรักเราก็น้อย ยังไม่ได้รู้

เลยว่าใจเราชอบคนแบบไหนกันแน่ ก็ลองคุยกัน

ไปถ้าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน ทัศนคติไปกันไม่ได้ก็จบ

กันไป เราก็ลดสถานะเหลือแค่เพื่อน คือเราไม่ได้

ปิดกั้นแค่ว่ายังหาไม่เจอว่าแบบไหนคือใช่ ยังรู้สึก

ว่าครอบครัว การงาน การเรียน คือที่หนึ่งค่ะ”.

‘ปูเป้ เกศรินทร์’เปิดหมดเปลือก

ทั้งเรื่องงานสุดปังยันสถานะหัวใจ

สุดยอดการคอลแล็บครั้งยิ่งใหญ่

ของ2ป๊อปสตาร์ตำานานต่างยุค

เอลตัน จอห์นXบริตนีย์ สเปียร์ส

เจอกันครั้งแรกที่งาน 22nd Annual Elton John 

AIDS Foundation Academy Awards Viewing 

Party เมื่อปี 2014



12 ขาวประชาสัมพันธ

บทเพลงชูใจ Season 1    วีระพงษ กังวานนวกุล ผอ.ฝายวิจัยและขับเคล� อนสังคม เปน

ตัวแทน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผูจัดการกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค แถลงขาวเปด

ตัวโครงการ “บทเพลงชูใจ Season 1” บทเพลงเพ� อครอบครัวใหคนในสังคมเห็นถึงคุณคาของ

ความสัมพันธในครอบครัว เพ� อลดความขัดแยง โดยมี 8 ศิลปนช� อดัง รวมถายทอดเร� องราว

ความรัก ผานเสียงรองและดนตรี ที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

พัฒนาระบบ      ดร.วรพนธ คงสิวะพิสิฐ ประธานกรรมการ รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด 

รวมดวย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน และ ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี รวมกันจัดงานสัมมนา 

“โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานสหกรณกรุงเทพ The Development of a Bangkok 

Cooperative Store Management System” พัฒนาระบบสหกรณกรุงเทพทันสมัยเขาถึงผูซื้อ

ใหมากขึ้น โดยมี ดร.พีระพันธ เหมะรัต ประธานที่ปรึกษารานสหกรณกรุงเทพ มารวมดวย ที่ 

รานสหกรณกรุงเทพ ปนเกลา

Thailand Phil รวมเทศกาลคลาสิกนานาชาติ ลูบลิยานา ครั้งที่ 70    คุณหญิงปทมา 

ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการวงดุริยางคฟลฮาร โมนิกแหงประเทศไทย รวมแถลงขาว 

การเดินทางของดุริยางคฟลฮาร โมนิกแหงประเทศไทย หรือ Thailand Phi เพ� อรวมแสดงใน

งานเทศกาลดนตรีลูบลิยานาครั้งที่ 70 ประเทศสโลวีเนีย ครั้งแรกของวงดนตรีคลาสิกไทย ที่

ไดรับเชิญ พรอมทัวรคอนเสิรตในยุโรประหวางวันท่ี 27 ส.ค.-2 ก.ย. โดยมี ดร.ณรงค ปรางคเจริญ 

ศิลปนศิลปาธร คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล รวมดวย ที่โรงแรมอโนมา

แกรนด กรุงเทพฯ

ขอเชิญรวมงาน “Care Asia 2022” รวมสินคานวัตกรรมเพ� อสุขภาพและความเปนอยูอยางครบวงจรแหงเอเชีย

1-4 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล EH 101

“Care Asia 2022” งานแสดงสินคานวัตกรรมท่ีตอบโจทย

ความตองการดานการดูแลสุขภาพ และความเปนอยูอยางครบ

วงจรแหงเอเชีย ขอเชิญชวนผูสนใจเขารวมชมสินคา บริการ 

และนวัตกรรมเพ� อการดูแลสุขภาพ จากผูประกอบการกวา 250 

บริษัท โดยเนนสินคาและบริการที่ตอบโจทยเทรนด Self-Care 

หรือการดูแลสุขภาพดวยตัวเอง โดยพบวาผูคนหลีกเลี่ยงการเขา

โรงพยาบาลกันมากขึ้นเพราะรูสึกวาเสี่ยงตอการติดเชื้อ และ

การพบแพทยเพ� อรักษาโรคนั้นเสียคาใชจายเกินความจําเปน 

ไมตอบโจทยสําหรับการลงทุนดูแลสุขภาพในระยะยาว รวมไปถึง

พฤติกรรมผูบริโภคสวนหนึ่งที่เปลี่ยนเปนการทํางานที่บาน เม� อ

ตองอยูบานนาน ๆ  อาจจะรูสึกกดดัน กังวล และหมดไฟ จึงเสาะหา

การดูแลสุขภาพที่เริ่มทําไดดวยตนเอง

ภายในงาน จึงไดรวบรวมสินคาและบริการเพ� อตอบโจทย

เทรนด Self-Care หรือการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ใหแกคน

ทุกเพศทุกวัยท่ีหันมาใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพมากกวาเดิม 

อาทิ เกาอี้นวดเพ� อสุขภาพขนาดใหญ จากเทเบิ้ลส มาสเตอร 

เหมาะสําหรับผูที่ตองการเพิ่มความผอนคลายใหคอ ไหล และ

ดวงตา ที่นอนพ็อคเก็ตสปริง แอนตี้ ไวรัส จาก Sleepen ชวย

ใหการนอนหลับดีขึ้น ไรซึ่งการรบกวนจากไรฝุน เชื้อไวรัสหรือ 

แบคทีเรีย และไมสงแรงสะเทือนเม� อผูนอนเคียงขางขยับตัว 

ตูอบซาวดนาระบบฟารอินฟราเรด จาก SG Deluxe เหมาะ

สําหรับผูที่ตองการดูแลสุขภาพและความงาม ที่ใชงานไดสะดวก

ในพื้นที่จํากัด อาหารเสริมพรีไบโอติกส จาก Everluck เพราะ

สุขภาพที่ดีเริ่มที่ลําไส เคร� องฟอกอากาศ Andes Bio Micron จาก 

Bridge Integration ผลิตภัณฑอาหารเสริม

เพ� อสุขภาพแบรนดดัง จาก Nova Organic, 

วีลแชร ไฟฟาขึ้นลงรถยนต จาก NR Auto-

seats

นอกจากนี้ ยังมีที่นอนลดแรงกดทับ

สําหรับผูปวยแผลกดทับ หมอนยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย หรือชุด Scrub สําหรับบุคลากร

ทางการแพทยที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล โดย 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดาน 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม เตรียม

ขนทัพสินคาคุณภาพจากผูประกอบการที่

ผานการคัดเลือกจาก “กิจกรรมสงเสริม

ตลาดสินคาธุรกิจบริการสุขภาพและสินคา

ศักยภาพ ภายใต โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางมูลคาเช� อมโยงการคาอนุภาค ภาคเหนือ” 

กวา 20 ราย ไมวาจะเปนสิ่งของ เคร� องใช 

อาหาร และไลฟสไตลตาง ๆ เปนตน

พ บ กั บ กิ จ ก ร ร ม สั ม ม น า ที่ เ ป น

ประโยชนทั้งตอการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล

และการตอยอดทางธุรกิจรับการเติบโตของ

ตลาด Wellness ในอนาคต อาทิ เจาะลึก

แผนเกษียณ เกษียณไดตองวางแผนอยางไร, 

จัดพอรตลงทุนใหเหมาะสมกับเปาหมาย 

และ วางแผนการเงินอยางไร ใหไดมากกวา

ผลตอบแทน โดย นายมงคล ลุสัมฤทธิ์ CEO 

WDC Group นายกสมาคมผูบริหารธุรกิจ

ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน, ชะลอวัย

ไมใหแก โอกาสธุรกิจเวลเนสไทยสูกระแสโลก 

โดย ผศ.นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ สูติ

นรีแพทย โรงพยาบาลบํารุงราษฏร, LONG 

COVID หลังหายแลวดูแลอยางไร และฝดาษ

ลิงหรือ Monkeypox โรคระบาดใหมที่ไมควร

มองขาม โดย นพ.ธาณินทร เจียมจันทรคุปต 

อายุรแพทย โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลปยะเวท 

ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีที่น�า

สนใจ อาทิ อยากสวยแลวปง ตองเฮงสวย

รวยปง ตามหลักโหราศาสตรจีนโบราณปาจ� อ 

โหงวเฮง โดย อ.ตงฟางซินแส นางพญาโหง

วเฮง, เปนเจาของ Lifestyle ที่ดี คือทางรอด

ไมใชทางเลือก โดย หวานหวาน-อรุณณภา 

พาณิชจรูญ นางฟานักปนแหงวงการบันเทิง, 

เสริมดวง เสริมโชคลาภ เสริมบารมี สุดปง! 

ดวยศาสตรฮวงจุย แซกี เตามังกร โดยหมอ

ชาง-ทศพร ศรีตุลา, เคล็ด (ไมลับ) เลนไลน 

ใหเพ� อนท่ึง โดย นางสาวสุธีรา จําลองศุภลักษณ, 

งานเปดตัวการแขงขันไทยเทสเทอราป 

ชาเลนจ ครั้งที่ 2 (Thai Taste Therapy 

Challenge Episode 2) โชวการทําอาหาร

จากผูชนะการแขงขันครั้งแรก, กิจกรรมพิเศษ

จากมิสแกรนดไทยแลนด 2022 ในวันที่ 2 

กันยายน และ มินิคอนเสิรตจาก ตุก วิยะดา, 

ยิ่งยง ยอดบัวงาม วันที่ 3-4 กันยายน 

เปนตน

พิเศษเฉพาะผูเขารวมงาน Care Asia 

2022 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร

เนชั่นแนล โรงพยาบาลปยะเวท และสถาบัน

สุขภาพและความงามตรัยญา จัดใหบริการ

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 (โมเดอรนา) ฟรี 

สําหรับบุคคลทั่วไป และกลุม 608 จํานวน 

200 ทานตอวัน (ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลวงหนา

ไดที่ https://bit.ly/3pskbJ4) บริการฉีดวัคซีน

ไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ ราคาพิเศษ 550 

บาท และบริการตรวจคล� นไฟฟาหัวใจ  EKG 

(ฟรี) บริษัท โนวา ออรแกนิค จํากัด (มหาชน) 

เปดรับสมัครผูสูงอายุเขาทํางานในตําแหน�ง 

Call Center และสามารถลงทะเบียนเขาชม

ลวงหนาที่ https://bit.ly/3HFSIfp รับฟรี ของ

ที่ระลึกและสิทธิพิเศษมากมายภายในงาน

หามพลาด! งาน “Care Asia 2022” 

งานแฟรเพ� อคนที่คุณแคร ในระหวางวันที่ 

1 – 4 กันยายน เวลา 10.00 – 20.00 น. 

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา (BITEC บางนา) ฮอลล EH 101 จัด

โดย บริษัท เบสท ออรกาไนเซอร จํากัด รวม

กับ บริษัท เวิลดเด็กซ จี .อี .ซี จํากัด ติดตาม

ขอมูลไดที่ https://www.facebook.com/

CAREASIA2022

คดีหมายเลขดําที่  ผบ๓๐๐๖/๒๕๖๐

 นางสาวอรกัลยา พุมพึ่ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน  โจทก

ระหวาง

 บริษัท วิซารด โซลูชั่น จํากัด จําเลย

 ขาพเจา (๑) นางสาวอรกัลยา พุมพึ่ง, (๒) นางกัลยทรรศน ติ้งหวัง โจทก

อยูบานเลขที่ (๑) ๗๘/๑, (๒) ๕๔๗ หมูที่ (๑) ๖, (๒) ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - 

ตําบล (๑) บางพูน , (๒) ละงู อําเภอ (๑) เมืองปทุมธานี , (๒) ละงู จังหวัด (๑) ปทุมธานี, 

(๒)สตูล รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส - 

 ขาพเจา นายสิษฐวัศ ภาคินสกุลพัฒน ทนายโจทก

อยูบานเลขที่ ๙๘/๖๐ หมูที่ ๑ ถนน ราชพฤกษ ตรอก/ซอย - ตําบล/แขวง ออมเกร็ด 

อําเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส - 

 ขาพเจา บริษัท วิซารด โซลูชั่น จํากัด จําเลย

อยูบานเลขที่ ๑๐๙๑/๒๔๑ หมูที่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม ตรอก/ซอย เพชรบุรี ๓๕ ใกล

เคียงอาคารซิตี้ลิงค ตําบล/แขวง มักกะสัน อําเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส - 

 คดีนี้ โจทกทั้งสองย� นคําฟองวา จําเลยซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจจําหน�ายกระทะ 

โดยใชช� อสินคาวา “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)” เพ� อจําหน�ายใหแกผูบริโภคทั่วไป 

ดวยการ โฆษณาและจําหน�ายสินคาของจําเลยทางส� อโฆษณาทางชองโทรทัศน ส� อสังคม

ออนไลน เฟสบุค และอ� นๆ ได โฆษณาชวนเช� อในลักษณะเชิญชวนใหผูบริโภคทั่วไปเกิด

ความเช� อถือวาผลิตภัณฑของจําเลยเปนกระทะไมใชน้ํามัน ทําอาหารไมติดกระทะ ราคา

ถูก เหมาะสําหรับทําอาหารคลีน หรืออาหารเพ� อสุขภาพ

 เปนกระทะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)” 

มี ๒ รุน คือ กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุนไดมอนดซีรีย (DIAMOND SERIES) 

และ กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุน โกลซีรีย (GOLD SERIES) เม� อวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โจทกที่ ๑ ไดซื้อกระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุนไดมอนดซีรีย 

(DIAMOND SERIES) ของจําเลย ราคา ๓,๙๐๐ บาท และเม� อประมาณเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙ โจทกที่ ๒ ไดซื้อกระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุน โกลซีรีย (GOLD SERIES) 

ของจําเลย ราคา ๓,๓๐๐ บาท เม� อโจทกทั้งสองไดรับสินคาและไดใชกระทะโคเรียคิง 

(KOREA KING) ของจําเลย ไมเปนไปตามที่จําเลยโฆษณา ตอมาเม� อประมาณเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ โจทกทั้งสองทราบวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

(สคบ.) ไดมีคําสั่งใหจําเลยยุติโฆษณา กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) ทางส� อตางๆ ใน

ทันที เน� องจากมีการตรวจพิสูจนคุณสมบัติสินคาของจําเลยแลวปรากฏวาไมเปนไปตามที่

จําเลยมีการโฆษณาจําหน�ายสินคาให โจทกทั้งสอง และผูบริโภครายอ� นทั้งหมด การกระ

ทําของจําเลยเปนการละเมิดสิทธิผูบริโภคแกโจทกทั้งสอง ทําให โจทกทั้งสองไดรับความ

เสียหาย จากการโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง และสินคาไมเปนไปตามที่โฆษณาขัด

ตอพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย 

 จึงประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบวา ศาลมีคําสั่งอนุญาตให โจทกทั้งสอง

ดําเนินคดี แบบกลุม เม� อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และนัดพรอมเพ� อไกลเกลี่ย ตรวจ

พยานหลักฐาน กําหนดประเด็นขอพิพาท กําหนดขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการดําเนิน

คดีแบบกลุม ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬ�กา

 สมาชิกกลุมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมได โดยแจงความประสงค

เปนหนังสือ ตอศาลภายใน ๔๕ วัน นับแตวันทราบคําบอกกลาวคําสั่งอนุญาตใหดําเนิน

คดีแบบกลุม ซึ่งจะถือวาพนจากการเปนสมาชิกกลุมนับตั้งแตวันที่แจงความประสงคตอ

ศาล หากพนระยะเวลาแลวจะไมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดอีกเวนแตศาล

มีคําสั่งอนุญาต และคําพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุม เม� อออกจากการเปน

สมาชิกกลุมแลวจะขอกลับเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือรองสอดอีกไมได และหามมิให

สมาชิกกลุมที่มิไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมย� นฟองจําเลยในเร� องเดียวกันกับที่โจทก

ไดย� นฟอง

 สมาชิกกลุมที่มิไดออกจากสมาชิกกลุมมีสิทธิ ดังนี้ เขาฟงการพิจารณาคดี 

รองขอใหศาล มีคําสั่งวาโจทกไมมีคุณสมบัติสวนไดเสีย รวมตลอดทั้งการไดมาซึ่งสิทธิ

การเปนสมาชิกกลุมโดยสุจริต ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดถายสําเนาเอกสารในสํานวน

ความ จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุม หากปรากฏวาใน

ระหวางการพิจารณาทนายฝายโจทกไมสามารถดําเนินคดี แบบกลุม รองขอเขาแทนที่

โจทก คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทก การถอนฟอง การตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความและการตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาดตรวจและโต

แยงคําขอรับชําระหนี้

ประกาศศาลแพง

เร� อง  คําบอกกลาวคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

 

เคร� องกระดาษ และเคร� องแกว โดยใชนัก

พัฒนา 1 คน ตอ 1 ผูประกอบการ มาจับคูกัน

พัฒนาชิ้นงานใหตอบโจทยกลุมผูซื้อมากขึ้น 

แตยังคงคํานึงถึงเทคนิคเชิงชางดั้งเดิมไว 

และผสมผสานกับเทคโนโลยีหรือวัสดุใหม ๆ 

หรือการพัฒนาลวดลาย รูปแบบใหมีความ

รวมสมัย เพ� อสงเสริมใหเกิดประโยชนใชสอย 

รวมถึงยังเปนการสืบสานภูมิปญญาเชิงชาง 

และถายทอดสูคนรุนใหมใหเกิดแรงบันดาลใจ

ในการอนุรักษงานศิลปหัตถกรรมไทยตอไป

พาณิชย หนุน sacit ใชแนวคิด Crafts Design Matching 

พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย ตอบโจทยการใชงานคนรุนใหม

กระทรวงพาณิชย เดินหนาพัฒนา

คุณภาพงานศิลปหัตถกรรมไทย ชูแนวคิด 

Crafts Design Matching สรางมูลคาเพิ่ม

ใหงานศิลปหัตถกรรมไทยตอบโจทยความ

ตองการตลาดยุคใหม พัฒนาศักยภาพชางฝมือ 

เสริมทักษะความคิดสรางสรรค ตอยอดงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยไดอยางยั่งยืน

นายสินิตย เลิศไกร รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา จาก

กระแสความต� นตัวของโลกยุคปจจุบันกับงาน

ศิลปหัตถกรรม กระทรวงพาณิชย จึงเห็นถึง

ความสําคัญและเดินหนาสงเสริมและพัฒนา

งานศิลปหัตถกรรมไทยอยางสรางสรรคและ

พรอมสนับสนุนผูประกอบการใหมีศักยภาพ 

สามารถแขงขันไดในตลาดสากล ซึ่งจะชวย

สรางมูลคาเพิ่มใหกับงานศิลปหัตถกรรมไทย 

ดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ 

ทั้งไอเดียและดีไซนจะถูกหลอมรวมเขาไปใน

ชิ้นงาน สรางสรรครูปแบบไรขีดจํากัดเพ� อ

รองรับความตองการของลูกคาในหลากหลาย

กลุมมากขึ้น

รมช.พาณิชย กลาวเพิ่มเติมวา ที่

ผานมาไดมอบหมายสถาบันสงเสริมศิลป

หัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) หรือ sacit 

ใหดําเนินการยกระดับคุณคาและเพิ่มมูลคา

ใหกับงานศิลปหัตถกรรมไทย ดวยการประยุกต

นํานวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนามา

ผสมผสานในงานศิลปหัตถกรรมไทย เพิ่ม

ฟงกชั่นการใชงาน เพ� อใหไดผลิตภัณฑที่มี

คุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น ชวยลดตนทุนในการผลิต 

การรับรองมาตรฐานใหกับงานศิลปหัตถกรรมไทย 

การสรางสรรคการออกแบบใหทันสมัย มีรูปแบบ

ที่สอดคลองกับตลาดเปาหมายทั้งในและ

ตางประเทศ สามารถสรางเอกลักษณใหสินคา

โดดเดน ตลอดจนสรางรายไดใหชุมชนและ

เพิ่มชองทางการตลาดไดอยางยั่งยืน ถือเปน

การชวยขับเคล� อนเศรษฐกิจใหขยายตัวมาก

ขึ้นอีกดวย

ดานนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

กลาวเสริมวา ในขณะนี้ sacit ไดนําแนวคิด 

Crafts Design Matching มาใชเปนแนวทาง

ในการสงเสริมและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย 

ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม

ไทยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบัน (SACIT 

Concept 2022) เพ� อใหกระบวนการพัฒนา

คุณภาพของงานศิลปหัตถกรรมไทยเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ

ของตลาด ซึ่ง sacit จะทําหนาที่เปน Match 

Maker จับคูและประสานการทํางานระหวาง

กลุมผูประกอบงานศิลปหัตถกรรมไทย ท้ังครูศิลป

ของแผนดิน ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาท

ชางศิลปหัตถกรรม ชางชุมชนหัตถกรรม 

เครือขายภาคเอกชน และนักออกแบบ ครอบคลุม

งาน 8 ประเภท คือ เคร� องไม เคร� องจักสาน 

เคร� องดิน เคร� องทอ (ผา) เคร� องโลหะ เคร� องหนัง 

นายสินิตย เลิศไกร
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายวัชรพงษ แกวหอม รองอธิบดี

กรมหมอนไหม รวมงาน “ภูษาศิลป จาก

ทองถิ่นสูสากล” พรอมรับมอบโลหน�วยงาน

สนับสนุน จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงวัฒนธรรม ณ รอยัล พารากอน 

ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน 

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และเปนการรณรงค

สงเสริมการใชผาไทย ซึ่งกําหนดใหวันท่ี 12 

สิงหาคมของทุกป เปนวันผาไทยแหงชาติ

ทั้งนี้  กรมหมอนไหมได

รวมจัดนิทรรศการ “ผาไหมไทย

รวมสมัย จากทองถ่ินไทยสูสากล”

โดยนําเสนอผาไหมตรานกยูง

พระราชทาน  ซึ่งสมเด็จพระ

บรมราชชนนีพันปหลวง ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระ

ราชทานสัญลักษณนกยูงไทย 

ให้ เป็น เครื่ องหมายรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย 

จํานวน 4 ชนิด ประกอบดวย 

ตรานกยูงพระราชทานสีทอง 

กรมหมอนไหมรวมแสดงนิทรรศการ 
“ผาไหมไทยรวมสมัย จากทองถิ่นไทยสูสากล” ในงาน “ภูษาศิลป จากทองถิ่นสูสากล” 

สีเงิน สีน้ําเงิน และสีเขียว โดยกรมฯ ได

ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

เม� อวันที่ 16 ก.พ. 2547 เพ� อเผยแพร

ประชาสัมพันธ์ เครื่ องหมายตรานกยู ง

พระราชทานใหเปนที่รูจักไปทั่วโลก ปองกัน

การจดทะเบียนเคร� องหมายการคาซ้ํา ตลอด

จนเพ� อเพิ่มมูลคาและสรางความมั่นใจใหกับ

ผูบริโภค ซึ่งกรมฯ ไดดําเนินการจดทะเบียน

เคร� องหมายรับรองฯ ในตางประเทศอีก

35 ประเทศ ไดแก กลุมประเทศสหภาพ

ยุโรป จีน นอรเวย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร อังกฤษ อินเดีย ฮองกง และญี่ปุน

ในงานนี้ กรมหมอนไหมไดบูรณาการ

รวมกับผูประกอบการผาไหม ในการแสดงผา

ไหมทอยกดอก “ลายหงสในโคมและดอกไม

นานาพรรณ” จากรานชนกฝายแพรไหม ซึ่ง

ไดรับเคร� องหมายรับรองมาตรฐานตรานกยูง

พระราชทานสีเขียว ที่มีแรงบันดาลใจจาก

ความตองการสรางสรรคงานผาลายหงส

ในโคม ที่เปนลวดลายประจํา จ.เชียงใหม 

และต้องการแก้ปัญหาตามความเชื่อที่ห้าม

ผูหญิงเขาพื้นที่ของพระธาตุเจดีย เน� องจาก

จะทําให้อาคมในสถานที่ดังกล่าวเสื่อมไม่

สามารถปกปองรักษาปูชนียสถานหรือวัตถุ

ไดอีกตอไป การทอผาใหเปนลายโคมและ

ลายหงส เปรียบเสมือนสวนสําคัญที่อยูใน

พระธาตุเจดีย หรือการทอผาลายดอกไม 

คลายเปนดอกไมใชเปนเคร� องสักการะพระ

ธาตุเจดีย ซึ่งการที่ผูหญิงไดสวมใสผาทอที่มี

ลวดลายดังกลาว เสมือนไดเขาไปกราบไหว

พระสารีริกธาตุดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังมี

การแสดง “ผาไหมลายนาคตนสน” จากราน

คุณนายไหมไทย ซึ่งยอมดวยสีธรรมชาติ ได

รับความสนใจจากผูที่เขาชมนิทรรศการเปน

อยางมาก

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือหน�วยงานเอกชน รณรงคเร� องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่

ถูกวิธี    บุญชัย กอเกียรติพิทักษ ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทน

พนักงานจากโรงงานพระประแดง ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมี

คุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ เขารวมโครงการ AIS 

E-waste กับหน�วยงานเอกชน รณรงคการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสที่ถูกวิธีและยั่งยืน บริษัทฯ

ไดจัดเตรียมจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสในโรงงานพระประแดง โรงงานนครหลวง และ

สํานักงานใหญ ปจจุบันสามารถรวบรวมและสงมอบขยะอิเล็กทรอนิกสไดจํานวน 479 ชิ้น 

โดยบริษัทฯใหความสําคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่ถูกวิธี และมุงหวังที่จะเปนสวน

หนึ่งในการชวยลดขยะตกคางและลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมในอนาคต

เม� อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 

นายสิงหชัย ทนินซอน อัยการสูงสุด (อสส.) 

เปนประธานพิธีเปดอาคารสํานักงานอัยการ

สูงสุด ถนนบรมราชชนนี เลขที่ 73/1 ถนน

บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัช

มงคลมุนี เปนประธานฝายสงฆ และพระสงฆ

จากวัดกาญจนสิงหาสน จํานวน 9 รูป รวม

ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี ศ.พิเศษ อรรถพล 

ใหญสวาง อดีตอัยการสูงสุดผูกอตั้งอัยการ

สํานักงานการสอบสวน เขารวมพิธี

จากนั้นเวลา 09.59 น. สมเด็จพระ

มหารัชมงคลมุนี และอัยการสูงสุด ไดไปยัง

บริเวณหนาอาคารสํานักงานอัยการสูงสุด 

อาคารถนนบรมราชชนนี เพ� อรวมกันกดปุม

เปดผาแพรคลุมปายอาคาร โดยมีคณะผูบริหาร

จากหน�วยงานตาง ๆ ผูบริหารสํานักงาน

อัยการสูงสุด ขาราชการฝายอัยการ และ

บุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดเขารวมพิธีฯ 

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีไดปะ

พรมน้ําพระพุทธมนตเพ� อความเปนสิริมงคล

ใหแกขาราชการฝายอัยการ และบุคลากรที่

ปฏิบัติราชการประจําอาคารดังกลาว

โดยนายสิงหชัย  ทนินซอนอัยการสูงสุด 

กลาววา วันนี้เปนพิธีเปดสํานักงานอัยการ

สูงสุดตล่ิงชัน ซ่ึงในปจจุบันน้ีสํานักงานอัยการ

สูงสุดของเราไดมีสํานักงานอัยการสอบสวน

ขึ้นมาเเละเพ� อใหสํานักงานการสอบสวนของ

อัยการไดมีสํานักงานที่เปนเอกเทศเพ� อความ

คลองตัวในการทํางานซึ่งเปนการสนับสนุน

กาสอบสวนใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ

สะดวกแกประชาชนที่เขามารับบริการ ซึ่ง

เปนเบื้องตนของการอํานวยความยุติธรรม 

จึ งมี การสร้ า งพื้ นที่ เพื่ อ ให้บุ คลากรขอ 

สํานักงานอัยการสอบสวนไดใชในการทํางาน

ในดานการสอบสวนซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจ

ในการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงาน

อัยการสูงสุด โดยในอาคารน้ีนอกจากสํานักงาน

การสอบสวนของอัยการแลวก็ยังมีสํานักงาน

บังคับคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยใน

เร็วนี้อาคาร เเหงนี้ก็จะมีสํานักงานอัยการ

ปราบปรามทุจริตฯมาอยู ในอาคารนี้ดวย

เนื่องจากอาคารนี้อยู่ ใกล้กับศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ดานศ.พิเศษ อรรถพล อดีตอัยการ

สูงสุด กลาววาตอนที่สอนหนังสือ รูวาอัยการ

สากลในตางประเทศ อยางประเทศอังกฤษน้ัน 

ผูที่มีอํ านาจฟองคดีคือพนักงานอัยการ

อัยการสูงสุดเปดที่ทําการสํานักงานอัยการสูงสุด ตลิ่งชัน

สําหรับงานที่ทําการอัยการสอบสวน สนับสนุนการสอบสวนคดีใหมีประสิทธิภาพเกิดความเปน

อยางเดียว ผูเสียหายฟองไมได เเตของ

ประเทศไทยเราฟองได ซึ่งตามปกติอัยการ

จะมีอํานาจ3 อยางคือ 1.สอบสวนฟองรอง 

2.ดําเนินคดีในศาล และ 3. บังคับคดี เเต

ในประเทศไทยเดิมอัยการมีอํานาจสอบสวน

เฉพาะตัวอัยการสูงสุดในความผิดนอกราช

อาณาจักร อัยการท่ัวไปจึงมีอํานาจแคฟองรอง

คดีอยางเดียว  ซ่ึงตนมองวาถาอัยการมีอํานาจ

สอบสวนแลวคดีจะไดไมมีแพะ และอัยการ

ควรจะมีอํานาจสอบสวนในการเขาไปรวม

สอบสวนกับพนักงานสอบสวนหรือใหคํา

แนะนําหรือคําปรึกษาได จนเม� อป 2547 มีพ.ร.บ.

สอบสวนคดีพิเศษ เราพยามผลักดันใหอัยการ

ไปนั่งรวมสอบสวนซึ่งก็ไดเฉพาะคดีพิเศษ

เทาน้ัน คร้ันพอตนไดเปนอัยการสูงสุดจึงเสนอ

ใหมีการตั้งสํานักงานการสอบสวนในวันที่  

1 ต.ค. 56 เพราะถามีสํานักงานการสอบสวน

เต็มรูปแบบจะเปนประโยชนกับประชาชน

SMILEYHOUND INNERWEAR จัดโปรพิเศษ ลด 25%      

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร มอบดอกไมแสดงความยินดี CAT ON THE ROOF เปดสาขาใหมชั้น 2 

โซน B     วิศาล สิปยารักษ ประธานเจาหนาที่บริหารสายบริหารพื้นที่เชาและผูเชาสัมพันธ 

บริษัท เอ็ม บี เค  มอบดอกไมแสดงความยินดีแก เฉลิมฉัตร ภูวงศธนารัตน  พรอมดวย 

จิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ ณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล  วิมลธร ปยะนุวัฒนชัย กรรมการบริษัท 

แคท ออน เดอะ รูฟ 2021  เน� องในโอกาสเปดราน CAT ON THE ROOF (Bar & Restaurant) 

สาขาใหม 

นายแพทยสกานต บุนนาค ผูอํานวยการ 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ อินทิรา นาคสกุล 

ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท ไทยวาโก 

อรอนงค ขาวบุบผา ตัวแทน วุฒินันต ภิรมยภักดี 

ผูบริหาร สิงห คอรเปอเรชั่น และอานนท 

สายแสงจันทร สานตอความต้ังใจนุกซ่ี อัญพัชญ 

จัดแถลงขาวคอนเสิรตการกุศล “Rockstar 

Cafe Glamping Day ร็อคสตารพาซิ่ง 

แกลมปงชวยเพ� อน” 4 ภาค 4 จังหวัด ระดม

ทุนซื้ออุปกรณและ

เครื่ อ งมื อแพทย์

ใหกับโรงพยาบาล 

สนับสนุนการรักษา

ผู ป วยมะเร็ ง เต า

นมที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย  ขายบัตร

แลวท่ี ticketmelon.

com ควบคูกิจกรรม 

วาโกแมมโมแกรม

การกุศล เพ� อผูดอย

โอกาสให เ ข าถึ ง

บริ ก า รตรวจคั ด

“ปู แบล็คเฮด” รวมกับ “สิงห คอรเปอเรชั่น” 

และ “วาโก โบวชมพู สูมะเร็งเตานม” สานตอความตั้งใจของนุกซี่  

จัดคอนเสิรตการกุศล ชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานมที่ขาดโอกาส

กรองมะเร็งเตานม พรอมมอบ Wacoal 

Balancing Bra และเตานมเทียม ชวยเติมเต็ม

ผูสูญเสียเตานม เปนการขับเคล� อนพลัง

แหงการใหสรางกําลังใจใหแกผูปวยมะเร็ง

เตานม โดยมีศิลปนรวมงานอาทิ วงแบล็คเฮด, 

อิงค อชิตะ, แน็ป ชนัทธา, ตาร มิสเตอรทีม 

และเป แซ็ก เปนตน งานแถลงขาวจัดขึ้น 

ณ โชว ดีซี ฮอลล ชั้น 6 ศูนยการคา โชว 

ดีซี กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

จัดงาน 4th RSU Interna-

tional Ganesh Chaturthee 

หรือ เทศกาลบูชาพระพิฆเนศ 

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 31 

สิงหาคม เวลา 10.00 น. – 

17.00 น. ณ อาคารพิฆเนศ 

Student Center (อาคาร 6) 

มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใน

งานพบกับพิ ธีบู ชาพระ

พิฆเนศ กิจกรรมเพ� อการ

กุศลและการแสดงตางๆ  

สําหรับผูที่สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดท่ี Mr. Sanjay Kumar 

08-4327-7267

เปดงาน “ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ 20”     สิงหราช 

วงษเสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด 

นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ 20 จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย และองคกรภาคี 

นําครูอาจารย ที่ ไดรับการคัดเลือกลงพื้นที่ทํากิจกรรม ตามรอยเจาหญิงนักพัฒนา ศึกษา

วิถีการทําเกษตรกรรม การลงพื้นที่เพ� อ ”ลงมือทํา” กิจกรรมในโครงการศูนยชัยพัฒนาการ

เกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร โดยมี วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

ทิพยประกันภัย) ดร.ดนัย จันทรเจาฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี อ.อดุลย ดาราธรรม (นายก

สมาคมนักเรียนเกา AFS ประเทศไทย  พรอมดวยผูบริหารจากภาครัฐและเอกชน รวมใหการ

ตอนรับ ณ โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร

ม.รังสิต จัดเทศกาล

บูชาพระพิฆเนศ ครั้งที่ 4

SMILEYHOUND INNERWEAR 

แบรนดกางเกงชั้นใน เครือโอซีซี กรุป 

จัดโปรโมชั่นพิเศษ เม� อซื้อกางเกงชั้นในทรง 

BRIEF หรือ TRUNK เฉพาะรุน SIGNATURE 

LIMITED COLLECTION จํานวน 2 ตัว (คละ

ทรงและสีได) รับสวนลดทันที 25% ลูกคา

สามารถชอปสินคาราคาพิเศษได ตั้งแตวันนี้ 

– 15 กันยายน ณ โรบินสัน พระราม 9, 

โรบินสัน ลาดพราว และโรบินสัน ถลาง 

จ.ภูเก็ต
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14 บทความ-ต่างประเทศ

น้ำ�ท่วมหนักป�กีสถ�นเสียชีวิตทะลุพันร�ย

อิสล�ม�บัด • ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำาท่วมในฤดูมรสุมท่ีมีฝน

ตกชุกตั้งแต่เดือนมิถุนายน ล่าสุดมากถึง 1,033 ราย เอเอฟ

พีรายงานตัวเลขที่ ได้รับการเผยแพร่โดยหน่วยงานจัดการ

ภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ รายงานระบุว่า 

มีผู้เสียชีวิต 119 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เนื่องจาก

ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ เจ้าหน้า                                                                          

ที่กล่าวว่าน้ำาท่วมหนักช่วงมรสุมในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนมากกว่า 33 ล้านคน หรือ 1 ใน 7 ของชาว

ปากีสถานท้ังประเทศ น้ำาท่วมทำาลายหรือสร้างความเสียหาย

ให้กับบ้านเกือบหน่ึงล้านหลัง หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่ง

ชาติกล่าวว่า พืชผลทางการเกษตรเสียหายกว่า 2 ล้าน

เอเคอร์ หรือ 5.06 ล้านไร่ ถนน 3,451 กิโลเมตรถูกทำาลาย 

และสะพาน 149 แห่งถูกน้ำาพัดหายไป

ลิเบียปะทะในเมืองหลวงต�ย 23 ศพ

ตริโปลี • การปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนรัฐบาลลิเบีย

และคู่แข่ง ได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 23 ศพ และสร้าง

ความเสียหายให้กับโรงพยาบาล 6 แห่ง ในกรุงตริโปลี

เมื่อวันเสาร์ ทำาให้เกิดความกลัวว่าวิกฤตทางการเมืองอาจ

ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงถึงกับใช้อาวุธกันรอบใหม่ 

เอเอฟพีรายงานว่ามีการปาระเบิดและยิงต่อสู้กันด้วยปืน

ขนาดเล็กในหลายเขตของเมืองหลวงตลอดช่วงข้ามคืนถึง

วันเสาร์ กระทรวงสาธารณสุขในตริโปลีกล่าวว่า มีผู้เสีย

ชีวิต 23 คน และบาดเจ็บ 140 คน ในการต่อสู้กัน โรง

พยาบาล 6 แห่งถูกโจมตี และรถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึง

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะ 

3 คอมม�นโดดัตช์ โดนยิงเจ็บที่รัฐอินดีแอน�

อัมสเตอร์ดัม • หน่วยคอมมานโดชาวดัตช์ 3 คน ที่อยู่ใน

สหรัฐอเมริการะหว่างการฝึกซ้อม ได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงกัน

ซึ่งเกิดขึ้นที่ด้านนอกของโรงแรมที่พวกเขาพักในเมืองอิน                                                            

เดียนาโพลิส เมืองเอกของรัฐอินดีแอนาเมื่อคืนวันศุกร์ รอย

เตอร์รายงานการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์

ว่า หนึ่งในคอมมานโดที่ถูกยิงอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ตำา 

รวจท้องที่เมืองอินเดียนาโพลิสกำาลังสืบสวนเหตุการณ์นี้ 

แต่ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย กรมตำารวจอินเดียนาโพ

ลิสซึ่งกำาลังดำาเนินการสอบสวนเรื่องนี้ ไม่สามารถให้ความ

เห็นได้ในทันที แต่บอกกับนักข่าวว่า ดูเหมือนว่าจะมีการ

ทะเลาะวิวาทมาก่อนหน้าน้ันจากสถานท่ีอื่น ก่อนมาเกิดเหตุ

ด้านนอกของโรงแรมแฮมป์ตัน อินน์ ในตัวเมืองอินเดียนาโพ

ลิส เมื่อถามว่า คอมมานโดทั้ง 3 คนนั้นมาฝึกกับใคร และ

บุคลากรของสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ 

ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ส่งคำาถามไปยังหน่วย

งานพลเรือนในท้องถิ่น พร้อมเสริมว่า สถานการณ์ดังกล่าว

ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน.

ล�ดหุ้นและก�รเงินของไทยเร�เปิดม�วันจันทร์

นี้จะสะท้อนถึงปฏิกิริยาต่อคำาประกาศ “เขย่า

โลก” ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome 

Powell เมื่อค่ำาวันศุกร์ที่ผ่านมา

เพาเวลล์ชกหมัดตรงว่า “เรายังต้องขึ้นดอกเบี้ยใน

ระดับสูงไปจนกว่าจะสามารถคุมอัตราเงินเฟ้อได้”

และสำาทับว่า “เราจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้จนกว่าภารกิจ

จะเสร็จสิ้น...”

We will keep at it until we are confident the job 

is done

ประโยคนี้นี่แหละที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดเงิน

ตลาดหุ้นทันที

Dow Jones -1,008 จุด หรือ -3.03%

Nasdaq -498 จุด หรือ -3.94%

Bitcoin -1,500 ดอลลาร์ ลงมาเหลือ 20,200 หรือ 

-6.75%

Ethereum -200 ดอลลาร์ ลงมาเหลือ 1,500 หรือ 

-12%

ผู้สันทัดกรณีอย่าง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ถึงกับอุทาน

ว่า

“ระเนระนาด” เลยทีเดียว

ผมย้อนไปฟังคำาปราศรัยของเพาเวลล์ที่ยาว

ประมาณ 10 นาที ที่เมือง Jackson Hole ของรัฐไวโอมิง 

เมื่อค่ำาวันศุกร์เวลาบ้านเราแล้วก็สำาเหนียกได้ทันทีว่า

ครั้งนี้ประธานเฟด “ไม่ล้อเล่น”

แกเปิดมาก็บอกเลยว่า “วันนี้ผมจะพูดกระชับและตรง

จุดเลย”

ว่าแล้วก็ชกเปรี้ยงว่าอัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย

ที่วางไว้ 2% มากนัก

จึงยังต้องเดินหน้าใช้มาตรการเข้มข้นด้านดอกเบ้ียต่อไป

เพราะภารกิจหลักของธนาคารกลางคือการที่จะต้อง 

“รักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า” เอาไว้ให้ได้

ดังนั้น คนอเมริกันก็ต้องเตรียมรับ “ความเจ็บปวด” 

วันนี้ดีกว่าที่จะเจอกับ “ความเจ็บปวดหนักกว่านี้” ในวันข้าง

หน้า

ซึ่งตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนักลงทุนเดิมที่

เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มลงมาให้เห็น 1 เดือนแล้ว 

ที่นักลงทุนแอบหวังคือ ดอกเบี้ยจะขึ้นไปไม่มาก 

แค่ 3.66% ก็จะน่าจะจบ

ดอกเบี้ยก็น่าจะลดได้ในช่วงกลางปี

แต่เพาเวลล์ประกาศเมื่อค่ำาวันศุกร์ว่า ประเด็นที่คณะ

กรรมการนโยบายการเงินสหรัฐมุ่งมองอยู่ก็คือ เอาเงินเฟ้อลงมา

ที่ 2% ให้จงได้

โดยเน้นว่าหน้าที่หลักของเฟดคือ ต้องสยบเงินเฟ้อให้ได้ 

ถ้าทำาไม่สำาเร็จ เศรษฐกิจก็จะไม่สามารถขยายตัวอย่างถูก

ต้องเหมาะสม

และยอมรับว่าการเอาเงินเฟ้อกลับเข้าเป้า “ต้องใช้เวลา”

และต้องใช้นโยบายที่ “เข้มข้น” เข้าจัดการ

อีกทั้งยังยอมรับด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่า ถ้าไม่สามารถ

เอาเงินเฟ้อลงได้ เศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำากว่าปกติ

ปัญหาที่ตามมาก็คือ คนต้องตกงาน ธุรกิจต้องปิด และ

ประชาชนจำานวนไม่น้อยก็ไม่สามารถจ่ายหนี้ ได้

เขาบอกว่า ณ ตอนน้ีตลาดแรงงานอเมริกันยังแข็งแกร่งมาก 

เงินเฟ้อกำาลังกระจายไปภาคส่วนต่างๆ

ที่เป็นอัตราเงินเฟ้อลดลงบ้างในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอาจ

เป็นข่าวดี แต่ยังไม่พอ 

เขาบอกกว่าเฟดจะปรับดอกเบี้ยไประดับที่เข้มข้นเพื่อ

ชะลอเศรษฐกิจลงมา

ระดับปัจจุบันที่ 2.25-2.5% เป็นระดับที่เรียกว่า Neutral 

rate คือระดับกลางๆ

แต่เฟดยังไม่อาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้ ได้

จึงคาดเดากันว่า โดยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งหน้าในเดือน

กันยายนนั้นอาจจะเป็น .75% อีกครั้ง

และเขาก็ยอมรับว่า การที่จะเอาเงินเฟ้อลงมาถึงระดับ

ที่น่าพอใจนั้น เฟดอาจต้อง “คงดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลาที่

นานพอควร” 

โดยอ้างบทเรียนในอดีตว่า การลดลงเร็วเกินไป เชื้อ

เงินเฟ้อจะไม่ตาย และจะเกิดปัญหาอีกรอบได้

เพาเวลล์บอกว่า สิ่งที่กรรมการคิด หารือแนวทางจัดการ

เงินเฟ้อ ตั้งอยู่บนบทเรียนสำาคัญจากอดีต 3 เรื่อง

เรื่องที่หนึ่งคือ เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางในการ

จัดการเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางมีเครื่องมือในการสู้ศึกเช่นนี้ที่เคยใช้ได้

ผลมาในอดีต

ดังนั้น รอบนี้ก็ “ต้องเอาเงินเฟ้อลงมาให้ได้ อย่างไม่มี

เงื่อนไขใดๆ” 

เรื่องท่ีสองคือ การคาดการณ์เงินเฟ้อของทุกคนสำาคัญมาก

ในช่วง 1970 เงินเฟ้อสูง คนเคยชิน 

ยิ่งเฟ้อ ก็ยิ่งเอามาใช้ในการปรับขึ้นราคาสินค้า เงิน

เดือน

“แต่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือในช่วงนี้ เงินเฟ้ออยู่ในใจ

ทุกคน 

ยิ่งปล่อยไว้นาน เงินเฟ้อก็จะสามารถฝังรากลึก ต่อ 

ยอดตัวเองได้”

เรื่องที่สาม เขาเน้นว่าเฟดต้องไม่ลังเล เพราะอดีต

สอนว่ายิ่งช้า ยิ่งเสียหาย

เราต้องมุ่งมั่นในการสู้ศึกครั้งนี้ เพื่อจะไม่พลาดเหมือน

ในอดีต

เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย “ให้แรงพอ” และ “เร็วพอ” เพื่อ

จัดการเงินเฟ้อ

ตอนหนึ่งเพาเวลล์บอกว่า แม้ปัญหาเงินเฟ้อจะเป็น

เรื่องระดับโลก และบางประเทศมีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า

สหรัฐฯ ด้วยซ้ำา 

แต่อีกสาเหตุหนึ่งของอเมริกาคือ เรื่องของอุปสงค์และ

อุปทานในอเมริกาเองไม่ได้ดุลที่ถูกต้อง

“เราจึงไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำาอะไรที่เข้มข้นอย่าง

จริงจัง”

ฟังดูแล้วจะเห็นว่าศึกสงครามกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 

นั้นหนักไม่น้อยไปกว่าการต้องช่วยยูเครนรบกับรัสเซีย และ

ต้องเผชิญหน้ากับจีนกรณีไต้หวันเลย

เผลอๆ สำาหรับประธานาธิบดีโจ ไบเดน แล้วสงคราม

กับเงินเฟ้อในประเทศจะหนักกว่าสงครามใดๆ ทั้งสิ้น

เพราะมันหมายถึงผลกระทบต่อความนิยมชมชอบของ

ประชาชนคนอเมริกันต่อตัวเขาและพรรคเดโมแครต

ที่กำาลังต้องเผชิญกับการเลือกตั้งกลางปีในปลายปีนี้

อย่างสาหัสสากรรจ์ด้วย!.

ต

เรือรบมะกันเข้าช่องแคบไต้หวัน
วอชิงตัน • เรือล�ดตระเวนติดอ�วุธนำ�วิถี 2 ลำ�ของกองทัพเรือ

สหรัฐ แล่นผ่�นน่�นน้ำ�ส�กลในช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอ�ทิตย์ 

เป็นก�รส่งเรือรบเข้�สู่ช่องแคบไต้หวันครั้งแรกของกองทัพเรือ

สหรัฐหลังก�รเยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประธ�นสภ�ผู้แทน

ร�ษฎรสหรัฐ เมื่อต้นเดือนสิงห�คม ด้�นกองทัพจีนระบุเฝ้�ติดต�ม

และเตือนเรือรบสหรัฐ

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                  

งานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหา                                           

คม 2565 ว่า กองเรือที่ 7 ของ 

กองทัพเรือสหรัฐแถลงว่า เรือ

ลาดตระเวนติดอาวุธนำาวิถีชั้น

ติคอนเดอโรกา 2 ลำา คือ เรือ

ยูเอสเอส แอนทีทัม และเรือ

ยูเอสเอส แชนเซลเลอร์ส์วิลล์ 

แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อ

วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นปฏิบัติการ

ตามปกติ ซึ่งใช้เวลาราว 8 ถึง 

12 ชั่วโมง จึงเสร็จสิ้นภารกิจ 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เรือ                                                        

รบของสหรัฐและในบางโอกาส

เรือรบของชาติพันธมิตรของ

สหรัฐ เช่น สหราชอาณาจักร

และแคนาดา แล่นผ่านช่อง                                           

แคบไต้หวันเป็นประจำา ทำาให้จีน                                                      

โกรธเก้ียว เนื่องจากจีนไม่ยอม  

รับรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง

ตามระบบประชาธิปไตยของ

ไต้หวัน  

การเดินทางเยือนไต้หวัน

ของแนนซี เพโลซี ประธาน                                              

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เมื่อ

ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำา 

ให้จีนยิ่งโกรธจัด เนื่องจากเห็น                                                  

ว่าสหรัฐพยายามเข้าแทรกแซง                               

กิจการภายในของจีน จีนตอบโต้

ทันทีด้วยการซ้อมรบทางอากาศ

และทางทะเลใกล้ไต้หวัน และ

ซ้อมรบต่อเนื่องมาโดยตลอด 

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

กองเรือท่ี 7 ของกองทัพ

เรือสหรัฐท่ีมีฐานทัพอยู่ในญ่ีปุ่น 

และเป็นกำาลังหลักของกองทัพ                        

เรือสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิก 

กล่าวในแถลงการณ์ว่า เรือลาด                                     

ตระเวนท้ัง 2 ลำาของกองทัพเรือ                                    

สหรัฐ แล่นผ่านเส้นทางเดินเรือ                                                

ในช่องแคบไต้หวัน ซ่ึงเป็นน่าน                                                     

น้ำาสากลนอกเหนือทะเลอา     

ณาเขตจากชายฝั่งของประเทศ                                                                   

ใด การแล่นเรือผ่านช่องแคบ

ไต้หวันคร้ังน้ีแสดงถึงพันธกิจ                           

ของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อเสรีภาพ 

และการเปิดกว้างในภูมิภาคอิน                              

โด-แปซิฟิก กองทัพเรือสหรัฐ                                

บิน, แล่นเรือและปฏิบัติการใน

ทุกสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตจาก

กฎหมายระหว่างประเทศ 

ด้านพันเอกซือ อี้ โฆษก                                     

กองบัญชาการภาคตะวันออก                                                   

ของกองทัพจีน แถลงในวัน

เดียวกันว่า ได้เฝ้าติดตามและ                                                         

เตือนเรือรบสหรัฐท่ีแล่นเข้ามา                                                 

ในช่องแคบไต้หวันตลอดเส้น                                                  

ทาง และเฝ้าระวังการเคลื่อน 

ไหวท้ังหมดของเรือรบสหรัฐ 

ในแถลงการณ์ระบุว่า ทหารท่ี

ประจำาการทางภาคตะวันออก

ของจีนยังคงเฝ้าระวังอย่างสูง 

และพร้อมท่ีจะขัดขวางการย่ัวยุ

ใดๆ ได้ในทุกเวลา  

กระทรวงกลาโหมไต้หวัน

แถลงด้วยว่า เรือรบของสหรัฐ 

2 ลำา แล่นไปในทิศทางทางใต้

ของช่องแคบไต้หวัน กองทัพไต้                                                  

หวันเฝ้าสังเกตการณ์ โดยสถาน 

การณ์ยังคงปกติ  

เพโลซีเดินทางเยือนไต้                                        

หวันเมื่อต้นเดือนสิงหาคม และ 

1 สัปดาห์ต่อมา สมาชิกสภาคอง                                                     

เกรสสหรัฐ 5 คนมาเยือนไต้หวัน 

ซ่ึงจีนตอบโต้ด้วยการซ้อมรบ

อีกคร้ัง และเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่าน

มา เอริก โฮลคอมบ์ ผู้ว่าการรัฐ                 

อินดีแอนา เข้าพบหารือกับประ       

ธานาธิบดีไต้หวัน ตามมาด้วย                                             

มาร์ชา แบล็กเบิร์น วุฒิสมา 

ชิกรัฐเทนเนสซี พบหารือกับ

ผู้นำาไต้หวันเมื่อวันศุกร์.

รถบรรทุกชนช�วดัตช์กินบ�ร์บีคิวดับ6คน

เฮก • ตำารวจดัตช์เผยว่า มีผู้

เสียชีวิต 6 คน และบาดเจ็บ 

7 ราย จากเหตุรถบรรทุกเสีย

หลักพุ่งหลุดถนนสันเขื่อนชน

ชาวบ้านท่ีกำาลังกินบาร์บีคิวเมื่อ 

วันเสาร์ 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 

ว่า ตำารวจเนเธอร์แลนด์เผยใน

วันเดียวกันว่า มีผู้เสียชีวิต 6 

คน และบาดเจ็บ 7 ราย จาก

เหตุรถบรรทุกทะเบียนสเปนเสีย

หลักพุ่งหลุดถนนชนชาวบ้านที่

กำาลังกินบาร์บีคิวเมื่อวันเสาร์ 

เหตุเกิดเมื่อเวลาราว 18.00 น. 

ตามเวลาท้องถิ่น ที่หมู่บ้านนิว

แบเยอร์ลันด์ ห่างจากเมืองรอต                                                    

เตอร์ดัมทางใต้ราว 30 กิโลเมตร

ตำารวจดัตช์เผยว่า ผู้เสีย

ชีวิตเป็นผู้หญิง 3 คน อายุ 

28 ปี, 32 ปี และ 75 ปี และ

ผู้ชาย 3 คน อายุ 41 ปี, 50 ปี 

และ 62 ปี ทั้งหมดเป็นคนท้อง

ที่ และหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอา                                        

การวิกฤต

ในตอนแรกตำารวจแถลง                                

ยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย                                            

2 ราย จากเหตุรถบรรทุกหลุด

จากถนนพุ่งชนประชาชนท่ีกำา 

ลังกินบาร์บีคิวในหมู่บ้านแห่ง

น้ี หนังสือพิมพ์ดัตช์รายงานว่า 

ชมรมสเกตน้ำาแข็งเป็นเจ้าภาพ

จัดงานเลี้ยงบาร์บีคิว

มีเรียม บัวร์ โฆษกตำา 

รวจดัตช์เผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า 

จากเหตุรถบรรทุกชนประชา 

ชนเมื่อวานนี้ ขณะนี้ยืนยันมีผู้

เสียชีวิต 6 คน และบาดเจ็บ 7 

ราย ตำารวจกำาลังสอบสวนเพื่อ

ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุร้าย

แรงครั้งนี้ 

ภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุ

แสดงให้เห็นว่ารถบรรทุกที่พุ่ง                                          

ชนผู้คนเป็นของบริษัทเอลมอส 

กา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำานักงาน

อยู่ในสเปน 

บัวร์ยืนยันว่า ตำารวจจับ 

กุมคนขับรถบรรทุกอายุ 46 ปี 

ซึ่งมาจากสเปน และยืนยันว่า

เขาไม่ได้เมาแล้วขับ

ตำารวจดัตช์แถลงว่า ชาย                                                     

คนขับรถบรรทุกคนนี้ถูกจับใน

ข้อหาก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำาให้

ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บร้าย

แรง 

สถานีโทรทัศน์ไรน์มอนด์                 

ที่เป็นสถานี โทรทัศน์ท้องถิ่น

รายงานคำาบอกเล่าของผู้เห็น

เหตุการณ์ว่า รถบรรทุกที่ก่อ

อุบัติเหตุ หยุดอยู่ที่ทางแยกรูป

ตัวทีบนถนนแคบของสันเขื่อน

ซัดเซ็ทเซเด็ก หลังจากนั้นรถ

พุ่งลงมาชนผู้คนที่กินบาร์บีคิว.

ผ่านไต้หวัน • กองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่ภาพเรือยูเอสเอส แชนเซลเลอร์สวิลล์ (ซีจี 62) เรือลาดตระเวนติดอาวุธนำาวิถี ขณะปฏิบัติ

ภารกิจแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม. 

หรือศึกสู้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ

จะหนักหน่วงกว่าสงครามยูเครน?
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‘วิว’สรางประวัติศาสตรควารองแชมปโลก

โดยในประเภทชายเด่ียว 

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต นัก

ตบลูกขนไกหนุมไทย วัย 21 

ป มืออันดับ 17 ของโลก มือ

วางอันดับ 16 ของรายการ ท่ี

สรางประวัติศาสตรเปนนักกีฬา

แบดมินตันชายเด่ียวคนแรกของ

ประเทศไทย ท่ีผานเขาสูรอบชิง

ชนะเลิศในศึกชิงแชมปโลกได

สําเร็จ ลงสนามพบกับ วิกเตอร 

อเซลเซน มืออันดับ 1 ของโลก 

และมือวางอันดับ 1 ของรายการ

จากเดนมารก

โดยสถิติการพบกันของท้ัง

คูกอนหนาน้ี เจอกันมาท้ังหมด 

4 คร้ัง กุลวุฒิยังไมเคยสามารถ

เอาชนะได โดยแมตชลาสุด

ในรายการเวิลด ทัวร ไฟนัล

ส 2021 รอบชิงชนะเลิศ ท่ี

ประเทศอินโดนีเซีย หนุมไทย

พายไป 0-2 เกม สวนผลในนัด

น้ี “วิว” พยายามเลนอยางสุด

ความสามารถ แตไมสามารถ

หยุดความยอดเย่ียมของ วิกเตอร 

อเซลเซน ได พายไป 0-2 เกม 

5-21 และ 16-21 ใชเวลาแขงขัน

ท้ังหมด 50 นาที

ภายหลังการแขงขัน 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กลาววา “ขอแสดงความยินดีกับ

ผลงานของนักแบดมินตันของ

ไทยในศึกชิงแชมปโลก 2022 

ทัพนักแบดมินตันไทยความา

ได 1 เหรียญเงิน จาก ‘วิว’ กุล

วุฒิ วิทิตศานต ในประเภทชาย

เดี่ยว และ 1 เหรียญทองแดง 

จาก ‘เอิรธ’ พุธิตา สุภจิรกุล กับ 

‘ปอปอ’ ทรัพยสิรี แตรัตนชัย ใน

ประเภทหญิงคู”

“สําหรับ ‘วิว’ กุลวุฒิ 

ฟลิปปนส • การแขงขัน พีพีทีวี 

วอลเลยบอลหญิง เอวีซี “พีเอ็น

วีเอฟ” คัพ 2022 ณ ฟลสปอรต 

อารีนา เมืองปาซิก กรุงมะนิลา 

ประเทศฟลิปปนส เม� อวันอาทิตย

ท่ี 28 สิงหาคม 2565 เปนเกมใน

รอบรองชนะเลิศ ระหวางทีมชาติ

ไทย ลงสนามพบกับทีมชาติจีน

โดยทีมนักตบลูกยางสาว

ไทย ในรอบ 8 ทีมควาชัยชนะ

เหนือฟลิปปนส เจาภาพ มา

ได ในรอบกอนรองชนะเลิศ 

3-1 เซต ขณะท่ีจีนเอาชนะ

ออสเตรเลีย 3-0 เซต โดยท้ัง

ไทยและจีนเคยเจอกันมาในรอบ

รองชนะเลิศของรายการน้ีเม่ือ

ป 2016 กับ 2018 และเปนจีนท่ี

เอาชนะไปได 3-2 เซตท้ังสองคร้ัง

เกมรอบตัดเชือก “โคช

ดวน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล กุนซือ

ของทีมสาวไทย สงผูเลนชุดหลัก

ลงสนามนําโดย พรพรรณ เกิด

ปราชญ, ธนัชชา สุขสด, ชัชชุอร 

โมกศรี, พิมพิชยา กกรัมย, หัตถ

ยา บํารุงสุข, จรัสพร บรรดาศักด์ิ 

และมี ปยะนุช แปนนอย กับ สุ

พัตรา ไพโรจน เปนตัวรับอิสระ

เซตแรกนักตบลูกยางสาว

ไทยทําผลงานไดดี เอาชนะไป

ไดกอน 25-19 ทวาหลังจากน้ัน

จีนกลับมาเปนฝายทําผลงานไดดี

กวา เอาชนะไปได 25-20, 25-14 

พลิกนํา 2-1 เซต แตสาวไทยรวม

พลังพลิกกลับมาทําไดดีในเซตท่ีส่ี 

เอาชนะไปอยางสุดต� นเตน 25-23 

เสมอกัน 2-2 เซต แตเซตท่ี 5 จีน

เลนไดแน�นอนและเด็ดขาดกวา 

เอาชนะไปในเซตตัดสิน 15-10

สรุปผลการแขงขัน จีน

ชนะไทย 3-2 เซต 19-25, 25-

20, 25-14, 23-25, 15-10 โดย 

หวู เหมิงเจ๋ีย ดาวตบของจีนทํา

แตมสูงสุดในเกมน้ีท่ี 29 คะแนน 

รองลงมาเปน ชัชชุอร โมกศรี 

ดาวตบสาวไทยทําไป 21 คะแนน

โดยทีมนักตบลูกยางสาว

ไทยจะหลนไปชิงอันดับ 3 รอ

พบผูแพระหวางเวียดนามหรือ

ญ่ีปุน แขงขันในวันท่ี 29 สิงหาคม 

2565 เวลา 15.00 น. ชมถายทอด

สดทางชอง ONE หมายเลข 31 

และ www.pptvhd36.com. 

‘เปป’ออกโรงยกยอง‘ฮาแลนด’

ตะบันแฮตทริกแรกในลีกอังกฤษ
อังกฤษ • “เรือใบสีฟา” แมนเชสเตอร ซิตี 

ทีมแชมปเกา ยังคงทําผลงานไดอยางยอด

เยี่ยมในเกมพรีเมียรลีก อังกฤษ เม� อวันเสาร

ที่ 28 สิงหาคมที่ผานมา แมจะตกเปนรองคู

แขงอยาง คริสตัล พาเลซ ถูกยิงไปกอนถึง 2 

ประตู แตก็มารัว 4 ลูกรวดแซงชนะไป 4-2

เกมดังกลาวพลพรรค “ปราสาท

เรือนแกว” คริสตัล พาเลซ ภายใตการคุมทีม

ของ ปาทริก วิเอรา กุนซือชาวฝร่ังเศส มาทํา

เซอรไพรสไดประตูออกนํา “เรือใบสีฟา” ไป

กอน 2-0 จากการทําเขาประตูตัวเองของ จอหน 

สโตนส น.4 และโยอาคิม แอนเดอรเซน น.21

อยางไรก็ตาม แมนฯ ซิตี กลับเขาสู

เกมของตัวเองในครึ่งหลัง มาได 4 ประตู

รวดจาก แบรนาร โด ซิลวา น.53 และการ

เหมาสามประตูของ เออรลิง ฮาแลนด น.62, 

72, 81 แซงเอาชนะไปได โดยถือเปนการ

ทําแฮตทริกแรกในลีกอังกฤษของหัวหอกทีม

ชาตินอรเวยอีกดวย

หลังจบเกม เปป กวารดิโอลา นาย

ใหญของทีมแมนเชสเตอร ซิตี ออกโรงช� นชม

หัวหอกตัวเกงอยาง เออรลิง ฮาแลนด วา

เปนผูเลนที่แข็งแกรงมากๆ มีเซนสทําประตู

ที่ยอดเยี่ยม และชี้วาผลงานในครึ่งแรกถือ

เปนบทเรียนสําหรับทีม

“สองเกมหลังสุดเรายิงไดเยอะและก็

เสียประตูเยอะดวย ถือเปนเกมที่ดี เวลาเจอ

กับพวกเขา (คริสตัล พาเลซ) เรามักจะเลนได

อยางยากลําบากเสมอ แตเกมนี้เราสามารถ 

คัมแบ็กกลับมาเอาชนะได” เปปเริ่มกลาว

“ฤดูกาลที่แลวเราเจอกับพวกเขาก็

โดนแบบนี้ และเราคัมแบ็กไมไดเหมือนเกม

นี้ แตเกมนี้เราทําไดแลว สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวก

เราในครึ่งเวลาแรกถือเปนบทเรียนสําคัญ

ของพวกเรา เราตองพัฒนาและแกไขใน

บางจุดที่ยังดอยอยู เราตองทําใหดีกวานี้ใน

อีกหลายๆ สวน”

“การยิงประตูถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

เขา (เออรลิง ฮาแลนด) เขาแสดงความ

แข็งแกรงใหเราไดเห็น สงบอลเขาไปสูกน

ตาขาย เซนสการทําประตูของเขายอดเยี่ยม 

นักเตะทุกคนตางวิ่งทําทางกันไดดี มันทําให

เขามีพื้นที่ในการเลนมากขึ้น” นายใหญเรือ

ใบสีฟากลาวทิ้งทาย

ทั้งนี้ แมนเชสเตอร ซิตี เก็บชัยไป 3 

จาก 4 นัด มี 10 คะแนน รั้งรองจาฝูงของ

ตาราง ตามหลังทีมจาฝูง อยางอารเซนอล 

2 แตม และโปรแกรมตอไปพวกเขาจะเปด

บานตอนรับการมาเยือนของ น็อตติงแฮม 

ฟอเรสต ทีมนองใหม คืนวันพุธที่ 31 สิงหาคม

นี้ เวลา 01.30 น. ตามเวลาประเทศไทย.

ตบสาวไทยพายจีนหลนชิงที่3เอวีซีคัพ

แบดมินตันไทย ที่ยังคงเฝารอ

หาคนมาสรางประวัติศาสตร

กับเหรียญโอลิมปกแรกของ

ประเทศไทย” 

“รวมถึง ‘เอิรธ’ พุธิตา สุภ

จิรกุล กับ ‘ปอปอ’ ทรัพยสิรี แต

รัตนชัย ถึงแมวาจะไมไดจับคูลง

แขงขันมาสักพักใหญ แตดวย

ประสบการณกับความเปนทีม

เวิรกของทั้งคู ถือวายังคงเปน

นักกีฬาแกนหลักสําคัญของทีม

ชาติไทยอยางแทจริง ที่แมจะได

เหรียญทองแดงประเภทหญิงคู 

แตก็ไดสรางประวัติศาสตรหนา

ใหมใหกับวงการแบดมินตันไทย 

โดย ‘เอิรธ’ กับ ‘ปอปอ’ เปนหญิง

คูคูแรกของไทยที่สามารถควา

เหรียญรางวัลจากการแขงขัน

ชิงแชมปโลก โดยในการแขงขัน

ในรอบรองชนะเลิศหญิงคูเม� อ

วานนี้ ที่แฟนแบดมินตันไทยได

ชมการถายทอดสดนั้น ทุกคน

ลุนกันแทบหัวใจวาย ‘เอิรธ’ กับ 

‘ปอปอ’ โชวฟอรมไดอยางยอด

เยี่ยม ตอสูกับนักแบดเกาหลีใต

ถึง 90 นาที โดยในเกมที่ 3 เรามี

โอกาสที่จะปดแมตชพอยตไดถึง 

4 ครั้ง และแพดิวสไปในเกมที่ 3 

ตองขอช� นชมนักกีฬาทั้งคูที่เลน

ไดอยางยอดเยี่ยม โดยที่การเลน

แตละรอบที่ผานมาสามารถโชว

ฟอรมชนะหญิงคูชั้นนําของจีน

และบัลแกเรีย มาจนถึงรอบรอง

ชนะเลิศ” คุณหญิงปทมากลาว

สําหรับรายการตอไป

ของทัพนักแบดมินตันไทย จะ

เปนการแขงขันในรายการโย

เน็กซ ไดฮัตสุ เจแปน โอเพน 

2022 ทัวรนาเมนตระดับเวิลด

ทัวร 750 ชิงเงินรางวัลรวม 

750,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 27,000,000 บาท ที่

เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 30 ส.ค.-4 ก.ย.65.

วิทิตศานต นั้น ในวันนี้สูอยาง

สุดความสามารถ จนควารอง

แชมปโลกไปครอง และสราง

ประวัติศาสตรใหกับชายเดี่ยว

ประเทศไทยที่สามารถควา

เหรียญเงินไดเปนคนแรก ใน

รายการนี้วิวเลนไดอยางยอด

เยี่ยมตลอดทุกแมตชของการ

แขงขัน โชวฟอรมไดชนิดที่วา

แฟนๆ แบดมินตันทั่วโลกช� นชม

กับเทคนิคชั้นเชิงการเลนของ

หนุมไทยรายนี้อยางมาก สหพันธ

แบดมินตันโลกยังยกใหการ

ออกลูกและการควบคุมเกมของ

กุลวุฒิเปนมนตราของการเลน

แบดมินตันเลยทีเดียว สําหรับ 

ญ่ีปุน • การแขงขันแบดมินตันชิงแชมปโลก 2022 “โททัล บี

ดับเบิลยูเอฟ เวิลด แชมเปยนชิป 2022” รอบชิงชนะเลิศ ท่ีกรุง

โตเกียว ประเทศญ่ีปุน เม� อวันท่ี 28 สิงหาคม 2565 คุณหญิงปทมา 

ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปกสากล หรือไอโอ

ซีเมมเบอร รองประธานสหพันธแบดมินตันโลก และนายกสมาคม

กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ เขารวมชมและใหกําลังใจนักกีฬา

ไทยถึงขอบสนาม

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต สรางประวัติศาสตร ไดเหรียญเงินชิงแชมปโลก

เหรียญทองแดงหญิงคู “เอิรธ” พุธิตา สุภจิรกุล 

กับ “ปอปอ” ทรัพยสิรี แตรัตนชัย

วิว กุลวุฒิ เปนอีกยางกาวที่

สําคัญจะเปนประสบการณที่ดี 

อันจะนําไปสูความสําเร็จ โดย

เฉพาะเหรียญรางวัลในโอลิมปก

เกมส 2024 ที่กรุงปารีส ที่เปน

เปาหมายสําคัญสูงสุดในวงการ

ขาว
รวบอดีต จนท.การเงินโกงบริษัท 18 ลาน

สมุทรปราการ • วันท่ี 28 ส.ค.65 พ.ต.อ.เผด็จ งามละมอม ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.เดช

วุฒิ อุตรศาสตร สว.กก.1 บก.ป. นํากําลังจับกุม น.ส.อนิศรา ราชูภิมล อายุ  46 ป 

ตามหมายจับศาลอาญา ท่ี 1932/2562 ลงวันท่ี 25 ธ.ค.62 ขอหาลักทรัพยนายจาง 

และรวมกันลักทรัพยหรือรับของโจร ไดหนาแมนชันแหงหน่ึงภายในซอยแบร่ิง 1 

ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ ท้ังน้ีป  61-62 ขณะท่ี น.ส.อนิศราทํางานอยู

ฝายการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพยแหงหน่ึง ไดรวมกับพวกอีก 6 ราย นําใบส่ัง

จายคาเก็บงวดงานของบริษัทผูรับเหมากอสรางท่ีมีการชําระหน้ีไปแลวกอนหนาน้ี 

มาปลอมแปลงเพ� อหลอกใหกรรมการบริษัทเซ็นออกเช็คใหใหม กอนนําเงินท่ีไดไป

ใชจายสวนตัว กระท่ังบริษัทตรวจสอบทราบวามีการกระทําดังกลาวรวม 219 คร้ัง 

เปนเงิน 18,141,129.44 บาท จึงแจงความ สน.พหลโยธิน  ตอมาผูรวมกอเหตุท้ัง 

6 รายไดมอบตัว เหลือเพียง น.ส.อนิศราท่ียังหลบหนี กระท่ังมาถูกจับกุม โดยเจา

ตัวยังใหการปฏิเสธ จึงนําตัวสง สน.พหลโยธินดําเนินคดีตอไป

เขยตํารวจปดถนนฉลองข้ึนบานใหม

ตรัง • จากกรณีเจาของเฟซบุกรายหน่ึงโพสตภาพถาย พรอมเขียนขอความบรรยาย

วา “เอ็นดู รถฉุกเฉินเจอเซอรไพรสปดถนนจัดงานข้ึนบานใหม เสียเวลาออมไปรับ

ผูปวยไหมนะ เสนนาขาวเสีย-กะชอง ใครจะลัด/ใชเสนน้ี เล่ียงหน�อยนะครับ ความ

เดือดรอนกําลังปะทุ” จนชาวเน็ตแหเขาไปแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมาก วัน

ท่ี 28 ส.ค. ผูส� อขาวลงพ้ืนท่ีดังกลาว ม.8 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง หางจาก 

อบต.นาขาวเสียประมาณ 500 เมตร ซ่ึงมีการเคลียรพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว พบเปน

บานหลังใหญมีกําแพงลอมรอบ ราคาประมาณ 3 ลานบาท อยูริมถนน สายนาขาว

เสีย-กะชอง อยูในความดูแลของ อบจ.ตรัง ซ่ึงบานหลังดังกลาวเปนบานลูกเขยของ 

พ.ต.ท.สารวัตรสอบสวน สภ.วังวิเศษ เม� อสอบถามเจาหนาท่ี อบต.ซ่ึงอยูบานใกล

กันไดใหขอมูลวา เจาของงานไปขออนุญาตกับ อบต. แลว แต อบต.ไมไดอนุญาต

เพราะไมมีอํานาจ เน� องจากถนนสายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ อบจ.ตรัง

ยังไรเงา ‘อานนท’ มือยิง ตร.ปคม.

ขอนแกน • วันท่ี 28 ส.ค.65 พล.ต.ต.นพเกา โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแกน เปดเผย

วา ขณะน้ีการติดตามจับกุม  นายอานนท ออนสาคร อายุ 27 ป ผูตองหาตามหมาย

จับศาลจังหวัดกาฬสินธุ ในขอหาสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต  2 คนข้ึนไป เพ� อ

กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ผูน้ันสมคบกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ซ่ึงกอเหตุยิงปนใสตํารวจ ปคม.จนไดรับบาดเจ็บและขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาพนักงาน คือตํารวจทองเท่ียวและตํารวจ ปคม. เหตุเกิดในโรงแรมแหงหน่ึงพ้ืนท่ี

ชุมชนกังสดาล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน กอนใชปนจ้ีรถจักรยานยนตเพ� อใชหลบ

หนี รวมถึงการสืบสวนหาตัวเพ� อนของนายอานนทอีก 5 คนมาสอบสวน เหตุเกิด

เม� อวันท่ี 23 ส.ค.ท่ีผานมาน้ัน ขณะน้ียังจับกุมตัวนายอานนทไมไดและอยูระหวาง

การสืบสวนจับกุมอยางตอเน� องเชนกัน สวนเพ� อนของนายอานนทอีก 5 คน เปน

ชาย 3 คน หญิง 2 คนน้ัน ขณะน้ีก็ยังไมพบตัวและไมมีใครมาพบ พงส.แตอยางใด.

กาญจนบุรี • เม� อเวลา 04.00 น. วันท่ี 28 ส.ค.

65 ร.ต.อ.ธารา นาวานิช รอง สว.(สอบสวน) 

สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รับแจงจากศูนยวิทยุ 

สภ.สังขละบุรี วาเกิดอุบัติเหตุรถยนตพลิกควํ่า มี

ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ท่ี

ถนนสาย 323 สังขละบุรี-ดานเจดียสามองค ม.3                                                                       

ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จึงประสาน พ.ต.อ.                         

ธนกร รอดเรือง ผกก.สภ.สังขละบุรี, แพทยเวร 

รพ.สังขละบุรี และมูลนิธิพิทักษกาญจน (จุด

สังขละบุรี) ไปตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบรถเกงไมทราบยี่หอ สี

บรอนซ ทะเบียน  กท 4989 เชียงใหม ตกลง

ไปในคูระบายน้ําขางทาง สภาพพังเสียหายยับ

เยิน ตรวจสอบภายในรถพบรางผูเสียชีวิต 4 ราย 

เปนชาย 3 ราย หญิง 1 ราย ทั้งหมดเปนแรงงาน

ชาวเมียนมา

จึงนําศพไปไวท่ี รพ.สังขละบุรี และนอกจาก

น้ียังพบแรงงานตางดาวท้ังชายหญิงท่ีมาดวยกัน

อีกจํานวน 9 รายไดรับบาดเจ็บ จึงนําตัวไปรักษา

ท่ี รพ.สังขละบุรี กอนอายัดตัวเอาไวดําเนินคดีตาม

กฎหมายตอไป

จากการสอบสวนเบ้ืองตนคาดวา กลุมผูนํา

พาน�าจะขับรถยนตไปรับแรงงานมาจากบานซอง

กาเลีย ม.8 ต.หนองลู  ระหวางนําแรงงานไปสงท่ีจุด

นัดหมาย คนขับไดขับดวยความรวดเร็ว เม� อมาถึง

จุดเกิดเหตุท่ีเปนทางโคงและทองฟามืด รถเกิดเสีย

หลักพลิกควํ่าตกลงไปในคูนํ้า เปนเหตุทําใหมีผูเสีย

ชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ

สอบสวนเพ� อหาสาเหตุท่ีแทจริงอีกคร้ังหน่ึง

ดาน พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง ผกก.

สภ.สังขละบุรี ไดส่ังชุดสืบสวนลงพ้ืนท่ีหาขาวและ

ตรวจภาพจากกลองวงจรปดตามถนนสาย 323 

เน� องจากสืบทราบวาหลังเกิดอุบัติเหตุ  มีรถกระบะ

สีดํา ไมทราบย่ีหอและหมายเลขทะเบียน มารับคน

ขับหลบหนีไปกอนตํารวจจะเดินทางมาถึงจุดเกิด

เหตุไมนานนัก.

รถขนแรงงานเถ� อนซิง่พลกิคว่าํตาย4

โจซาปาระเบิดกระบะชนหวิดดับ

มุกดาหาร • วันท่ี 28 ส.ค.65 ผูส� อ

ขาวรายงานวา จากกรณีเงินกีบผันผวน

อัตราแลกเปล่ียนข้ึนลง สงผลกระทบตอ

การคาชายแดนไทย-ลาว ยอดขายสินคา

อุปโภคบริโภคลดลง โดยฝงไทยรับเปน

เงินบาทและดอลลาร เหตุเงินเฟอฝง

ลาวสูง ทําใหสินคาไทยนําเขาไปขายใน 

สปป.ลาวไดนอยลงกวาเดิมเพราะสินคา

แพงข้ึน โดยอัตราแลกเปล่ียนเงินกีบอยู

ท่ีประมาณ 15,000 กีบตอดอลลาร จาก

ชวงปลายปท่ีแลวอยูท่ีประมาณ 10,000 

กีบตอดอลลาร

นางลักขณา บุญนํา พาณิชย

จังหวัดมุกดาหาร กลาววา กอนท่ีคา

เงินบาทออนจะมีการซ้ือขายประจํา 

สวนใหญชาว สปป.ลาวเขามาซ้ือสินคา

ประมาณ 70-80% แตเม� อเดือน เม.ย.ท่ี

ผานมาคาเงินกีบออนลงจึงสงผลกระ

ทบมากข้ึน ยังดีท่ีมีการซ้ือขายแตกําลัง

ซ้ือก็ลดลง

อยางไรก็ตาม สํานักงานพาณิชยฯ                                                                 

พยายามจัดกิจกรรมแสดงสินคาเพ� อ

กระตุนเศรษฐกิจ และเชิญชวนนักทอง

เท่ียวท่ีอยูแขวงสะหวันนะเขตมาเท่ียว

จับจายซ้ือสินคาเพ� อเปนการกระจาย

รายได

ดานทาวกิ พิมพิราด ชาวแขวง

สะหวันนะเขต สปป.ลาว บอกวา ชวง

น้ีราคาเงินกีบข้ึนๆ ลงๆ สงผลกระทบ

ตอราคาสินคา โดยเงินไทย 1,000 บาท 

แลกเงินกีบได  350,000 กีบ ตนเดิน

ทางมาทองเท่ียวไทย ขากลับซ้ือสินคา

กลับไปขายท่ีฝงลาวดวย สวนราคาขาย

เพ่ิมข้ึนประมาณ 10% จากราคาตนทุน

สินคาแตละอยางแตละประเภท

ท้ังน้ี จากการท่ี สปป.ลาวมี

เงินเฟอสูงมาก สงผลใหคนลาวขามมา

ซ้ือสินคาฝงไทยนอยลง ยกเวนคนลาวท่ี

มีฐานะจะขามมาใชบริการโรงพยาบาล 

คลินิกเสริมความงามตางๆ แตถาซ้ือ

ของใชท่ัวไปจะลดลงอยางเห็นไดชัด.

เงินกีบออนคา

ลาวลดนําเขา

สินคาจากไทย

นครพนม • แกงโจสุดเถ� อน ปาระเบิดขวดใส

กระบะแถมไลฟน เจอคนจริงซ่ิงชนหวิดดับ พบดาบ

ซามูไรโยนท้ิงในปา  ตร.สอบขยายผลเหิมปวนเมือง

จากกรณีอุบัติเหตุรถกระบะอีซุซู สีขาว 

ทะเบียน ษธ  5224 สระแกว เสียหลักพุงชนร้ัวบาน

เลขท่ี 87 ม.6 บ.หัวโพน ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม 

พรอมชนรถจักรยานยนต โดยมีคนข่ีไดรับบาดเจ็บ 1 

ราย อายุ 17 ป สวนคนซอนทายปลอดภัย เหตุเกิด

เม� อวันท่ี 27 ส.ค.ท่ีผานมา เวลาประมาณ 23.30 น. 

โดยคนขับรถยนตทราบช� อคือ นายมลเทียน ราศรี 

หรือกาน อายุ 26 ป ท่ีอยู 128 ม.8 บ.เนินสะอาด 

ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม และมีนายอภิชาต 

หรือปอนด หลานชาย อายุ 18 ปน่ังเบาะดานซาย

ลาสุด วันท่ี 28 ส.ค.65 ร.ต.ท.หญิง มนัสนันท 

บุตรบุรี รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองนครพนม 

และชุดสืบสวน ลงพ้ืนท่ีเก็บหลักฐานอีกคร้ัง พบ

ระเบิดขวด ระเบิดปงปอง มีดดายหญา ดาบซามูไร 

และมีดสปาตาของกลุมวัยรุนท่ีใชกอเหตุตกอยูในท่ี

เกิดเหตุ จึงเก็บไวเปนหลักฐานพรอมเรงสอบสวน

ขยายผล

สอบถามนายมลเทียนเลาวา เวลาประมาณ 

23.00  น. นายปอนดหลานชายไดข่ีรถจักรยานยนต

มาบอกตนวาถูกพวกวัยรุนไลฟน ตนจึงขับรถยนต

ออกตามหาไปบนถนนทางหลวงหมายเลข 22 

(นครพนม-สกลนคร) จนมาถึงจุดยูเทิรนหัวมุม

โรงเรียนบานนาทราย ฝงขาเขาเมืองนครพนม พบ

กลุมวัยรุนใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะประมาณ

กวา 10 คัน ซอนทายมาคันละ 2-3 คน จอดขวาง

ถนนหลวงสายดังกลาว ตนจึงลดกระจกถามวาไล

ฟนนองทําไม ปรากฏวากลุมดังกลาวไมตอบ แต

กลับโยนระเบิดขวดเขามาในรถ  โชคดีท่ีระเบิดไม

ทํางาน พรอมชักอาวุธปนและมีดเง้ือไลฟน ดวย

ความตกใจจึงขับรถหลบหนีเขาไปในหมูบานหัวโพน 

ม.6 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม โดยมีกลุมวัยรุนข่ี

จ้ีไลหลังมาติดๆ

ขณะท่ีตนขับเขาไปในหมูบาน มีรถวัยรุนคัน

หน่ึงเกิดเสียหลักลมควํ่า ตนเกรงจะเหยียบทับจึง

หักพวงมาลัยหลบ  ทําใหรถเสียหลักพุงชนร้ัวเหล็ก

บานขางทาง สวนวัยรุนท่ีซอนทายรวม 3 คน มีคน

หน่ึงบาดเจ็บขาหัก คนหน่ึงว่ิงหลบหนี  สวนอีกคน

น่ังอยูในท่ีเกิดเหตุ และพวกท่ีขับตามมาตางพากัน

หลบหนีไป

ดานนายปอนดเลาวา หลังเลิกงานไดข่ีรถ

กลับบาน ระหวางทางเจอแกงดังกลาวข่ีรถประกบ

ซายขวา มีคนหน่ึงเง้ือมีดดาบจะฟนตนจึงเรงเคร� อง

หลบหนี แตแกงยังไลมา  กระท่ังถึงบานก็ยังจอด

อยูพักหน่ึงกอนจะข่ีรถออกไป ตนจึงมาบอกนายมล

เทียน แลวพากันออกไปตามหาจนมาเจอวัยรุนจอด

รถปดถนนพรอมอาวุธนานาชนิดไลทําราย ท้ังท่ีไม

เคยรูจักกันมากอน

ขณะท่ี พ.ต.อ.ณัฏฐวิชฌ ราชแกว ผกก.

สภ.เมืองนครพนม เผยวา ไดลงพ้ืนท่ีเก็บหลักฐาน 

สอบสวนพยานเพ� อขยายผลเอาผิดแกงวัยรุนท่ีกอ

เหตุอุกอาจ เช� อวาจะเปนคูกรณีท่ีเคยมีปญหามา

กอน สวนการดําเนินคดีจะตองเอาผิดท้ังสองฝาย

ตามความผิดทุกขอกลาวหาตามพยานหลักฐานท่ี

พบ.
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ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์

ไฟฟ้าภายในประเทศ และตอบรับแผนภาครัฐ 

มุ่งสู่ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 

(Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) 

ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนให้คนไทย

ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม ปตท. ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน 

(on-ion) จับมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด 

(มหาชน) อัดงบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ขยาย

ความร่วมมือให้บริการสถานีอัดประจุสำาหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า (on-ion EV Charging Station) 

ในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนากว่า 350 ช่องจอด 

นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วย บริษัท อีโวลท์ 

เทคโนโลยี จำากัด ร่วมขยายสถานีกว่า 50 ช่องจอด 

รวมกว่า 400 ช่องจอด ภายในสิ้นปีนี้ โดยได้มี

การจัดงานแถลงข่าว The Future of eMobility 

Lifestyle ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม 

ปตท. โดย บริษัท อรุณ พลัส จำากัด (ARUN 

PLUS) ได้ขยายสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์

ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion 

EV Charging Station) บนทำาเลศักยภาพร่วมกับ

เซ็นทรัลพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

รองรับการเติบโตของตลาด EV ให้พลังงานทาง

เลือกอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด พร้อมสนับสนุนให้คน

ไทยใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในรูปแบบของ “Green Charging Network” 

ผ่าน On-Ion Mobile Application

การจับมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้

นับเป็นก้าวสำาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน

ด้านนวัตกรรมพลังงานอนาคต เป็นความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทชั้นนำาของประเทศไทยในด้าน

พลังงานและด้านพัฒนาศูนย์การค้า สร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคต และผู้ ใช้ 

EV เกิดความมั่นใจว่าสามารถเดินทางทั่วไทย

ไดอ้ยา่งไรก้งัวลเรื่องแบตเตอรีห่มดระหวา่งทาง 

ปตท.-CPN-อีโวลท์” เพิ่มจุดชาร์จรถอีวีในห้างเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศ

ซึ่งผู้ ใช้ EV ที่ใช้บริการชาร์จไฟที่สถานีของ

ออน-ไอออน จะม่ันใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าท่ีได้รับ

เป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งพลังงาน

หมุนเวียน 100% ด้วยการออกใบรับรองการใช้

พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy 

Certificates (RECs) และเป็นพลังงานหมุนเวียน

ท่ีผลิตในประเทศไทยท้ังหมด นอกจากน้ีผู้ใช้บริการ

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนการใช้พลังงาน

สะอาดจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย   

ปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้ลงทุนธุรกิจด้าน 

EV Value Chain รองรับการขยายฐานธุรกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศ

ยานยนต์ ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่ง

ขึ้นในทุกมิติ ทั้งในด้านการผลิต จำาหน่าย ระบบ

กักเก็บพลังงาน แพลตฟอร์มเช่ายานยนต์ไฟฟ้า 

รวมถึงพลังงานหมุนเวียนและการประหยัด

พลังงาน โดยพร้อมร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา 

ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด ประสิทธิภาพสูง 

เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำาให้กับประเทศไทย

และคนไทยทุกๆ คน ต่อไป

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

จุดชาร์จรถไฟฟ้าในเซ็นทรัล คือ จุดชาร์จ

ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำาให้เกิด Worry-Free 

Journey การเดินทางแบบไร้กังวล ความสะดวก

สบาย ชาร์จไฟกับรถยนต์ได้ทุกแบรนด์ ทุกค่าย 

สถานที่และระบบชาร์จมีมาตรฐานและความ

ปลอดภัยสูง และได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

จากกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมส่งเสริม Eco-lifestyle 

Marketing ทั้งโปรโมชั่นและส่วนลด อาทิ ชาร์จ

ฟรี 1 ชั่วโมงแรก เมื่อช้อปในศูนย์การค้าครบ 

800 บาท ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่มีจำานวนจำากัด

เฉพาะ 1 เดือนแรก เพื่อสนับสนุนการใช้รถ EV 

ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันของคน

ไทย และร่วมกันดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม 

นายพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำากัด 

กล่าวว่า อีโวลท์ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มและ

เสริมความแข็งแกร่งของในส่วนของการขยาย

เครือข่ายสถานีชาร์จในศูนย์การค้าเพื่อรองรับ

ไลฟ์สไตล์ของผู้ ใช้งาน At Play โดยพร้อม

เปิดให้ ใช้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2565 

ผ่าน EVolt Application ทั้งระบบ iOS และ 

Android พร้อมทีมงานที่ช่วยให้คำาปรึกษาอย่าง

รวดเร็วตลอด 24 ชม. ผ่านทุกช่องทาง ทั้ง Call 

Center 02-114-7343 หรือ Line: @evolt_th

ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำา

ด้วยการใช้รถไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมได้ที่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 สาขา ใน 18 จังหวัด 

ทั่วประเทศ ภายในปี 2565 เพื่อสิ่งแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เพื่อคุณ 

เพื่อโลก


